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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาจุดอ่อน หรือ ส่ิงท่ีเป็นปัญหาจากการประมูล
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั  ประเภทบริการทางธุรกิจ
ระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ตลอดจนการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลกระทบให้
กิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีผูป้ระกอบการโทรทศัน์ไดต้ั้งเป้าหมายไว้
ก่อน หรือขณะประมูลใบอนุญาตดงักล่าว 
 ผลการศึกษา สรุปโดยสังเขปไดว้่า การด าเนินการโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลัท่ี
ผา่นมา ประสบปัญหามากมาย ทั้งปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบการประมูล ปัญหาการด าเนินงาน
ของ กสทช. ปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  (Technology Disruption) ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง และ ปัญหาการประเมินสถานการณ์ท่ีผิดพลาดของผูป้ระกอบการเอง 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้ งหมด ไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 นอกเหนือจากบทสรุปเก่ียวกบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในช่วงใบอนุญาตท่ีผ่านมาแล้ว       
ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการประมูลคร้ังใหม่ โดยหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเป็นปัญหาจาก
คร้ังท่ีผ่านมา หรือ ประมูลโดยใช้รูปแบบ Beauty Contest ท่ีไม่ใช้วิธีแข่งขนัด้านราคา แต่ใช้วิธี
พิจารณาคุณสมบติัของผูป้ระมูลแทน หรือ ต่อใบอนุญาตให้กบัผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์รายเดิม
โดยไม่ตอ้งประมูล 
 อยา่งไรก็ตาม ผูศึ้กษาเสนอวา่ ผูเ้ก่ียวขอ้งในการออกแบบหรือจดัประมูล ควรเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากบุคคลและหน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะจากภาคเอกชน เพื่อศึกษา
ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงในอนาคตตามบริบทและเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงต่อไป 
 
ค าส าคัญ:  โทรทศัน์ดิจิทลั, การประมูล, ปัญหา 
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ABSTRACT 
 

This study aimed to investigate the weaknesses or problems from the license auction 
of spectrums for digital television services under the category of business services at the national 
level, B.E. 2013, as well as the operations of relevant agencies that negatively affected the success 
of the digital television business, as planned by television operators before or during the bidding 
for such licenses. 

The study revealed that the operation of digital television, so far, has encountered 
many problems, including problems arising from the design of the auction, problems with NBTC's 
operations, impacts from technology disruption, economic problems, political problems, and the 
problem of misevaluating the situation by the entrepreneurs themselves.  As a result, most or 
almost all of the television operators failed to achieve the goals that had been set. 

In addition to the summary of problems that have arisen in the past licensing period,                          
the study offers some suggestions as new auction guidelines. The suggested bidding should avoid 
the problems from the past but should implement the Beauty Contest format that uses 
qualifications of the bidder instead of price competitions as done in the previous bidding. The 
suggestion includes giving licenses to former television operators without bidding. 

However, the study suggests that relevant agencies involved in designing or 
organizing an auction should be open to comments from individuals and agencies from all sectors 
involved, especially the private sector, in order to anticipate future needs based on context and 
changing technology. 

 

Keywords: Digital television, Auction, Challenges   
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กติติกรรมประกาศ 
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ผูบ้ริหารระดบัสูงของโทรทศัน์ดิจิทลัทั้ง 10 ท่าน ไดแ้ก่ คุณพนัธ์ุทิพา ศกุณตไ์ชย คุณเขมทตั พลเดช 
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รังษีธนานนท์ คุณสุภาพ คล่ีขจาย คุณเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย และผูบ้ริหารท่ีไม่ประสงค์ออกนาม     
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อาจารยท่ี์ปรึกษา โดยไดส้ละเวลาให้ค  าแนะน าและความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตั้งแต่ก่อนเร่ิมตน้
งานศึกษาจนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช ชุมเมืองปัก และ           
ดร. โสภทัร นาสวสัด์ิ ไดใ้หค้  าช้ีแนะในการปรับปรุงแกไ้ขเน้ือหาใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 ขอขอบพระคุณ คุณพชัษณ์ฐ จนัทรมาศ และ คุณธนภทัร์ ขนัธหัตถ์ เจา้หน้าประจ า       
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท่ีให้ความช่วยเหลือ และประสานงานดา้นต่าง ๆ อยู่
เบ้ืองหลงัการจดัท ารายงานการศึกษาฉบบัน้ี 
 และสุดทา้ย ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศิวนารถ หงษ์ประยูร ดร. พนัธกานต์ 
ทานนท ์ดร. มนต ์ขอเจริญ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กญัญรัตน์ หงส์วรนนัท์ และ รองศาสตราจารย ์
ดร. วราพร จิระพนัธ์ุทอง ท่ีไดใ้หค้วามรู้ในหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต ณ มหาวทิยาลยัแห่งน้ี 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1   ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 
 โทรทศัน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) เป็นส่ือสารมวลชนพื้นฐานท่ีมีความส าคญั
ยิ่งต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีประชาชนทุกชนชั้นและทุกพื้นท่ี
ทัว่ประเทศ สามารถเปิดรับได้โดยใช้เคร่ืองรับโทรทศัน์และเสาอากาศขนาดเล็ก  หรือแมแ้ต่เสา
อากาศแบบหนวดกุง้ภายในบา้น ก็สามารถรับสัญญาณและชมรายการต่าง ๆ ทั้งภาคบนัเทิง สาระ
ความรู้ และข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวติไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม นอกจากค่าไฟฟ้า
เพียงนอ้ยนิดเท่านั้น 
 จากการส ารวจในปี 2563 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า จ  านวนครัวเรือนท่ีมี
อุปกรณ์รับชมรายการโทรทัศน์มีทั้ งส้ิน 21.0 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 94.2 จากจ านวน
ครัวเรือนทั้งประเทศ 22.3 ลา้นครัวเรือน จึงเห็นไดช้ดัว่า โทรทศัน์ภาคพื้นดิน เป็นส่ือมวลชนท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดท่ีภาคเอกชนหรือภาครัฐ สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเขา้ถึงประชากรส่วนใหญ่ 
หรือ ทั้งหมดของประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทศัน์ จ  าแนกตามเขตปกครอง 
 
ทีม่า:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2563) 
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ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทศัน์ จ  าแนกตามภาค 
 
ทีม่า:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2563) 
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ร้อยละของ ครัวเรือนท่ีมี
อุปกรณ์ในการ รับชมรายการ
โทรทศัน์ จ  าแนก ตามโครงข่ายท่ี

รับชม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2563) 
 
 จากสถิติร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ์ในการรับชมรายการโทรทศัน์  จ  าแนกตาม
โครงข่ายท่ีรับชม แมจ้ะพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่รับชมโทรทศัน์ผ่านโครงข่ายดาวเทียมมากกว่า
โครงข่ายภาคพื้นดินก็ตาม แต่ก็ยงัถือวา่เป็นการรับชมรายการโทรทศัน์เน้ือหาเดียวกบัช่องโทรทศัน์
ดิจิทลัท่ีออกอากาศดว้ยเครือข่ายภาคพื้นดินท่ีไดรั้บอนุญาตจาก กสทช. หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ฟรีทีวี
นัน่เอง 
 โทรทศัน์ภาคพื้นดิน หรือฟรีทีว ีจึงเป็นส่ือท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพล หรือ ผลกระทบ
ต่อประชาชนมากท่ีสุดในด้านความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือ และทศันคติ ต่อการด าเนินชีวิต การ
แสดงออก พฤติกรรม และการกระท าต่าง ๆ ของผูค้นในสังคม 
 โทรทศัน์ภาคพื้นดินประเภทบริการทางธุรกิจท่ียงัคงออกอากาศอยู่ในปัจจุบนั 15 ช่อง 
จากจ านวนทั้ งหมด 24 ช่องในตอนเร่ิมต้น เป็นผลจากการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีเพื่อ
ให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกใน
ประวติัศาสตร์โทรทศัน์ไทยเม่ือปี 2556  
 ยอ้นกลบัไปเม่ือเดือนเมษายน 2557 ผ่านไปเพียงปีเดียวหลงัจากโทรทศัน์ระบบดิจิทลั
เร่ิมออกอากาศ ผูป้ระกอบการโทรทศัน์หลายช่องประสบภาวะขาดทุนอย่างหนกั จนไม่สามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปไดจ้  านวน 2 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง 15 Loca และ ช่อง 17 ไทยทีวี ของบริษทั ไทยทีวี 
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จ ากดั จนตอ้งยื่นหนงัสือขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทลัต่อ กสทช. และน าไปสู่การ
ยติุออกอากาศของทีวทีั้งสองช่องตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 (ส านกังาน กสทช. 2562) 
 ในเวลาต่อมา แมโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดินช่องท่ีเหลืออีก 22 ช่อง จะยงัคงออกอากาศอยู่
ต่อไป แต่ก็เป็นท่ีทราบกันดีว่า เกือบทุกช่องตกอยู่ในภาวะขาดทุนสะสมอย่างหนัก แต่ก็ยงัคง
ด าเนินการอยูต่่อไป ซ่ึงหลายช่องก็หาทางออกโดยวิธีการเพิ่มทุนหรือเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้น ตั้งแต่ปี 
2559 เร่ือยมาท่ีส าคญั ๆ มี 2 เหตุการณ์ ดงัน้ี 
 25 พฤศจิกายน 2559 บริษทั วฒันภกัดี จ  ากดั เขา้ซ้ือหุน้ จ านวน 47.62% มูลค่า 850 ลา้น
บาท ของบริษทั อมรินทร์ พร้ินต้ิง แอนด์ พบัลิชช่ิง จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของ บริษทั 
อมรินทร์ เทเลวิชัน่ จ  ากดั ผูรั้บใบอนุญาตช่อง Amarin TV HD และในเวลาต่อมาก็มีการซ้ือหุ้นเพิ่ม
อีกจนปัจจุบนักลายเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสัดส่วนสูงถึง 60.10%  (ส านกังาน กสทช. 2562) 
 1 ธนัวาคม 2559 บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั ผูรั้บใบอนุญาตช่อง One ไดเ้พิ่ม
ทุนจดทะเบียนอีก 1,905 ลา้นบาท โดยบริษทั ประนนัทภ์รณ์ จ  ากดั จึงท าให้ บริษทั ประนนัทภ์รณ์ 
จ ากดั กลายเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 50% ตามดว้ย บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 
25.50% และ นายถกลเกียรติ วรีวรรณ 24.50% ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้เดิม (ส านกังาน กสทช. 2562) 
 5 ปีแรกของการออกอากาศโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลั มีเพียงช่อง 7HD และช่อง 
WorkPoint เท่านั้นท่ีสามารถด าเนินกิจการจนมีรายไดม้ากกวา่รายจ่ายและมีก าไรจากธุรกิจโทรทศัน์
โดยตรง (ส านกังาน กสทช. 2562) แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ก าไรในช่วง 5 ปีแรก ก็ไม่ไดม้ากมายเท่ากบั
ในอดีต โดยเฉพาะช่อง 7HD (ทีวีสีช่อง 7 เดิม) ขณะท่ีช่องอ่ืน ๆ ยงัคงประสบภาวะขาดทุนจ านวน
มากอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นวาระส าคญัเร่งด่วนท่ีรัฐบาลในขณะนั้น (รัฐบาล คสช.) ตอ้งเขา้มา
ดูแลแกไ้ข ก่อนท่ีอุตสาหกรรมโทรทศัน์ของไทยจะเขา้สู่สภาวะลม้เหลว ซ่ึงแน่นอนวา่ ยอ่มไม่เป็น
ผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดย คสช. มีค  าสั่งใหช่้วยเหลือเยยีวยาผูรั้บใบอนุญาตโทรทศัน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลัเป็นการเร่งด่วน ท่ีส าคญัมี 3 ฉบบัดงัน้ี 
 ค าสั่ง คสช. ท่ี 76/2559 ลงวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559  สาระส าคญัดงัน้ี* 

1. ผ่อนผนัการจ่ายเงินค่าประมูลใบอนุญาต โดยแยกช าระค่าประมูลใบอนุญาตใน
ส่วนของราคาขั้นต ่าท่ีเหลือ 10% แบ่งเป็น 2 งวด (งวดละ 1 ปี) และ ค่าประมูลในส่วนท่ีเกินกว่า
ราคาขั้นต ่าท่ีเหลืออีก 60% แบ่งเป็น 6 งวด (งวดละ 1 ปี) 

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทศัน์ท่ีให้บริการเป็นการทัว่ไปผ่าน
ดาวเทียม (Must Carry) เป็นเวลา 3 ปี 
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 ค าสั่ง คสช. ท่ี 9/2561 ลงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2561 สาระส าคญัดงัน้ี* 
1. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต สามารถยื่นขอพกัช าระการจ่ายค่าประมูลใบอนุญาตไดไ้ม่เกิน     

3 ปี 
2. สนบัสนุนค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทลั (MUX) จ านวน 50% แทนช่องทีวีดิจิทลั เป็น

เวลา 2 ปี 
3. NBT มีโฆษณาไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นและเพียงพอ โดยไม่แสวงหาผลก าไร 

 
ทีม่า:  ส านกังาน กสทช. (2562) 

 
 ค าสั่ง คสช. ท่ี 4/2562 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2562  สาระส าคญัดงัน้ี* 

1. เปิดทางใหที้วดิีจิทลัขอคืนช่อง พร้อมไดรั้บเงินชดเชย 
2. ช่องทีวีดิจิทลั จะไดรั้บยกเวน้การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามรายละเอียดท่ี

ก าหนดไวใ้นค าสั่ง คสช. 
3. สนบัสนุนค่าเช่าโครงข่ายทีวดิีจิทลั (MUX) แทนช่องทีวดิีจิทลั ตลอดระยะเวลาการ

ไดรั้บใบอนุญาตท่ีเหลืออยู ่
4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง หรือปรับเปล่ียนอุปกรณ์โครงข่าย หรือค่า

ผลกระทบโดยตรงจากการปรับเปล่ียนการใหบ้ริการ 
5. สนบัสนุนองคก์รกลางในการท าทีวเีรตติง้ 

 
ทีม่า:  ส านกังาน กสทช. (2562) 
 
 และสืบเน่ืองจากค าสั่ง คสช. ท่ี 4/2562 ดังกล่าว ท าให้ผูป้ระกอบการทีวีดิจิทลั รวม  
7 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง 3 Family ช่อง MCOT Family ช่อง Spring News ช่อง Bright TV ช่อง Voice TV 
ช่อง Spring 26 และ ช่อง 3SD ไดย้ืน่ความประสงคข์อคืนใบอนุญาต ซ่ึงแต่เดิมไม่สามารถกระท าได้
เน่ืองจาก กสทช. อา้งขอ้กฎหมายและเง่ือนไขในการประมูล 
 จะเห็นได้ว่า ปัญหาความอยู่รอดของผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทลั กลายเป็นปัญหาส าคญัระดบัชาติท่ีรัฐบาลตอ้งเขา้มาแกไ้ขและเยียวยาอย่างเร่งด่วน ก่อนท่ี
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ภาคพื้นดินของเอกชนจะล่มสลายไปจากเมืองไทย ทั้งน้ีเพราะเล็งเห็น
ความส าคญัของการด ารงอยูข่องส่ือโทรทศัน์ภาคพื้นดินของภาคเอกชน 
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 ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ี ผูศึ้กษามีความสนใจและกงัวลว่า หาก กสทช. จดัให้มีการ
ประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัคร้ังใหม่ในปี 2572 ซ่ึงเหลือเวลาอีกเพียง 7 ปี หากการประมูล
ใบอนุญาตคร้ังใหม่ ยงัคงมีลกัษณะ รูปแบบ หรือ ใช้หลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขใบอนุญาต
แบบเดิม ก็อาจท าใหกิ้จการโทรทศัน์ดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จซ ้ ารอยสถานการณ์ท่ีผา่นมาได ้จึง
เห็นวา่ หากสามารถศึกษาถึงจุดอ่อน ปัญหา หรือสาเหตุท่ีท ากิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลัในช่วงท่ี
ผ่านมา ไม่ประสบความส าเร็จได้ ก็น่าจะเป็นประโยชน์หากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเป็น 
กสทช. หรือ ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ น าผลการศึกษาไปใช้พิจารณาในการด าเนินการใด ๆ 
ส าหรับการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ในอีก 7 ปี
ขา้งหนา้ 
 
1.2 ค าถามน าวจัิย 

อะไร หรือ ส่ิงใด คือ ปัญหา หรือ สาเหตุ ท่ีท าให้กิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิทลั ไม่ประสบผลส าเร็จในเชิงธุรกิจตามท่ีผูป้ระกอบการโทรทศัน์ไดต้ั้งเป้าหมายไวก่้อนหรือ
ขณะประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 

 
1.3 วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.3.1  เพื่อศึกษาหาจุดอ่อน หรือ จุดท่ีเป็นปัญหา ของการประมูลใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี
เพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ตลอดจนการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีส่งผลกระทบให้กิจการโทรทัศน์ระบบดิจิทัล                
ไม่ประสบผลส าเร็จตามท่ีผู ้ประกอบการโทรทัศน์ได้ตั้ งเป้าหมายไว้ก่อนหรือขณะประมูล
ใบอนุญาตดงักล่าว 

1.3.2 เพื่อเสนอแนะหลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และความเห็นอ่ืน ๆ เพื่อประโยชน์ในการ
พิจารณาปรับปรุง เปล่ียนแปลง และออกแบบการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการธุรกิจระดบัชาติ คร้ังใหม่ ในปี 2572 
 
1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.4.1  ทราบถึงจุดอ่อน หรือ ปัญหา ของการประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการ
โทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ตลอดจนการด าเนินการ 
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ต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส่งผลกระทบใหกิ้จการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ไม่ประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีผูป้ระกอบการโทรทศัน์ไดต้ั้งเป้าหมายไวก่้อนหรือขณะประมูลใบอนุญาตดงักล่าว 

1.4.2 น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั พร้อมขอ้เสนอแนะ เสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลและแนวทางส าหรับการออกแบบการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ ใน
ระบบดิจิทลั ประเภทบริการธุรกิจระดบัชาติ คร้ังใหม่ 

1.4.3 น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั เผยแพร่ให้ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ ผูป้ระกอบกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโทรทศัน์ และผูส้นใจทัว่ไป ใช้ศึกษา หรือเพื่อเป็นกรณีศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจจะเขา้
ร่วมประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการธุรกิจระดบัชาติ        
คร้ังใหม่ 

 
1.5 นิยามศัพท์ 
 การประมูลคล่ืนความถ่ี หมายถึง การประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ใน
ระบบดิจิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไขการ
ประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภท บริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 
2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 
 กสทช. หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ กิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึง ส านกังานคณะกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีอิสระ ท าหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืน
ความถ่ีและก ากบัการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม จดัตั้ง
ข้ึนตามพระราชบญัญติัองคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและก ากบักิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และ 
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
 โทรทศัน์ดิจิทลั* หรือ โทรทศัน์ดิจิตอล* หรือ ทีวีดิจิทลั* หรือ ทีวีดิจิตอล* หมายถึง 
โทรทศัน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) ท่ีออกอากาศโดยใช้คล่ืนความถ่ีในระบบดิจิทลั ซ่ึง
ไดรั้บอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีและประกอบกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการทาง
ธุรกิจระดบัชาติ อนัเป็นผลจากการประมูลคล่ืนความถ่ีเม่ือวนัท่ี 26-27 ธันวาคม 2556 และไดเ้ร่ิม
ออกอากาศตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2557 ผูช้มโทรทศัน์ในระบบน้ี สามารถรับชมรายการโทรทศัน์ได้
โดยติดตั้งเสาอากาศภายนอกอาคารบ้านเรือน หรืออาจจะใช้เสาอากาศภายในอาคารก็ได้หาก
เคร่ืองรับโทรทศัน์อยูใ่กลส้ถานีส่งสัญญาณมาก ๆ 
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 *ค ำว่ำ “ดิจิทัล” หรือ “ดิจิตอล” มำจำกค ำในภำษำอังกฤษว่ำ Digital เม่ือทับศัพท์เป็น
ภำษำไทยในยุคแรก จะสะกดตำมวิธีกำรออกเสียงท่ีนิยมใช้กันท่ัวไปว่ำ “ดิจิตอล” แม้ในประกำศ 
กสทช. เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขกำรประมูลคล่ืนควำมถี่เพ่ือให้บริกำรโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอล ประเภทบริกำรทำงธุรกิจระดับชำติ พ.ศ. 2556 ก็ยังสะกดว่ำ “ดิจิตอล” แต่ในเวลำ
ต่อมำซ่ึงไม่ปรำกฏชัดว่ำ เร่ิมแต่เม่ือใดหรือหน่วยงำนใดเป็นผู้ เร่ิม หรือมีค ำส่ังให้เปลี่ยนแปลง  
พบว่ำ หน่วยงำนของรัฐได้เปลี่ยนกำรทับศัพท์ค ำว่ำ “ดิจิตอล” เป็น “ดิจิทัล” เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์วิธีทับศัพท์ค ำท่ีมำจำกภำษำอังกฤษ นับแต่นั้นมำ จะพบว่ำ หน่วยงำนของรัฐใช้ค ำว่ำ 
“ดิจิทัล” แทน “ดิจิตอล” 
 ในเอกสำรรำยงำนกำรศึกษำนี ้จะใช้ค ำว่ำ “ดิจิทัล” เป็นส่วนใหญ่ แต่บำงกรณีกอ็ำจพบ
ค ำว่ำ “ดิจิตอล” เน่ืองจำกเป็นกำรยกเอำข้อควำมต้นฉบับเดิมมำใช้อ้ำงอิงแล้วแต่กรณี 
 
 ฟรีทีวี หมายถึง โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ทั้ งในระบบแอนาล็อกเดิม หรือระบบดิจิทัล
ปัจจุบนั ท่ีประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทศัน์ไดโ้ดยไม่เสียค่าบริการ ไม่วา่จะเป็นการรับชม
ผ่านเคร่ืองรับโทรทศัน์ปกติทัว่ไปโดยตรง หรือเคร่ืองรับสัญญาณจากดาวเทียม หรือโดยระบบ
เคเบิลทีว ี
 โทรทศัน์ดาวเทียม หรือ ทีวีดาวเทียม หมายถึง การส่งสัญญาณรายการโทรทศัน์ไปถึง
ผูช้มทางบ้านผ่านระบบดาวเทียม โดยผูรั้บชมโทรทศัน์ในระบบน้ี ต้องติดตั้งจานรับสัญญาณ
โทรทศัน์จากดาวเทียมบนทอ้งฟ้าดว้ยจานรับสัญญาณดาวเทียมท่ีติดตั้งอยูภ่ายนอกอาคารบา้นเรือน 
 เคเบิลทีวี หมายถึง การส่งสัญญาณรายการโทรทศัน์ไปถึงผูช้มทางบา้นผา่นสายเคเบิล 
แทนการส่งสัญญาณทางอากาศ ผูรั้บชมโทรทศัน์ในระบบน้ี จึงตอ้งเช่ือมต่อสัญญาณโทรทศัน์จาก   
ผูส่้งสัญญาณเข้ากับเคร่ืองรับโทรทัศน์ท่ีบ้านด้วยสายสัญญาณ โดยในปัจจุบันจะใช้สายแบบ          
ไฟเบอร์ออปติกเป็นสายเคเบิล 
 โครงข่ายโทรทัศน์ หรือ MUX หมายถึง ระบบส่งสัญญาณโทรทัศน์ของโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั และหมายความรวมถึงผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพื้นดินใน
ระบบดิจิทลัท่ีไดรั้บอนุญาตจาก กสทช. อีกดว้ย 
 หลกัเกณฑ์ วิธี และ เง่ือนไข การประมูลคล่ืนความถ่ี  หมายถึง ประกาศ กสทช. เร่ือง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ระบบดิจิตอล 
ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 ก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการประมูลคล่ืนความถ่ี
ไวด้งัน้ี (ส านกังาน กสทช. 2556) 
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 ขอ้ 5 ก าหนดวธีิคดัเลือกโดยวธีิการประมูล 
 ขอ้ 6  แบ่งหมวดหมู่ใบอนุญาตออกเป็น 4 ประเภท 
 ขอ้ 7 คุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมการประมูล 
 ขอ้ 8 ขั้นตอน วธีิการ และก าหนดระยะเวลาการประมูล 
 ขอ้ 9 ราคาขั้นต ่า ราคาเร่ิมตน้ การเสนอเพิ่มราคา และเง่ือนไขการประมูล 
 ขอ้ 10 การช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 
 ขอ้ 11 เง่ือนไขก่อนรับใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 
 ขอ้ 12 การออกใบอนุญาต 
 ขอ้ 13 ขอบเขตและเง่ือนไขในการอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 

 
 
 



 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยั และ วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
2.1 แนวคิดการเปลีย่นผ่านสู่โทรทศัน์ระบบดิจิทลั 
 สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก (2553)  สรุปเก่ียวกบัโทรทศัน์ภาคพื้นดินของไทยไวว้า่ 
กิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุค (Generation) คือ ยุคท่ี 1 ยุคโทรทศัน์
ขาว-ด า (พ.ศ. 2490-2510) ยคุท่ี 2 ยคุโทรทศัน์สี (พ.ศ. 2510-2555) และยคุท่ี 3 คือ ยคุโทรทศัน์ระบบ
ดิจิทลั ซ่ึงในยุคกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั หรือยุคท่ี 3 น้ี ไดมี้การเปล่ียนโครงสร้างการประกอบ
กิจการการกระจายเสียงและโทรทศัน์ โดยจะมีการประกอบกิจการท่ีแยกออกจากกนัระหวา่งผูผ้ลิต
รายการ ผูใ้ห้บริการโทรทศัน์ (ช่องรายการ) ผูใ้ห้บริการโครงข่าย ผูใ้ห้บริการลูกคา้ และส่ิงอ านวย
ความสะดวก แตกต่างจากยุคท่ี 1 และ 2 ซ่ึงมีเพียงผูผ้ลิตรายการ และผูแ้พร่เสียงแพร่ภาพไปยงัผูช้ม
ผา่นทางสถานีโทรทศัน์เท่านั้น 

 
 สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก อธิบายถึงสาเหตุท่ีประเทศไทย ตอ้งเปล่ียนจากระบบ
อนาล็อกเป็นระบบดิจิทลัว่า  มีขอ้ตกลงตามมติท่ีประชุมรัฐมนตรีสารสนเทศอาเซียน หรือ AMRI 
(ASEAN Ministers Responsible for Information)  ให้ ทุกประ เทศจะต้องแพร่ภาพโทรทัศ น์
ภาคพื้นดินระบบดิจิทลั และตอ้งยุติการออกอากาศระบบอนาล็อกในระหวา่งปี 2558-2563 ดงันั้น 
ประเทศไทย ก็ตอ้งเร่งผลกัดนัใหที้วีดิจิทลัเกิดข้ึนดว้ยเช่นกนั เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืน
ได ้
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 ส านกังาน กสทช. (2560)  ระบุว่า ประเทศไทยแต่เดิมจนถึงปัจจุบนั มีการส่งสัญญาณ
โทรทศัน์แบบภาคพื้นดินระบบอนาล็อก (Analog) ซ่ึงเป็นการส่งคล่ืนความถ่ีไปยงัเสาหนวดกุง้หรือ
กา้งปลาตามท่ีอยูอ่าศยัของประชาชน และจะสามารถรับชมไดเ้พียง 6 ช่องรายการหลกัฟรีทีวเีท่านั้น 
คือ ช่อง 3, 5, 7, 9, NBT และ ThaiPBS เพราะโทรทศัน์ระบบอนาล็อก สามารถส่งช่องรายการได้
เพียงช่องเดียว แต่เม่ือใชเ้ทคโนโลยีระบบดิจิทลั จะสามารถออกอากาศไดม้ากถึง 8-25 ช่องรายการ 
พร้อมทั้งมีคุณภาพท่ีดีกวา่เดิม สามารถใหบ้ริการมลัติมีเดียใหม่ ๆ และยงัช่วยลดการใชพ้ลงังานของ
ประเทศ เน่ืองจากระบบส่งสัญญาณและเคร่ืองรับโทรทศัน์ระบบดิจิทลัจะประหยดัการใช้พลัง
ไฟฟ้ามากกวา่ระบบอนาล็อกหลายเท่าตวั นอกจากน้ี ทรัพยากรคล่ืนความถ่ีจะไดรั้บการพฒันาให้มี
การใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประชาชนยงัไดรั้บบริการท่ีมีความหลากหลายจากผลของจ านวนช่อง
รายการท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้เพิ่มช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารดว้ยคุณภาพท่ีดีกว่าเดิม จึงท าให้เกิด
โครงการสนบัสนุนประชาชนในการเปล่ียนผา่นไปสู่การรับชมโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั
ข้ึน โดยการผลกัดนัของ ส านกังาน กสทช. เพื่อมุ่งเนน้ช่วยเหลือและสนบัสนุนให้ประชาชนไดรั้บ
บริการกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัอยา่งทัว่ถึง โดยใชคู้ปองส่วนลด 
 เพญ็ลกัษณ์ ภกัดีเจริญ (2558)  ดร. สิขเรศ ศิรากานต ์นกัวชิาการอิสระดา้นส่ือดิจิทลัและ
ส่ือใหม่ ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัอุตสาหกรรมโทรทศัน์หลงัจากทีวีดิจิทลัออกอากาศไปกวา่ 2 ปีวา่ 
“หลายคนมองวา่ มูลค่าโฆษณาจะเพิ่มสองเท่าบา้ง สามเท่าบา้ง แต่มนัไม่เพิ่ม ผมเคยถามนกัศึกษาวา่ 
ตอนเป็นทีวอีนาล็อกต่างจากทีวีดิจิทลัอยา่งไร ค่าโฆษณาจะเพิม่ไหม ผมใหเ้ด็กติดตามวา่ ประชากร
เท่าเดิม เม็ดเงินโฆษณาก็เท่าเดิม มนัคงไม่เพิ่ม สองปีท่ีผ่านมา มนัเป็นฟองสบู่ดิจิทลั ตอนนั้น
ผูป้ระกอบการทุกคน มีฝันท่ีสวยงาม ลืมมองความเป็นจริงว่าอีก 15 ปีจะเป็นยงัไง ผมบอกตั้งแต่
เร่ิมตน้วา่ โมเดลการท าทีวดิีจิทลัจ านวนช่องเท่าน้ี หรือการเปล่ียนผา่นเพื่อสู่ความพร้อม ถา้จะเร่งให้
เติบโต มนัฝืนตลาดมากเกินไป ผมศึกษาแบบจ าลองของหลายประเทศ อเมริกาใชเ้วลา 13 ปีในการ
เปล่ียนผา่น องักฤษพลาดสองคร้ัง ญ่ีปุ่นใชเ้วลานานมากกวา่จะมีทีวีดิจิทลัท่ีสมบูรณ์ น่ีคือประเทศ
พฒันาแลว้ เราพยายามเตือนสังคมแลว้ ผูป้ระกอบการมองสูงเกินไปหรือเปล่า” 
 อรศรี ศรีระษา (2559) สรุปบทเรียนจากการกรณีศึกษาการเปล่ียนผา่นสู่โทรทศัน์ระบบ
ดิ จิทัลภาคพื้ น ดิน  และข้อ เสนอแนะ  (Thailand Cast Study:  Transition to Digital Terrestrial 
Television Broadcasting) ไวเ้ม่ือปี 2559 โดยมีสาระส าคญัดงัน้ี 
 ดา้นการส่ือสาร 

• การส่ือสารสู่สาธารณะในช่วงเปล่ียนผ่านจากการออกอากาศโทรทัศน์ระบบ
อนาล็อกดั้งเดิมไปสู่ระบบดิจิทลั นบัเป็นส่ิงส าคญัยิง่ต่อความส าเร็จในการเปล่ียนผา่น  
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• เน้ือหาสาระท่ีจะส่ือสารสู่สาธารณะ ตอ้งครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบักระบวนการ
หรือขั้นตอนส าคญั ๆ ผลกระทบ ประโยชน ์และ ก าหนดการของการเปล่ียนผา่น โดยใชภ้าษาท่ีง่าย
ต่อการเขา้ใจของผูช้มกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่ผูเ้ยาวไ์ปจนถึงผูสู้งอาย ุ

• การมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ระดบัชาติ หรือหน่วยงานส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งองค์กรสาธารณะต่าง ๆ ในระดบัชาติและระดับ
ทอ้งถ่ิน เป็นปัจจยัส าคญัในการขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนผา่นประสบความส าเร็จ 

• การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ เ ช่น Facebook Youtube Twitter หรือ Line เ ป็น
ช่องทางส่ือสารท่ีนบัวา่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพท่ีสุดในการเขา้ถึงประชาชนเป้าหมาย 

• การสนบัสนุนการเปล่ียนผา่นสู่โทรทศัน์ระบบดิจิทลั 

• ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีแจกจ่ายคูปอง set-top-box และ หน่วยงานของ
รัฐบาลท่ีใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภค ช่วยสนบัสนุนการเปล่ียนผา่นคร้ังน้ี 

• การแจกจ่ายคูปองเพื่อน าไปแลก set-top-box ควรด าเนินการเฉพาะในพื้นท่ีซ่ึง
สัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลัครอบคลุมไปถึงแลว้ 

• หากมีงบประมาณท่ีเพียงพอ ควรแจกจ่ายคูปอง set-top-box ให้ทัว่ถึงทุกครัวเรือน 
และครอบคลุมผูช้มทุกกลุ่ม 

• คูปองแลกซ้ืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ควรมีมูลค่ามากพอส าหรับ
เคร่ืองรับสัญญาณ (set-top-box) และอุปกรณ์เสริมท่ีจ าเป็นเพื่อการรับสัญญาณอยา่งมีประสิทธิภาพ 
เช่น เสาอากาศรับสัญญาณ และ สายสัญญาณ 

• การฝึกบรมผูท้  าหนา้ท่ีติดตั้ง set-top-box ก่อนท่ีจะเร่ิมแจกจ่ายคูปอง เป็นส่ิงส าคญั
ท่ีจะช่วยให้ผูช้มในพื้นท่ีต่าง ๆ ให้การสนบัสนุนการเปล่ียนผ่านจากโทรทศัน์ระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิทลั 

เคร่ืองรับสัญญาณโทรทศัน์ 

• มีการพฒันาขอ้ก าหนดกลางของอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ส าหรับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน เพื่อก่อใหเ้กิดความประหยดัตน้ทุนจากการผลิตจ านวนมาก 

• ก าหนดให้อุปกรณ์รับสัญญาณมีระบบท่ีสนับสนุนการรับชมรับฟังของผูทุ้พพล
ภาพ ตวัอยา่งเช่น ระบบเสียงบรรยายภาพ และ ระบบอกัษรบรรยายแทนเสียง เป็นตน้ 
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• ร่วมมือกบัสถาบนัการอาชีวศึกษาและผูป้ระกอบการเครือข่ายโทรทศัน์ ให้ความ
ช่วยเหลือและสนบัสนุนการติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัการเปิดด าเนินการ
โครงข่ายโทรทศัน์ระบบดิจิทลัภาคพื้นดิน 

• การใชอุ้ปกรณ์และโครงข่ายร่วมกนั สามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นเครือข่ายไดอ้ยา่งมาก 

• ตรวจสอบความพร้อมและความมัน่ใจวา่ การเปิดด าเนินการโครงข่าย และ คุณภาพ
ของ MUX ทุกชุดเป็นไปในมาตรฐานเดียวกนัเพื่อก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม 

• ความพร้อมของระบบโครงข่าย ความรวดเร็วในการกู้คืนระบบ และ โครงข่าย
ส ารอง ควรไดรั้บการจดัเตรียมไวต้ั้งแต่เม่ือเร่ิมการออกแบบระบบโครงข่าย 

• เพื่อให้การเปิดด าเนินการโครงข่ายโทรทศัน์เป็นไปอย่างรวดเร็ว กสทช. ตดัสินใจ
ให้ใชร้ะบบเสาสัญญาณท่ีมีอยู่แลว้ร่วมกนัระหวา่งผูใ้ห้บริการเครือข่าย เพื่อให้สามารถครอบคลุม
พื้นท่ีรับสัญญาณร้อยละ 80 ภายในระยะเวลา 2 ปี โดยใชเ้สาอากาศทิศทางเดียวในแต่ละบา้น 

• กสทช. บังคับใช้กฎ “Must Carry” กับผู ้ให้บริการโทรทัศน์สาธารณะและเชิง
พาณิชยใ์นระบบอ่ืน โดยน าเน้ือหารายการโทรทศัน์ของระบบดิจิทลัไปออกอากาศบนแพลตฟอร์ม
ของตน ตวัอยา่งเช่น โทรทศัน์ดาวเทียม และ เคเบิลทีวี ซ่ึงครอบคลุมผูช้มกวา่ร้อยละ 70 อยูแ่ลว้ใน
ประเทศไทย 
 จากกรณีศึกษาในต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นองักฤษ ญ่ีปุ่น หรือ สหรัฐอเมริกา ไดใ้ชเ้วลา
เปล่ียนผ่านโทรทศัน์ภาคพื้นดินจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลัมากกว่า 10 ปี แต่ส าหรับ
ประเทศไทย โดย กสทช. มีเป้าหมายและแผนงานใหก้ารเปล่ียนผา่นเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีสั้น
มาก จึงท าให้การด าเนินการเปล่ียนผ่านไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิทลั เป็นความไปด้วยเร่งรีบ และ
ความไม่พร้อมหลายประการ จนน าไปสู่ปัญหามากมายท่ีงานศึกษาน้ีจะครอบคลุมถึงดว้ย 
 
2.2 แนวคิด/ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
 matichon.co.th (2564) อธิบายว่า ทฤษฎี Digital Disruption คือ การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน โดยเป็นผลมาจากนวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีท าให้รูปแบบการด าเนินธุรกิจ หรือ 
การด าเนินชีวติเปล่ียนแปลงไป ส่วนใหญ่จะเป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ท าใหธุ้รกิจบางอยา่ง
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดร้วดเร็วตาม ท าใหเ้กิดการแทนท่ีของธุรกิจใหม่ ๆ 
 พ.อ. ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ (2559) อธิบาย ทฤษฎีการพลิกผนั หรือ Theory of 
Disruption ว่า หากเราท าความเขา้ใจให้ถ่องแท ้ก็จะท าให้นกัวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้างนโยบาย ผูน้ า 
และผูบ้ริหารในทุกภาคส่วน มีมุมมองใหม่ (New Perspective) ซ่ึงนวตักรรมท่ีจะท าให้เกิดการ        

http://matichon.co.th/
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พลิกผัน  (Disruptive Innovation) ถือว่า มี รูปแบบท่ี มีพลวัตร  (Dynamic) สูงมาก  ท่ีจะท าให้
อุตสาหกรรมเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด เพราะสามารถไปปลดลอคการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสวสัดิการสังคมได ้
 Thai Business Search (2564)  อธิบายความหมายของ Digital Disruption ว่า คือการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทลั รูปแบบธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ แพลตฟอร์ม 
และนวตักรรมต่าง ๆ ท่ีอิงเทคโนโลยีดิจิทลัซ่ึงผลกระทบหลายภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจเดิม 
ผลิตภัณฑ์เดิม ท าให้การท างานและการใช้งานส่วนตัวมีการเปล่ียนแปลง และท่ีมีผลกระทบ          
มากท่ีสุดคือ มูลค่าของผลิตภณัฑ์และบริการเดิมท่ีมีอยู ่ท  าให้ธุรกิจเดิมตอ้งเปล่ียนแปลงตามให้ทนั
เทคโนโลย ีไม่อยา่งนั้นก็อาจจะตอ้งเลิกกิจการได ้และ Digital Disruption ไดส่้งผลต่อธุรกิจดงัน้ี 

• ธุรกิจต้องมีการปรับตัวโดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น Cloud, Big Data, 
Robotics, Machine Learning, AI และอ่ืน ๆ 

• ผูน้ าองคก์ารตอ้งมีวสิัยทศัน์ที่ดี และเขา้ใจวา่ ต่อใหเ้ป็นองคก์รใหญ่ ก็ใช่วา่จะไม่แพ้
องคก์รขนาดเล็กท่ีมีวสิัยทศัน์ดีกวา่ ปรับตวักบัเทคโนโลยไีดดี้กวา่ เพราะการท าธุรกิจในยคุปัจจบนั 
อาศยัความเร็วเป็นส าคญั 

• ตอ้งปรับตวัตามผูบ้ริโภคมากข้ึน เพราะการมาของเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟน           
ท าให้เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดทุ้กท่ีทุกเวลา ท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป การรับข่าวสาร  
หาขอ้มูล ก็สามารถท าไดง่้ายข้ึน การโฆษณาท่ีเป็นการส่ือสารทางเดียวผา่นโทรทศัน์ วิทยุ จึงไดผ้ล
ยากกวา่สมยัก่อน 
 The Chapt (2565) อธิบายว่า Digital Disruption คือ การเปล่ียนแปลงท่ีมีสาเหตุมาจาก
การถือก าเนิดของเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีมีความล ้ าสมยั สามารถท างานร่วมกบัมนุษยไ์ด้ดี
ยิ่งข้ึน จึงท าให้ธุรกิจและสายงานต่าง ๆ เกิดการเปล่ียนแปลงตามไปด้วย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนน้ี เป็นการตดัสินใจของธุรกิจนั้น ๆ ท่ีเช่ือวา่ หากใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ เขา้มามี
ส่วนช่วยในเร่ืองของการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจแลว้ จะท าใหก้ าไรของบริษทันั้นสูงข้ึน รวมถึงยงั
สามารถลดตน้ทุนในดา้นอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 ในความเป็นจริง Digital Disruption ไม่ใช่เร่ืองใหม่ท่ีเพิ่งเกิดข้ึนเม่ือปีสองปีท่ีผ่านมา    
แต่มนัเกิดข้ึนกบัโลกของเราอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่แลว้ เป็นเร่ืองท่ีดีส าหรับ
มนุษย ์เพราะการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท าให้มนุษยส์ามารถมีอิสระมากข้ึน รวมถึงยงัสามารถใชชี้วติ
ได้อย่างสะดวกสบาย แต่ Digital Disruption ก็เป็นสาเหตุท่ีท าให้ธุรกิจหรืออาชีพบางอย่างตอ้ง
หายไปเช่นเดียวกนั ดงันั้น การปรับตวัให้เขา้กบัยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาแบบน้ี 
จึงถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญั 
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 Supattra Ammaranon (2562)  อธิบายผลกระทบของกระแสการ Disruption ว่า ท าให้
วงการส่ือสิงพิมพ์ต่าง ๆ ได้รับผลกระทบเรียกได้ว่าขั้นรุนแรงถึงกับต้องปิดตัวลงไปหลาย
ส านกัพิมพ์ เหตุผลก็คงมาจากการเปล่ียนจากท่ีปกติคนไทยรับข่าวสารผ่านหนงัสือพิมพ ์หรือหา
ความรู้ต่าง ๆ ผ่านหนังสือและนิตยสาร มาเป็นการอ่านข่าวและรับรู้ส่ือผ่านช่องทางออนไลน์            
มากยิ่งข้ึน ธุรกิจท่ีสามารถปรับตวัเองให้เข้ากบัส่ือออนไลน์ได้ ก็จะสามารถข้ามผ่านการโดน 
Disrupt ไปได้ แต่ธุรกิจท่ีผ่านไม่ได้ ก็มีการประกาศปิดตวันิตยสารและส่ือส่ิงพิมพ์ไปหลายราย 
ยกตวัอยา่งเช่น สกุลไทย ขวญัเรือน ดิฉนั คู่สร้างคู่สม เนชัน่สุดสัปดาห์ เป็นตน้  
 Brand Buffet (2562) ระบุว่า “วงการส่ือ” จดัอยู่ในกลุ่มแรก ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจาก 
Digital Disruption อยา่งหนกัหน่วง ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) ผูท้รงอิทธิพล ทั้งโทรทศัน์ วิทยุ 
หนงัสือพิมพ ์บทบาทลดลงเม่ือผูค้นหนัไปเสพส่ือออนไลน์ ท่ีกลายมาเป็น “ส่ือหลกั” แนวโนม้ยงั
เป็น “ขาข้ึน” ยดึเมด็เงินโฆษณาแซงหนา้ส่ือเก่าท่ีอยูใ่นภาวะ “ถดถอย” 
 ปกรณ์ รัตนทรัพยศิ์ริ บรรณาธิการบริการ สถานีโทรทศัน์ MONO 29 มองวา่ แมใ้นยคุท่ี
ส่ือออนไลน์เฟ่ืองฟู แต่ “ทีวี” ก็ยงัส าคญักบัคนไทย เพราะเป็นความบนัเทิงราคาถูก เป็นเพื่อนของ
สังคมสูงวยัท่ียงัดูทีวีอยู ่ เป็นแหล่งอพัเดทขอ้มูลข่าวสาร แต่การขยายตวัของ “ดิจิทลัแพลตฟอร์ม” 
ต่าง ๆ ท าให้พฤติกรรมผูช้มทีวีเปล่ียนไปจากเดิมท่ีต้องดูทีวีตามโปรแกรมท่ีก าหนด ปัจจุบัน
สามารถดู “ยอ้นหลงั” ท่ีไหน เม่ือไหร่ก็ได ้แต่ส่ิงท่ีไม่เปล่ียนคือ Content is King คนไทยก็ยงัคงดู
คอนเทนตจ์ากทีว ีและเลือกดูตามส่ิงท่ีชอบ 
 ภทัรินทร์ เทวาภิภทัรภูวดล โปรดิวเซอร์ บริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ  ากดั 
(มหาชน) บอกวา่ “ดิจิทลั ดิรัปชัน่” ท่ีเขา้มากระทบหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ือ คนท่ีอยูร่อดได้
ตอ้ง “คิดนอกกรอบ” เพราะดิจิทลัแพลตฟอร์ม คือ “โอกาส” เปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ท าใหค้อนเทนตท่ี์
จากเดิมอยูแ่ค่ในทีว ีไปอยูไ่ดทุ้กท่ีทุกช่องทาง ทั้งเฟซบุก๊ ยทููบ ไลน์ เน็ตฟลิกซ์ 
 “เทคโนโลย ีเป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เป็นหนา้ท่ีของคนท างานตอ้งเรียนรู้และ
ปรับตวั เพราะในท่ีสุดแลว้จะมีอะไรใหม่ ๆ เขา้มาอีก “ดิจิทลั ดิสรัปชัน่” จึงเป็นทั้งผลกระทบและ
โอกาส อยูท่ี่การปรับปตวัของแต่ละคนวา่เลือกทางไหน” Brand Buffet กล่าวสรุป  
 ผูจ้ดัการ 360 องศา (2561)  ระบุว่า ขณะท่ีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี และการมาถึง
ของยุคสมยัแห่งดิจิทลัดูจะเป็นกลไกท่ีเสริมสร้างความเติบโตและส่งผลต่อการปรับเปล่ียนภูมิทศัน์
ให้กบัภาคธุรกิจอุตสาหกรรมอยา่งกวา้งขวาง หากแต่ท่ามกลางความไร้ขีดจ ากดัของเทคโนโลยียุค
ดิจิทลั ท่ีท าให้วิถีชีวิตและไลฟ์สไตลข์องผูค้นเปล่ียนไปน้ี กลบัเป็นแรงสั่นสะเทือนท่ีวิ่งเขา้กระทบ
ต่อวงการส่ือไทยอยา่งไม่เคยปรากฏมาก่อน และท าให้ส่ือกระแสหลกัท่ีเคยครองความนิยมมาอยา่ง
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ยาวนาน ตอ้งตกอยูใ่นสภาพขาลง และมีแนวโน้มท่ีจะลดลงอยา่งต่อเน่ืองเม่ือมีส่ือใหม่ในนามส่ือ
ออนไลน์เขา้มาแทนท่ี 
 ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ส่ือส่ิงพิมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทนิตยสาร ต่างออกมา
ประกาศปิดตวัและทิ้งภาพความรุ่งเรืองคร้ังเก่าให้เหลือไวเ้ป็นเพียงต านาน ซ่ึงสาเหตุหลกัของ
ปรากฏการณ์เหล่าน้ี ไดรั้บการประเมินว่า เป็นผลมาจากการท่ีผูป้ระกอบการเหล่าน้ี ไม่สามารถ    
แบกรับภาระขาดทุนท่ีสะสมพอกพูนเพิ่มข้ึนได ้ขณะเดียวกนั ประเด็นวา่ดว้ย Digital Diruption  
ได้รับการประเมินว่า เป็นกระแสคล่ืนท่ีถาโถมเข้าใส่ส่ือเก่า ทั้ งนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือ
แม้กระทั่งส่ือโทรทัศน์ เพราะทางเลือกในการเข้าถึงข่าวสารเปิดกวา้งข้ึนไปสู่การเสพส่ือใน
แพลตฟอร์มใหม่บนโลกออนไลน์ จนท าใหส่ื้อเก่าเส่ือมความนิยมลงอยา่งไม่อาจเล่ียง 
 สถาบนัวิชาการส่ือสาธารณะ (2564)  บรรยายวา่ ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา เราคุน้ชินกบั
ค าวา่ “Digital Disruption” หรือการเปล่ียนฉบัพลนัทางดิจิทลั นัน่เพราะวา่ การเปล่ียนแปลงน้ีไดเ้ขา้
มามีบทบาทกบัส่ิงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด าเนินชีวิต พฤติกรรม วฒันธรรม ธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม
มากมาย ต่างไดรั้บผลกระทบและตอ้งปรับตวัใหส้อดรับต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยดิีจิทลัท่ี
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วในทุกวนัน้ี 
 อุตสาหกรรมส่ือนับเป็นอีกกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและรุนแรง น ามาซ่ึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการเปิดรับ
ขอ้มูลข่าวสารของผูค้นท่ีเปล่ียนไป เทคโนโลยีส่ือและการส่ือสารเดิมถูกแทนท่ีด้วยนวตักรรม
ใหม่ๆ  ทั้ ง  Online Streaming, Social Network, Media/Platforms และ  Application ต่ าง  ๆ  แ ต่
ท่ามกลางการเกิดข้ึนของส่ือยคุใหม่ ก็พบวา่มีส่ือดั้งเดิมหลายส่ือทยอยปิดตวัลงไปดว้ยเช่นกนั 
 ภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปมากเช่นน้ี นอกจากจะท าใหเ้ห็นภาพวฎัจกัรวงจรของส่ือท่ี
มีทั้ งการเติบโต-การถดถอย-การเกิดใหม่แล้ว ยงัน ามาซ่ึงค าถามส าหรับอนาคตว่า หลังจากน้ี 
อุตสาหกรรมส่ือจะเป็นอยา่งไรต่อไป แนวโนม้และทิศทางการท างานของส่ือ การวางบทบาทของ
ส่ือในอนาคตควรเป็นเช่นไร รวมไปจนถึงหลกัสูตรดา้นส่ือสารมวลชนหรือทกัษะท่ีคนท างานส่ือ
ในอนาคตจ าเป็นตอ้งเรียนรู้คืออะไรบา้ง 
 ค าตอบคือ “ส่ือ” จะยงัคงท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการส่งผา่นขอ้มูลข่าวสารจากท่ีหน่ึง
ไปยงัอีกท่ีหน่ึงเช่นเดิม เพียงแต่สมาชิกในอุตสาหกรรมส่ือ หรือองคก์ารส่ือต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งปรับ
ทั้งมุมมองและการด าเนินธุรกิจให้สอดรับกบัการพฒันาทางเทคโนโลยีและความเปล่ียนแปลงทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึนดว้ย ในปัจจุบนัผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีส่ือสารไม่ไดมี้เฉพาะองคก์รส่ือเพียงเท่านั้น แต่ผูรั้บสาร
ก็สามารถเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาและส่ือสารไดเ้ช่นกนั หรือท่ีเรียกวา่ “User - Generated Content (UGC)” 
ถือเป็นอีกหน่ึงองคป์ระกอบท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัเพื่อการปรับกลยทุธ์การท างานในอนาคต 
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 สุภสัสร หาญล ายวง และ เฉลิมพร เย็นเยือก (2564)  อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงของ
ระบบออกอากาศท่ีมาพร้อมกับการหลอมรวมทางเทคโนโลยีกบัส่ืออินเทอร์เน็ต (Technology 
Convergence) ท าใหเ้กิดการเช่ือมต่อของการรับชมการรายการโทรทศัน์และอินเทอร์เน็ต กลายเป็น
ส่ือโทรทศัน์ออนไลน์ หรือ Social TV จากการท่ีอินเทอร์เน็ตพฒันาข้ึนมากและมีความเสถียรใน
การใชง้านมากข้ึน ท าใหผู้ช้มรายการ สามารถใชส่ื้อออนไลน์ควบคู่ไปกบัการรับชม โดย Social TV 
เกิดข้ึนจากพฤติกรรมใช ้“จอท่ี 2” หรือ Second Screen ของคนในปัจจุบนั ไดแ้ก่ สมาร์ทโฟน หรือ 
แท็ปเล็ต ประกอบกบัพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียนไป โดยเฉพาะในกลุ่มคนเมืองท่ีตอ้งประสบ
ปัญหาการท างานท่ีเลิกดึกและการจราจรติดขดั ท าให้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนรถและท้องถนน
มากกวา่ท่ีจะใชเ้วลาอยูบ่า้นและนัง่ดูจอโทรทศัน์ ดงันั้น สมาร์ทโฟน หรือ แท็ปเล็ต จึงเป็นอุปกรณ์
ท่ีถูกยกข้ึนมาใชง้าน เพื่อฆ่าเวลา และแกเ้บ่ือเม่ืออยูน่อกบา้น เม่ือมีการสั่งสมพฤติกรรมเป็นระยะ
เวลานานติดต่อกนั จึงท าให้ผูช้มคุน้เคยกบัการใช้อุปกรณ์เหล่าน้ีตลอดเวลาและทุกสถานท่ี ดงันั้น 
การรับชมรายการโทรทศัน์ผา่นทางทีวีจึงค่อย ๆ ลดความนิยมลง โดยวตัถุประสงคใ์นการรับชมเกิด
ความเปล่ียนแปลงไปจากเดิม กลายเป็นการเปิดโทรทศัน์ทิ้งไวเ้พื่อเป็นเพื่อนในขณะท่ีบางคนก็              
ไม่รับชมแล้ว ท าให้การรับชมรายการโทรทศัน์ในรูปแบบ On Demand หรือการรับชมโทรทศัน์
ตามความพึงพอใจถือก าเนิดข้ึน เพื่อลดอุปสรรคด้านเวลาในการออกอากาศทางโทรทัศน์ท่ี
เฉพาะเจาะจง ให้สามารถรับชมไดทุ้กท่ี ทุกเวลา เพียงแค่มีอุปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
ได ้ก็สามารถรับชมไดท้ั้งแบบคู่ขนานไปกบัการออกอากาศทางทีวี หรือยอ้นหลงัโดยท่ีไม่ตอ้งรีบ
ไปนั่งหน้าจอโทรทัศน์เพื่อให้ทันรับชมอีกต่อไป ดังนั้ น นอกจากการรับมือด้านระบบการ
ออกอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไป และจ านวนช่องหรือคู่แข่งขนัทางธุรกิจท่ีมีเพิ่มมากข้ึนในยุคดิจิทลัทีวี
แลว้ ยงัตอ้งท าความเขา้ใจและศึกษาลึกลงไปในประเด็นเร่ืองของการรับชมโทรทศัน์แบบออนไลน์ 
ท่ีปัจจุบนัมีการเขา้ถึงผูช้มรายการโทรทศัน์ไดม้ากกวา่ และมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดย
คาดวา่ ภายในปี พ.ศ. 2563 ตลาดโทรทศัน์ออนไลน์จะมีมูลค่าสูงถึง 1,880 - 2,190 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 3.0 - 3.5 ของมูลค่าตลาดผลิตรายการโทรทศัน์โดยรวม (ศูนยว์ิจยักสิกร, 2558) 
ซ่ึงในการจะเป็นผูค้รองตลาดส่ือโทรทศัน์ จะตอ้งมองใหค้รบรอบดา้นและสามารถปรับตวัไดอ้ย่าง
ทนัท่วงที 
 โดยสรุป เทคโนโลยีดิจิทลั เป็นจุดก าเนิดท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
ส่ือสารท่ีส่งผลกระทบมากมายต่อธุรกิจส่ือ ท าให้ส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) ไดรั้บความนิยม
ลดลงอย่างรวดเร็ว โดยถูกทดแทนด้วยส่ือใหม่ (New Media) ซ่ึงเป็นส่ือในรูปแบบดิจิทลั หรือ             
ส่ือออนไลน์ 
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 ส่ือดั้ งเดิมท่ีได้ผลกระทบรุนแรงท่ีสุด ได้แก่ส่ือส่ิงพิมพ์ในรูปแบบกระดาษ ทั้งส่ือ
นิตยสารและส่ือหนงัสือพิมพ์ และไดถู้กแทนท่ีด้วยแพลตฟอร์มออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ต ซ่ึงมี
ตน้ทุนท่ีถูกกวา่และมีความเร็วในการปรับเปล่ียนหรือเพิ่มเติมเน้ือหาใหม่ ๆ ไดต้ลอดเวลา 
 ส่ือดั้งเดิมท่ีเคยใชค้ล่ืนความถ่ีทั้งสองส่ือ ไดแ้ก่ ส่ือวทิย ุและ โทรทศัน์ ไดรั้บผลกระทบ
รุนแรงเช่นกัน แต่ช้ากว่าส่ือส่ิงพิมพ ์โดยส่ือวิทยุกระจายเสียงก าลังถูกทดแทนด้วยส่ือเสียงใน
รูปแบบดิจิทลัหรือออนไลน์ ผา่นสัญญาณอินเตอร์เน็ตในแพลตฟอร์มหลากหลาย ทั้งการรับฟัง 
จากเวบไซต์ และ แอปพลิเคชัน่ประเภทเสียงอีกนบัไม่ถว้น ขณะท่ีโทรทศัน์ภาคพื้นดิน ก าลงัถูก
ทดแทนด้วยรูปแบบดิจิทัลหรือออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายเช่นกัน เช่น FaceBook, 
Youtube, Netflix, Disney Plus และ แอปพลิเคชัน่ Video Streaming ใหม่ ๆ อีกมายมาย 
 
2.3 แนวคิด/ทฤษฎกีารประมูล 
 economicshelp.org อธิบายว่า การประมูลคือ กิจกรรมท่ีบุคคลจ านวนมากแข่งขนักนั
เสนอราคาเพื่อได้รับสิทธิในการซ้ือสินคา้จากผูต้อ้งการจะขาย ซ่ึงจะเหมาะกบัการซ้ือขายสินคา้
ราคาสูงและมีจ านวนนอ้ย หรือหาไดย้ากในตลาด และยากต่อการก าหนดราคาท่ีถูกตอ้งเหมาะสมได ้
 Auction are an event where different parties can bid for the right to purchase a goods 
or service. 
 แนวคิดตามทฤษฎีการประมูลน้ี โดยเฉพาะประเด็นท่ีกล่าวว่า เหมาะกบัการซ้ือขาย
สินคา้ท่ีหาไดย้ากในตลาด และยากต่อการก าหนดราคาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม น่าจะเป็นแนวคิดท่ีตรง
กบัการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรทศัน์ เน่ืองจากคล่ืนความถ่ีเป็นทั้งสินคา้ท่ีมีจ  ากดั และ 
การตีราคาคล่ืนความถ่ีใหเ้หมาะสมก็เป็นส่ิงท่ียากยิง่ 
 Syed Atif Jilani & Valeed A. Ansri (2555) กล่าวว่า  การประมูลจากน้อยไปหามาก              
เป็นรูปแบบท่ีพบไดบ้่อยท่ีสุด โดยการประมูลประเภทน้ี ราคาเสนอซ้ือจะค่อย ๆ เพิ่มสูงข้ึนเร่ือย ๆ 
จนเหลือผูเ้สนอราคาเพียงรายเดียว ซ่ึงจะเป็นผูช้นะการประมูลดว้ยราคาสุดทา้ยท่ีเสนอนั้น 
 Ascending-bid Auction:  In this type of auction, the price is successively raised until 
only one bidder remains, and that bidder wins the object at the final price. 
 รูปแบบการประมูลดว้ยการเสนอราคาจากนอ้ยไปหามาก เป็นรูปแบบเดียวท่ีหน่วยงาน
ราชการของไทยใชก้บัการประมูลสัมปทานต่าง ๆ ของรัฐ รวมไปถึงการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใช้
ในการกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 รพีพฒัน์ อิงคสิทธ์ิ (2564) อธิบายว่า เศรษฐศาสตร์คือศาสตร์ท่ีว่าด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การแลกเปล่ียนจะเกิดข้ึนได ้
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ก็ตอ้งมีตลาดซ่ึงเป็นจุดพบประระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย แต่วิธีการท่ีจะท าให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดัไปอยูใ่นมือคนท่ีเห็นค่าของมนัมากท่ีสุด ก็หนีไม่พน้ “การประมูล” 
 คล่ืนความถ่ี แมจ้ะไม่ใช่ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป แต่เป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั 
การน าคล่ืนความถ่ีมาจดัสรรใหเ้อกชนน าไปใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยโ์ดยตอ้งจ่ายค่าตอบแทนให้กบั
รัฐ จึงเป็นวธีิการท่ีถือวา่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 hmong.in.th (2563)  ระบุวา่ การประมูลอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจกรรม โดย
บงัคบัใชชุ้ดกฎเกณฑเ์ฉพาะเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรของกลุ่มผูเ้สนอราคา นกัทฤษฎีถือวา่ การ
ประมูลเป็นเกมทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัในสองประการ:  รูปแบบและขอ้มูล รูปแบบก าหนด
กฎเกณฑ์ส าหรับการประกาศราคา การวางการเสนอราคา การอปัเดตราคา การปิดการประมูล และ
วิธีเลือกผูช้นะ วิธีท่ีการประมูลแตกต่างไปตามขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความไม่สมดุลของขอ้มูลท่ีมีอยู่
ระหวา่งผูเ้สนอราคา ในการประมูลส่วนใหญ่ ผูป้ระมูลจะมีขอ้มูลส่วนตวับางอยา่งท่ีพวกเขาเลือกท่ี
จะระงบัจากคู่แข่ง ตวัอยา่งเช่น ผูเ้สนอราคามกัจะทราบการประเมินมูลค่าของสินคา้ดว้ยตนเอง ซ่ึงผู ้
ประมูลรายอ่ืนและผูข้ายไม่ทราบ อยา่งไรก็ตาม พฤติกรรมของผูป้ระมูล สามารถมีอิทธิพลต่อการ
ประเมินราคาส่วนบุคคลของผูป้ระมูลรายอ่ืน ๆ 
 แนวคิดท่ีกล่าวว่า ผูเ้สนอราคามกัจะทราบการประเมินมูลค่าของสินคา้ดว้ยตนเอง ซ่ึง            
ผูป้ระมูลรายอ่ืนและผูข้ายไม่ทราบ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบติั อย่างในกรณีผูเ้ขา้ประมูล
ใบอนุญาตใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรทศัน์ทุกราย ต่างประเมินราคาของคล่ืนความถ่ีท่ีตนจะเขา้
ประมูลไวล่้วงหนา้แลว้และเก็บเป็นความลบัชั้นสุดยอดไม่ให้ล่วงรู้ไปถึงผูป้ระมูลรายอ่ืน ๆ จนกวา่
จะถึงเวลาประมูล ขณะเดียวกนั แนวคิดท่ีระบุวา่ พฤติกรรมของผูป้ระมูล สามารถมีอิทธิพลต่อการ
ประเมินราคาส่วนบุคคลของผูป้ระมูลรายอ่ืน ๆ ก็น่าจะสะทอ้นความเป็นจริงในทางปฏิบัติอีก
เช่นกนั ตวัอยา่งเช่น กรณีการประมูลคล่ืนความถ่ีคร้ังน้ี เม่ือผูป้ระมูลรายอ่ืน ๆ ทราบวา่ ช่อง 3 จะเขา้
ร่วมประมูลดว้ย พฤติกรรมของผูป้ระมูลตามท่ีสังคมทราบดีคือ เป็นผูท่ี้มีเงินทุนจ านวนมาก และมี
ความมุ่งมัน่จะเป็นท่ีหน่ึงในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ จึงมีอิทธิพลต่อการประเมินราคาประมูลคร้ังน้ี
ไวสู้งกวา่กรณีท่ีช่อง 3 ไม่เขา้ร่วมประมูลในคร้ังน้ีอยา่งแน่นอน 
 กรุงเทพธุรกิจ (2563)  รายงานว่า นายวิลสัน พฒันาทฤษฎีการประมูลสินคา้ท่ีมีมูลค่า
ร่วม หมายถึง มีมูลค่าไม่แน่นอนก่อนประมูล แต่ในท่ีสุดแลว้มีมูลค่าเท่ากนัส าหรับทุกคน เช่น การ
ประมูลคล่ืนความถ่ี ผูป้ระมูลท่ีมีเหตุผลมกัเสนอราคาต ่ากวา่ราคาท่ีประเมินไวดี้ท่ีสุดเพราะกลวัว่า
จะตอ้งค าสาบผูช้นะ นัน่คือ จ่ายแพงและเป็นผูแ้พ ้
 เทียบเคียงกรณีประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรทศัน์ในคร้ังน้ี ก่อนการประมูล แมแ้ต่ 
กสทช. ผูจ้ดัการประมูลเองก็ไม่ทราบวา่ ราคาประมูลสุดทา้ยซ่ึงก็หมายถึงราคาค่าใบอนุญาต จะเป็น
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จ านวนเงินเท่าใด เช่นเดียวกบัผูเ้ขา้ร่วมประมูลทุกราย แต่เม่ือการประมูลจบลง ผูเ้ขา้ร่วมประมูลทุก
รายต่างรับทราบและกลายเป็นการยอมรับราคาสุดทา้ยวา่ น่ีคือราคาของคล่ืนความถ่ีหรือราคาของ
ใบอนุญาตท่ีตนเขา้ร่วมประมูลนัน่เอง 
 hmong.in.th (2563) อธิบายวา่ ค าสาปของผูช้นะ เป็นปรากฏการณ์ท่ีสามารถเกิดข้ึนได้
ในการตั้งค่าทัว่ไป - เม่ือไม่ทราบมูลค่าท่ีแทจ้ริงของผูเ้สนอราคาท่ีแตกต่างกนั แต่มีความสัมพนัธ์ 
และผูเ้สนอราคาตามมูลค่าโดยประมาณ ในกรณีเช่นน้ี ผูช้นะจะมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ค่าประเมินสูงสุด แต่ผลการประมูลจะแสดงให้เห็นว่า ผูเ้สนอราคาท่ีเหลือจะประเมินมูลค่าของ
รายการนั้น นอ้ยกวา่ของผูช้นะท าใหผู้ช้นะรู้สึกวา่ตนได ้“เสนอราคามากเกินไป” 
 ความรู้สึกดา้นดีของผูช้นะการประมูลคือ ตนเป็นผูเ้สนอราคาสูงสุด และชนะในการ
แข่งขนั แต่ขณะเดียวกนั ผูช้นะการประมูลเอง ก็มกัจะมีความรู้สึกดา้นร้ายอยูใ่นใจลึก ๆ วา่ ราคาท่ี
ตนเสนอไปนั้น แทท่ี้จริงแลว้ เป็นการเสนอราคาท่ีสูงเกินไปหรือไม่ กลายเป็นความรู้สึกท่ีผดินัน่เอง 
 
2.4 ทฤษฎอีุปทานส่วนเกนิ (Excess Supply) 
 คนึงนิจ (2564)  อธิบายวา่ อุปทานส่วนเกิน หมายถึง ภาวะขาดดุลทางการตลาด คือเกิด
ภาวะความตอ้งการขายสินคา้นั้น ๆ มากกกวา่ความตอ้งการซ้ือและราคาสินคา้อาจมีราคาเกินกวา่จุด
ดุลยภาพ ซ่ึงหน่ึงในสาเหตุท่ีท าให้เกิดอุปทานส่วนเกินคือ การคาดการณ์ท่ีคาดเคล่ือน โดยเฉพาะ
การคาดการณ์แนวโนม้ยอดขาย และผลท่ีตามมาคือ 

1. เกิดสินคา้ลน้ตลาด เน่ืองจากไม่มีความตอ้งการซ้ือท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการขาย 
2. ราคาสินคา้ต ่าลง ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งอาศยัการระบายสินคา้ออกด้วยการลด

ราคาใหต้ ่าลงจนขาดทุน 
3. เม่ือเกิดภาวะขาดทุนข้ึน ท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งแบกรับภาระจากการขาดทุน ท า

ใหเ้กิดผลกระทบต่อกิจการในระยะยาว 
 TerraBKK (2558)  อธิบายว่า อุปทานส่วนเกิน (Over Supply หรือ Excess Supply) เกิด
จากความไม่สมดุลกนัระหว่างฝ่ัง Demand และ Supply โดยฝ่ังของผูผ้ลิตหรือผูท่ี้มีความตอ้งการ
ขาย (Supply) มีสินคา้และบริการออกมาขายในปริมาณมากเกินไป ในขณะท่ีความตอ้งการซ้ือไม่ได้
มีมากขนาดนั้น ส่งผลใหสิ้นคา้ลน้ตลาด ราคาสินคา้จึงตอ้งปรับตวัต ่าลงเพื่อใหข้ายสินคา้ชนิดนั้นได ้
 Clay Halton (2564)  Oversupply is a situation where there is more product on the market 
than consumers want to buy. When demand exceeds supply, prices tend to rise but if there is an 
increase in supply for goods or services while demand remains the same, prices tend to fall to a 
lower equilibrium price and a higher equilibrium quantity of goods or services. 

http://hmong.in.th/
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 ในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ เน่ืองจากอุปสงค์มีปริมาณค่อนขา้งคงท่ี การท่ีทีวีดิจิทลัมี
จ านวนช่อง (15-24 ช่อง) หรือจ านวนรายการท่ีมากเกินอุปสงค ์จึงท าใหช่้องโทรทศัน์ไม่สามารถตั้ง
ราคาสูงไดเ้ท่ากบัในยคุทีวีอนาล็อกท่ีมีอยูเ่พียง 4 ช่อง หรือไม่ผูซ้ื้อก็จะเลือกซ้ือโฆษณาไดเ้พียงบาง
ช่องท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการและเป้าหมายหมายทางการตลาดสูงสุดเท่านั้น 
 ผูศึ้กษาเช่ือว่า ผูเ้ขา้ประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัส่วนใหญ่ น่าจะประเมินรายได้
ของตนสูงเกินไป เน่ืองจากมิไดน้ าประเด็นอุปทานมากเกินอุปสงค ์ไปใชใ้นการก าหนดราคาขายต่อ
หน่วย ส่งผลให้ประมาณการณ์ด้านรายได้ของผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ผิดพลาด จนท าให้ผล
ประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนใหญ่ขาดทุน และ ส่วนน้อยท่ีมีก าไร แต่ก็พลาดเป้าไป
มาก 
 
2.5 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
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 การวิจยัน้ี จะศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคจากกฎเกณฑ์ เง่ือนไข ระเบียบ และ ขอ้จ ากดั
จากการประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีฯ เม่ือปี พ.ศ. 2556 ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยีส่ือสารท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่ออุตสาหกรรมโทรทศัน์ภาคพื้นดิน จากผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ี
ครอบคลุมครบทุกดา้น ไม่วา่จะเป็นฝ่ังผูป้ระกอบการผูรั้บใบอนุญาตและประกอบกิจการโทรทศัน์ 
ฝ่ังผูส้ันทดักรณีดา้นกิจการโทรทศัน์ท่ีมิไดป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ในปัจจุบนั ฝ่ังผูเ้ช่ียวชาญธุรกิจ
โฆษณาและวางแผนส่ือโฆษณา และ ฝ่ัง Rugulator ผูอ้อกแบบการประมูล และ ก ากบัดูแลกิจการ
โทรทศัน์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลและความเห็นครบถว้น โดยใชว้ธีิสัมภาษณ์เชิงลึกแหล่งขอ้มูลทุกกลุ่ม 

 
 
 



 

บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
3.1 แหล่งข้อมูล 
 3.1.1 ผูรั้บใบอนุญาต/ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ 

1. ประธานกรรมการ บริษทั ไทยทีว ีจ  ากดั   
 (นางพนัธ์ุทิพา ศกุณตไ์ชย) ช่อง Loca และ Thai TV 

2. อดีตกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บ. บางกอกมีเดีย แอนด์ บรอคคาสติ้ง จก. ช่อง 
PPTV และ อดีตกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. อสมท. ช่อง MCOT HD และ 
MCOT Family  

 (นายเขมทตัต ์พลเดช) 
3. ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. เดอะวนั เอน็เตอร์ไพรส์       
 (นายเดียว วรตั้งตระกูล) ช่อง One HD และ GMM 25 
4. กรรมการผูอ้  านวยการสายธุรกิจโทรทศัน ์บมจ. บีอีซี เวลิด์                    
 (นายสุรินทร์ กฤตยาพงศพ์นัธ์ุ) ช่อง 3HD ช่อง 3SD และ 3 Family 
5. กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่              
 (นายอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันากิจ) ช่อง Nation TV และ Spring 26 
6. ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั ไบรทที์ว ีจ  ากดั                                            
 (นายสมชาย รังษีธนานนท)์ ช่อง Bright TV 
7. ผูบ้ริหาร Thai Rath TV และ นายกสมาคมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล         
 (นายสุภาพ คล่ีขจาย) 
8. ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร บริษทั วอยซ์ ทีว ีจ  ากดั   
 (นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย) ช่อง Voice TV 
9. ผูบ้ริหารระดบัสูง/กรรมการบริหาร ช่องดิจิทลัทีว ี(ไม่ประสงคอ์อกนาม) 
10. ผูบ้ริหารระดบัสูง/กรรมการบริหาร ช่องดิจิทลัทีว ี(ไม่ประสงคอ์อกนาม) 
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3.1.2 ผูส้ันทดักรณีดา้นกิจการโทรทศัน์ท่ีมิไดป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ในปัจจุบนั 
1. กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. กนัตนา กรุ๊ป (นางศศิกร ฉนัทเ์ศรษฐ)์ 
2. อดีตกรรมการผูจ้ดัการ สถานีโทรทศัน์ไอทีวี (นายสรรคช์ยั เตียวประเสริฐกุล) 

3.1.3 ผูเ้ช่ียวชาญธุรกิจส่ือโฆษณาและวางแผนส่ือโฆษณา 
1. อดีตนายก สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือ แห่งประเทศไทย  (นางวรรณี รัตนพล) 
2. อดีตนายก สมาคมมีเดียเอเยนซ่ีและธุรกิจส่ือ แห่งประเทศไทย  
 (นายไตรลุจน ์นวมะรัตน) 

3.1.4 ส านกังาน กสทช. ผูอ้อกใบอนุญาตและก ากบัดูแลโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 
1. อดีตกรรมการ กสทช. ผศ. ดร. ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท ์
2. อดีตกรรมการ กสทช. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ์

  
3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีอยู่ในสายงานบริหารระดับสูง จาก
แหล่งขอ้มูลทั้ง 4 กลุ่ม รวม 16 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. ผูรั้บใบอนุญาตและประกอบกิจการโทรทศัน ์ทั้ งท่ีคืนใบอนุญาตแล้ว จ านวน         
10 ท่าน 

2. ผูส้ันทัดกรณีด้านกิจการโทรทัศน์ท่ีมิได้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในปัจจุบัน 
จ านวน 2 ท่าน 

3. ผูเ้ช่ียวชาญธุรกิจส่ือโฆษณาและวางแผนส่ือโฆษณา จ านวน 2 ท่าน 
4. อดีตกรรมการ กสทช. จ านวน 2 ท่าน 

 การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารทั้ง 16 ท่านน้ี ด าเนินการระหว่างวนัท่ี 19 เมษายน ถึง วนัท่ี 27 
พฤษภาคม 2565 โดยใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งยาวนาน เน่ืองจากผูบ้ริหารหลายท่าน อยูร่ะหวา่งเดินทาง
ต่างประเทศ  
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ตารางสรุปการสัมภาษณ์เชิงลกึผู้บริหารโทรทัศน์ดิจิทลัและผู้เกีย่วข้อง 
 

ล าดบั ช่ือผูใ้หส้ัมภาษณ์ วนัท่ีสัมภาษณ์ วธีิการใหส้ัมภาษณ์ 

1 นายสมชาย รังษีธนานนท ์ 19 เมษายน 65 ทางโทรศพัท ์

2 นางพนัธ์ุทิพา ศกุณตไ์ชย 21 เมษายน 65 พบผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

3 นางวรรณี รัตนพล 21 เมษายน 65 พบผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

4 นายไตรลุจน์ นวมะรัตน 23 เมษายน 65 ทางโทรศพัท ์

5 นายอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันากิจ 27 เมษายน 65 Zoom 

6 นายสุภาพ คล่ีขจาย 28 เมษายน 65 พบผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

7 นายเขมทตัต ์พลเดช 29 เมษายน 65 พบผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

8 ผศ. ดร. ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท ์ 30 เมษายน 65 ทางโทรศพัท ์

9 ผูบ้ริหารโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 1 1 พฤษภาคม 65 พบผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

10 นายสรรคช์ยั เตียวประเสริฐกุล 3 พฤษภาคม 65 ทางโทรศพัท ์

11 ผูบ้ริหารโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 2 4 พฤษภาคม 65 ทางโทรศพัท ์

12 นางสุภิญญา กลางณรงค ์ 9 พฤษภาคม 65 ทางโทรศพัท ์

13 นางศศิกร ฉนัทเ์ศรษฐ์ 10 พฤษภาคม 65 ทางโทรศพัท ์

14 นายเดียว วรตั้งตระกูล 10 พฤษภาคม 65 ทางโทรศพัท ์

15 นายสุรินทร์ กฤตยาพงศพ์นัธ์ุ 21 พฤษภาคม 65 ทางโทรศพัท ์

16 นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย 27 พฤษภาคม 65 พบผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวมรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้วิธีสัมภาษณ์แหล่งขอ้มูล ทั้งการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า การ
สัมภาษณ์ผา่นโทรศพัท ์และ ช่องทางออนไลน์ อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากขณะด าเนินการน้ี ประเทศเรา
ยงัอยูใ่นช่วงภาวะโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ ไม่สะดวกท่ีจะใหเ้ขา้สัมภาษณ์
แบบเผชิญหนา้ 
 การสัมภาษณ์ จะใช้วิธีการพูดคุยดว้ยประเด็นกวา้ง ๆ โดยปราศจากการช้ีน าประเด็น
ปัญหาในช่วงแรกของการสนทนา เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถู้กสัมภาษณ์ให้ความเห็นหรือค าตอบท่ี
เป็นไปโดยธรรมชาติ ซ่ึงค าตอบในช่วงแรกน้ี จะถือเป็นค าตอบที่มีนยัส าคญัล าดบัตน้ ๆ จนเม่ือผูถู้ก
สัมภาษณ์ไม่มีความเห็นหรือค าตอบท่ีอยูใ่นประเด็นค าถามท่ีตอ้งการทราบแลว้ ผูส้ัมภาษณ์จึงค่อย
ถามค าถามในประเด็นท่ียงัไม่ไดค้  าตอบต่อไป 
 ประเด็นค าถามมีดงัน้ี 

1. อะไรคือสาเหตุท่ีท าใหผู้ป้ระกอบการทีวดิีจิทลัไม่ประสบความส าเร็จ 
2. หลกัเกณฑ ์หรือเง่ือนไขใด เป็นสาเหตุ 
3. มีการประเมินความเป็นไปไดท้างธุรกิจท่ีผดิพลาดของผูป้ระมูลเองหรือไม ่
4. การเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ี(Technology Disruption) เป็นสาเหตุหรือไม่ 
5. การด าเนินงานของ กสทช. เป็นสาเหตุหรือไม่ (ระบุรายละเอียด) 
6. ความเห็นเก่ียวกบัเง่ือนไขช าระเงิน ราคาใบอนุญาต อายใุบอนุญาต 
7. ความเห็นเก่ียวกบัการแบ่งหมวดหมู่ใบอนุญาต 
8. ความเห็นเก่ียวกบัโครงข่ายโทรทศัน ์(MUX) 
9. ความเห็นเก่ียวกบัจ านวนช่องท่ีประมูล จ านวนท่ีควรจะมี 
10. ความเห็นเก่ียวกบัการประมูลใบอนุญาตคร้ังใหม ่
11. ความตั้งใจเขา้ประมูลใบอนุญาตคร้ังใหม ่
12. ความเห็นอ่ืน ๆ 

 
3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลในการวจัิย 
 เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงได้ออกแบบให้มีแหล่งขอ้มูลท่ี
แตกต่างกนัถึง 4 กลุ่ม เพื่อใช้ยืนยนัขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลั 
กลุ่มผูส้ันทดักรณีดา้นกิจการโทรทศัน์ท่ีมิไดป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ในปัจจุบนั กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ
ธุรกิจส่ือโฆษณาและวางแผนส่ือโฆษณา และ กลุ่มอดีตกรรม กสทช. 
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 ดว้ยความเห็นจากบุคคลสามฝ่ายดงักล่าว ผูว้ิจยัเช่ือวา่ ผลการศึกษาคร้ังน้ี จะไดผ้ลและ
ประโยชน์ตามท่ีก าหนดไวใ้นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการวจิยัน้ีตามสมควร 
 
3.5 การวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล ผูศึ้กษาจะเร่ิมต้นจากการสรุปผลการสัมภาษณ์
รายบุคคลของผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละท่านก่อน เพื่อให้ผูอ่้านไดรั้บทราบความเห็นท่ีเป็นสาระส าคญัของ
ผูใ้หส้ัมภาษณ์แต่ละท่านในบทท่ี 4 
 ในบทท่ี 5.1 ผูศึ้กษา ได้รวบรวมความเห็นของผูใ้ห้สัมภาษณ์ท่ีตรงกนัหรือคลา้ยคลึง 
สรุปเป็นหมวดหมู่ของแต่ละประเด็น 
 และในบทท่ี 5.2 ซ่ึงเป็นบทอภิปรายผลการวิจยัพร้อมขอ้เสนอเก่ียวกบัแนวคิดส าหรับ
การประมูลคร้ังใหม่จากผูศึ้กษา 
 จบทา้ยด้วยบทท่ี 5.3 ขอ้เสนอแนะท่ีได้จากงานศึกษาน้ี และขอ้เสนอเพื่อการท าวิจยั
ต่อไป 
 
 



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาน้ี มุ่งคน้หาจุดอ่อน จุดบกพร่อง จุดผิดพลาด หรือสาเหตุใด ๆ ท่ีท าให้การ
ด าเนินการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลไม่ประสบความส าเร็จในด้านผลประกอบการตามท่ีได้
คาดหมายไว ้ซ่ึงมีทั้ งช่องท่ีประสบภาวะขาดทุนขนาดหนักจนต้องขอคืนใบอนุญาตก่อนครบ
ก าหนดอายุใบอนุญาต ช่องท่ีประสบภาวะขาดทุนสะสมตั้งแต่ปีแรกจนปัจจุบนัแต่ก็ยงัคงด าเนิน
กิจการต่อไปโดยคาดหวงัว่า จะสามารถพลิกฟ้ืนกลับมามีก าไรในปีท้าย ๆ ช่องท่ีขาดทุนใน
ระยะแรกและเร่ิมพลิกฟ้ืนกลบัมามีก าไรในปีปัจจุบนั และ ช่องท่ีมีก าไรตั้งแต่ปีแรก ๆ แต่ต ่ากว่า
เป้าหมายอยา่งมาก และยงัคงมีก าไรอยา่งต่อเน่ืองจวบจนปัจจุบนั 
 และดว้ยสมมติฐานว่า สาเหตุท่ีท าให้ผลประกอบการของโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัไม่
ประสบความส าเร็จนั้น อาจจะเกิดจากขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขของใบอนุญาต การด าเนินการของ 
กสทช. การด าเนินการของผูป้ระกอบการเอง หรือปัจจยัภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีควบคุมหรือคาดการณ์มิได ้
ผูศึ้กษาจึงไดด้ าเนินการศึกษาและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย รวม 16 ท่าน ดงัน้ี 

ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 
1. นางพนัธ์ุทิพา ศกุณตไ์ชย ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยทีวี จ  ากดั ผูด้  าเนิน

กิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ช่อง LOCA และ ช่อง Thai TV 
2. นายเขมทตัต์ พลเดช อดีตกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บ. บางกอก มีเดีย แอนด์  

บรอดคาสต้ิง จก. ผูด้  าเนินกิจการช่อง PPTV และ อดีตกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. อสมท        
ผูด้  าเนินกิจการ ช่อง MCOT HD และ ช่อง MCOT Family 

3. นายเดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. เดอะ วนั เอ็นเตอร์
ไพรส์ ผูด้  าเนินกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ช่อง One HD และ GMM 25 

4. นายสุรินทร์ กฤตยาพงศพ์นัธ์ุ กรรมการผูอ้  านวยการสายธุรกิจโทรทศัน ์บมจ. บีอีซี 
เวลิด์ ผูด้  าเนินกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ช่อง 3HD ช่อง 3SD และ ช่อง 3 Family 

5. นายอดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันากิจ กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. เนชั่น บรอดแคสต้ิง  
คอร์ปอเรชัน่ ผูด้  าเนินกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ช่อง Nation TV และ ช่อง Spring 26 

6. นายสมชาย รังษีธนานนท ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริการ บริษทั ไบรทที์ว ีจ  ากดั ผูด้  าเนิน
กิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ช่อง Bright TV 
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7. นายสุภาพ คล่ีขจาย ผูบ้ริหาร/ผูด้  าเนินรายการ ช่อง Thai Rath TV และ นายกสมาคม
โทรทศัน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) 

8. นายเมฆินทร์ เพช็รพลาย ประธานเจา้หนา้ท่ีบริษทั บริษทั วอยซ์ ทีวี จ  ากดั ผูด้  าเนิน
กิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ช่อง Voice TV 

9. ผูบ้ริหารโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 1 (ไม่ประสงคอ์อกนาม) ผูด้  าเนินกิจการ โทรทศัน์
ระบบดิจิทลั 

10. ผูบ้ริการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 2 (ไม่ประสงค์ออกนาม) ผูด้  าเนินกิจการโทรทศัน์
ระบบดิจิทลั 

ผูส้ันทดักรณีดา้นกิจการโทรทศัน์ท่ีมิไดป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ในปัจจุบนั 
1. นางศศิกร ฉนัทเ์ศรษฐ ์กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั กนัตนา กรุ๊ป จ ากดั ผูผ้ลิต

รายการโทรทศัน์อนัดบัตน้ ๆ ของไทย โดยมีประวติัศาสตร์อนัยาวนานในวงการโทรทศัน์ไทย 
2. นายสรรคช์ยั เตียวประเสริฐกุล อดีตกรรมการผูจ้ดัการ สถานีโทรทศัน์ไอทีวี และ

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการบริหารการตลาด  
ผูเ้ช่ียวชาญธุรกิจส่ือโฆษณาและวางแผนส่ือโฆษณา 
1. นางวรรณี รัตนพล อดีตนายกสมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และธุรกิจส่ือ แห่งประเทศไทย 2 

สมยั และ ประธานกรรมการบริหาร Media Agency ระดบัโลก IPG Media Brands 
2. นายไตรลุจน ์นวมะรัตน อดีตนายกสมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และธุรกิจส่ือ แห่งประเทศ

ไทย 2 สมยั และ อดีตผูบ้ริหารสูงสุดของกลุ่มบริษทั Sarcom Media 
ส านกังาน กสทช. ผูอ้อกใบอนุญาตและก ากบัดูแล โทรทศัน์ระบบดิจิทลั 
1. ผศ. ดร. ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท ์อดีตกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
2. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค ์ อดีตกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 

และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ทั้งน้ี ผูศึ้กษาใชว้ธีิสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งโดยทางโทรศพัท ์และ โดยพบตวั ซ่ึงไดรั้บความ

กรุณาอยา่งสูงจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกท่าน อยา่งไรก็ดี ผูใ้ห้สัมภาษณ์จ านวน 2 ท่านจากช่องทีวีดิจิทลั 
มีความตั้งใจจะใหข้อ้มูลเชิงลึกอยา่งเปิดเผยและเต็มท่ี แต่ก็ไม่ประสงคจ์ะใหเ้ปิดเผยตวัตน เน่ืองจาก
เหตุผลทางธุรกิจ ในผลการศึกษาน้ี จึงมิไดร้ะบุช่ือและหน่วยงานของท่านทั้งสองไวใ้นเอกสารน้ี 
 ผูศึ้กษา จะเร่ิมตน้สนทนากบัผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละท่านโดยใชค้  าถามเปิดแบบกวา้งว่า ท่าน
คิดวา่ส่ิงใดคือสาเหตุท่ีท าใหผ้ลประกอบการของโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์
ไว ้ทั้งน้ีเพื่อให้ผูต้อบใชค้วามรู้สึกหรือความคิดแรก ๆ ในการให้ขอ้มูลโดยมิตอ้งใช้ความพยายาม
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ในการหาค าตอบ ซ่ึงจะท าใหค้  าตอบหรือความเห็นของแต่ละท่านเป็นไปโดยธรรมชาติ จนเม่ือไม่มี
ความเห็นเพิ่มเติมแลว้ ผูศึ้กษาจึงค่อยถามน าในประเด็นท่ียงัไม่ไดค้  าตอบต่อไป 
 ผลการศึกษา ไดส้รุปสาระส าคญัจากผูใ้หข้อ้มูลแต่ละท่านเป็นขอ้ ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 พนัธ์ุทพิา ศกุณต์ไชย 
 พนัธ์ุทิพา ศกุณตไ์ชย เจา้ของและผูก่้อตั้งกลุ่มบริษทั “ทีวีพูล” ในอดีต เป็นผูน้ าดา้นข่าว
บนัเทิงทั้งรายการทีวีและนิตยสารบนัเทิง เคยมีรายไดสู้งสุดปีละ 900 ลา้นบาท เฉพาะนิตยสารทีวี
พูลอยา่งเดียว มียอดขายสัปดาห์ละ 300,000 ฉบบั และยงัเป็นเจา้ของและผูผ้ลิตรายการข่าวบนัเทิง
ช่ือดงัทางโทรทศัน์ช่อง 5 ในอดีต ถึง 2 รายการ ไดแ้ก่ “ทีวีพูล ทูไนท”์ และ “ทีวีพูล ไลฟ์”  เคยเป็น
บริษทัผูผ้ลิตส่ือบนัเทิงอนัดบัตน้ ๆ ของเมืองไทยท่ีประสบความส าเร็จอย่างสูงก่อนท่ีผนัตวัเขา้สู่
การเป็นเจา้ของโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลัถึง 2 ช่อง จากการเปิดประมูลใบอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืน
ความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ประเภทบริการธุรกิจระดบัชาติคร้ังประวติัศาสตร์  

 
เม่ือปี 2556 (Nation TV, 2565) 
 กลุ่มบริษทั “ทีวีพูล” ในนามบริษทั ไทยทีวี จ  ากดั ภายใตก้ารน าของพนัธ์ุทิพา ศกุณต์
ไชย ไดเ้ขา้ร่วมประมูลใบอนุญาตฯ ช่องโทรทศัน์ระบบดิจิทลัเม่ือปี 2556 จ านวน 2 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง 
15 LOCA ในหมวดเด็กและครอบครัว ด้วยมูลค่า 648 ล้านบาท และ ช่อง 17 Thai TV ในหมวด
ข่าวสารและสาระ ดว้ยมูลค่า 1,328 ลา้นบาท แต่หลงัจากเร่ิมออกอากาศเม่ือเดือนเมษายน 2557 และ
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ผา่นไปเพียงปีเดียว  ผลประกอบการของบริษทั ไทยทีว ีณ ส้ินปี 2557 ขาดทุนสุทธิถึง 350 ลา้นบาท 
และขาดทุนต่อเน่ืองในปี 2558 อีก 495 ลา้นบาท จนท าให้เธอตอ้งตดัสินใจขอเลิกกิจการและคืน
ใบอนุญาตทั้งหมด และไดยุ้ติการออกอากาศโดยส้ินเชิงในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ขณะท่ี กสทช. 
ไม่ยินยอมให้คืนใบอนุญาตพร้อมทั้งยึดเงินค ้าประกนัและเงินค่าธรรมเนียมท่ีช าระไวล่้วงหนา้แลว้
ทั้งหมด ซ่ึงในขณะนั้นคดียงัอยูใ่นการพิจารณาของศาลปกครองกลาง จนคดีถึงท่ีสุดในปี 2564 เม่ือ
ศาลปกครองสูงสุด มีค าพิพากษาให ้บริษทั ไทยทีว ีสามารถคืนใบอนุญาตได ้และให ้กสทช. คืนทั้ง
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีช าระล่วงหนา้ไปแลว้ กบั เงินค ้าประกนัท่ียดึไวท้ั้งหมดกลบัสู่ บริษทั ไทย
ทีว ีจ  ากดั นบัเป็นโทรทศัน์ระบบดิจิทลักลุ่มแรกท่ีหายไปจากหนา้จอโทรทศัน์รวม 2 ช่อง เน่ืองจาก
ไม่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจจนตอ้งยติุการด าเนินการ 

 
 พนัธ์ุทิพา ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ว่าจุดเร่ิมต้นท่ีท าให้กลุ่มทีวีพูล          
(เขา้ประมูลใบอนุญาตในนาม บ. ไทยทีว ีจก.) สนใจและเขา้ประมูลช่องโทรทศัน์ดิจิทลั เกิดจากการ
ใหข้อ้มูลของกรรมการ กสทช. ท่านหน่ึง ซ่ึงถือวา่เป็นการใหข้อ้มูลอยา่งไม่เป็นทางการ และในเวลา
ต่อมาก็มีประกาศอย่างเป็นทางการของ กสทช. เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และ เง่ือนไขการประมูล
คล่ืนความถ่ีเพื่อใหบ้ริการโทรทศัน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ พ.ศ. 2556 
 ข้อมูลท่ีไม่เป็นทางการน้ี มีส่วนส าคัญท่ีท าให้กลุ่มทีวีพูลท่ีมีประสบการณ์และ
ความส าเร็จในการผลิตรายการข่าวบนัเทิงท่ีออกอากาศทางโทรทศัน์ภาคพื้นดิน และ ทางโทรทศัน์
ดาวเทียม ตดัสินใจเขา้ประมูลช่องทีวดิีจิทลัในคร้ังนั้น โดยขอ้มูลท่ีไม่เป็นทางการน้ี พนัธ์ุทิพา ย  ้าวา่ 
เป็นส่วนส าคญัท่ีท าใหต้ดัสินใจเขา้ประมูลใบอนุญาตใหบ้ริการโทรทศัน์ในหมวดหมู่ “ข่าวสารและ
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สาระ” ซ่ึงจะมีราคาเร่ิมตน้ในการประมูลไม่สูงเท่าหมวดหมู่ทัว่ไป ซ่ึงพนัธ์ุทิพาตั้งใจจะท าช่องข่าว
ท่ีจะประมูลน้ีให้เป็น “ช่องข่าวบนัเทิง” ซ่ึงเป็นความแตกต่างท่ียงัไม่มีโทรทศัน์ช่องใดท า และจะ
กลายเป็นช่องโทรทศัน์ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างจากโทรทศัน์ช่องอ่ืน ๆ อย่างแน่นอน จึงน่าจะ
เป็นช่องท่ีมีจุดขายชดัเจนสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีก าไรภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 ปี 
 ประกอบกบัขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพการออกอากาศของโทรทศัน์ระบบดิจิทลัท่ี            
ผูรั้บชมโทรทศัน์ สามารถเปิดรับไดช้ดัเจนโดยใชคู้ปองมูลค่า 690 บาท แลกซ้ือกล่องรับสัญญาณ
โทรทศัน์ ตามท่ี กสทช. จะด าเนินการแจกจ่ายไปตามบา้น ตามจ านวนครัวเรือนทัว่ประเทศ ท าให้
พนัธ์ุทิพา เช่ือวา่ หากเขา้ประมูลใบอนุญาตและเป็นเจา้ของช่องโทรทศัน์เองในคร้ังน้ี จะเป็นโอกาส
ส าคญัท่ีกลุ่มบริษทัของพนัธ์ุทิพา จะมีรายไดแ้ละก าไรสูงกว่าการเป็นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ป้อน
ใหก้บัสถานีโทรทศัน์เช่นท่ีท ามาในอดีต 
 พนัธ์ุทิพา ศกุณต์ไชย ในนามบริษทั ไทยทีวี จ  ากดั จึงไดเ้ขา้ประมูลใบอนุญาตใชค้ล่ืน
ความถ่ี และให้บริการโทรทศัน์ในคร้ังนั้นถึง 2 ช่อง โดยเป็นหมวดหมู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว
จ านวน 1 ช่อง และ หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ อีก 1 ช่อง  
 หลงัจากการประมูลเสร็จส้ินและ กสทช. ออกใบอนุญาตฯ เรียบร้อยแลว้ ก็เป็นช่วงเวลา
ท่ีบริษทั ไทยทีว ีตอ้งเตรียมการออกอากาศ โดยบริษทัฯ ตอ้งส่งผงัรายการให ้กสทช. อนุมติัเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนท าการออกอากาศจริง โดยผงัรายการของช่องไทยทีวี ซ่ึงเป็นช่องข่าวสารและสาระ 
ไดบ้รรจุรายการประเภทข่าวบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่ตามท่ีบริษทัฯ วางแผนไวต้ั้งแต่ก่อนการประมูล 
โดยเขา้ใจวา่ รายการประเภทข่าวบนัเทิงจดัเป็นรายการประเภทข่าวสารและสาระ ตามหลกัสากล
ทัว่ไป โดย กสทช. ก าหนดใหช่้องหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ ตอ้งเป็นรายการประเภทข่าวสารหรือ
สาระในสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าสิบของการออกอากาศในแต่ละวนั แต่กลบัปรากฏวา่ กสทช. 
ไม่อนุมติัให้รายการข่าวบนัเทิงซ่ึงเป็นความถนัดและจุดขายของช่องรวมอยู่ในสัดส่วนรายการ
ข่าวสารและสาระ แต่ให้จดัเป็นประเภทรายการทัว่ไป ท าให้บริษทั ไทยทีวี ตอ้งปรับเปล่ียนแผน
และผงัรายการออกอากาศใหม่ทั้งหมด โดยตอ้งน าเสนอรายการประเภทข่าวสารทัว่ไป และสาระ
ความรู้ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยห้าสิบ ท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถวางต าแหน่ง (Positioning) ของ
ช่องไทยทีวี ให้เป็น “ช่องข่าวบนัเทิง” ดงัท่ีวางแผนไวแ้ต่แรกได ้ซ่ึงเร่ืองน้ีถือเป็นเร่ืองใหญ่ส าหรับ
ช่องไทยทีว ีเพราะในการตดัสินใจเขา้ประมูลและเป็นเจา้ของช่องโทรทศัน์คร้ังน้ี ไดว้างแผนเชิงกล
ยุทธให้ช่องไทยทีวี เป็น “ช่องข่าวบนัเทิง” ไม่ใช่ช่องข่าวทัว่ไป ซ่ึงนอกจากจะเป็นปัญหาเชิงกล
ยุทธการแข่งขันในทางธุรกิจแล้ว ยงัเป็นปัญหาในด้านการผลิตรายการให้มีคุณภาพอีกด้วย 
เน่ืองจากช่องไทยทีวี หรือ กลุ่มทีวีพูลเดิม มีประสบการณ์และความช านาญในการผลิตข่าวบนัเทิง
เป็นส าคญั แต่ไม่มีประสบการณ์และความช านาญในการผลิตรายการข่าวสารทัว่ไป หรือรายการ
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ประเภทสาระความรู้ ซ่ึงท าให้ในท่ีสุดแลว้ ช่องไทยทีวีตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางการผลิตรายการ
ไปสู่ส่ิงท่ีไม่มีความถนัด และไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งท่ีท ารายการประเภทน้ีอยู่แลว้ นับเป็น
สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ช่องไทยทีวี ไม่ประสบความส าเร็จดา้นจ านวนผูช้ม หรือทีวีเรทต้ิง จนท าให้
รายได้จากโฆษณาอนัเป็นรายได้หลกัของโทรทศัน์ประเภทฟรีทีวี  ไม่มากพอท่ีจะท าให้กิจการ              
อยูร่อดได ้  
 “ส าหรับช่องข่าวสารและสาระ (ช่อง Thai TV) จากขอ้มูลนอกรอบท่ีเราไดรั้บมาก่อน
การประมูล ท าให้เรามัน่ใจว่า เราสามารถท าโทรทศัน์ช่องข่าวบนัเทิงให้มีความโดดเด่นและ
แตกต่างจากช่องข่าวทัว่ไป เพราะเรามีประสบการณ์และช่ือเสียงในฐานะเป็นเบอร์หน่ึงของวงการ
ข่าวบนัเทิง แต่ กสทช. ไม่ถือวา่ข่าวบนัเทิงคือรายการประเภทข่าว เราจึงตอ้งปรับเปล่ียนเน้ือหาของ
ช่องใหม่โดยท าเป็นข่าวหนกั ๆ เหมือน ๆ กบัช่องข่าวอ่ืน ๆ ซ่ึงเราก็พยายามท าและท าไดใ้นท่ีสุด 
แต่มนัก็ไม่ใช่ทางของเราและไม่ตรงตามแผนท่ีเราวางไวแ้ต่แรก” 
 “ในส่วนของช่องเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ช่อง LOCA) เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ รายการ
โทรทศัน์ส าหรับเด็ก ในทางธุรกิจจะไม่สามารถหารายได้มากพอเล้ียงตวัเองให้อยู่รอด แต่เราก็
ประมูลช่องเด็กมาหน่ึงช่อง โดยหวงัว่า กสทช. จะมีงบจากกองทุนวิจยัและพฒันากิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ผา่นโครงการส่งเสริมการ
ผลิตและออกอากาศรายการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั รายการส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว เขา้มา
สนบัสนุนตน้ทุนการผลิต ซ่ึงก็จะท าใหช่้องเด็กฯ ของเราอยูไ่ด ้แต่เร่ืองน้ีก็ไม่เกิดข้ึน เพราะหลงัจาก
ผา่นไป 1 ปี ก็ยงัไม่ไดรั้บงบสนบัสนุนการผลิตรายการเด็ก เราทวงถามไปยงักสทช. ก็ไม่มีค  าตอบท่ี
ชดัเจน เพราะยงัไม่มีการก าหนดกติกาเก่ียวกบัการขอรับเงินสนบัสนุน” พนัธ์ทิพา ศกุณตไ์ชย ์กล่าว
สรุป 
 ปัญหาส าคัญต่อมาท่ีพันธ์ุทิพาบอกเล่าก็คือ ประชาชนไม่สามารถรับชมรายการ
โทรทศัน์ในระบบใหม่ไดอ้ยา่งทัว่ถึงและในเวลาท่ีก าหนดไว ้โดยสาเหตุหลกัเกิดจากความล่าชา้ใน
การขยายโครงข่ายของผูรั้บใบอนุญาตโครงข่าย รวมทั้งคุณภาพของโครงข่ายท่ีไม่ได้มาตรฐาน
เดียวกนัของแต่ละโครงข่าย ความล่าช้าในการแจกคูปองเพื่อแลกซ้ือกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ 
และการท่ีผูรั้บชมโทรทศัน์ไม่สามารถเปิดรับสัญญาณโทรทศัน์ไดโ้ดยง่ายหรือสะดวก เน่ืองจากได้
พบว่า การจะรับสัญญาณโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัไดน้ั้น ตอ้งใช้เสาอากาศสูงถึง 6 เมตร จึงจะรับ
สัญญาณโทรทศัน์ได้อย่างชัดเจนตามสมควร ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ในภูมิภาค ไม่สามารถ
รับชมโทรทศัน์ในระบบใหม่ไดส่้งผลใหจ้ านวนผูรั้บชมโทรทศัน์ หรือ ทีวเีรทติ้ง ในภาพรวมต ่ากวา่
ท่ีควรจะเป็น รายไดจ้ากโฆษณาจึงไม่เป็นไปตามคาดหมาย 
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 นอกจากปัญหาคุณภาพของโครงข่ายแลว้ จ านวนผูใ้ห้บริการโครงข่ายท่ีมีนอ้ยกวา่แผน
แม่บทท่ีก าหนดไว ้ก็เป็นปัญหาส าหรับผูป้ระกอบการโทรทศัน์ กล่าวคือ แทนท่ีจะมีผูใ้ห้บริการ
โครงข่ายจ านวน 4 โครงข่าย ได้แก่ กรมประชาสัมพนัธ์ สถานีวิทยุโทรทศัน์กองทพับก บริษทั              
อสมท. จ ากดั (มหาชน) และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย รวม             
4 โครงข่าย แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงคือ ในระยะเร่ิมตน้ มีโครงข่ายโทรทศัน์ดิจิทลัเพียง 3 ราย จาก 4 ราย 
โดยโครงข่ายของกรมประชาสัมพนัธ์ติดตั้งและเปิดให้บริการล่าช้ากว่าท่ีก าหนดอย่างมาก ท าให้
ทางเลือกในการเลือกใช้บริการโครงข่ายท่ีมีคุณภาพเกิดข้อจ ากดั พนัธ์ุทิพา ระบุว่า น่ีคือความ
รับผิดชอบของ กสทช. ท่ีจะตอ้งก ากบัดูแลผูใ้ห้บริการโครงข่ายปฏิบติัตามสัญญาในฐานะผูรั้บ
อนุญาตใหบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั 
 พนัธ์ุทิพา ให้ความเห็นวา่ ปัญหาเร่ืองความล่าชา้ และคุณภาพโครงข่ายโทรทศัน์ดิจิทลั 
นอกจากจะส่งผลโดยตรงต่อจ านวนผูช้มโทรทศัน์ท่ีน้อยกว่าท่ีควรจะเป็นแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อ
ความเช่ือมัน่ของผูล้งโฆษณาและรายไดข้องโทรทศัน์ดิจิทลัในท่ีสุด 
 ในส่วนของเง่ือนไข ข้อก าหนด หรือเง่ือนไขในการประมูล พนัธ์ุทิพา ยอมรับว่า            
ผูป้ระมูลทุกรายย่อมทราบล่วงหน้าอยู่แล้วจึงได้ตดัสินใจเขา้ประมูล จึงไม่มองว่า เป็นตน้เหตุท่ี           
ท าให้ไทยทีวี ไม่ประสบความส าเร็จ แต่ให้ความส าคญัไปท่ีปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงานของ 
กสทช. โดยปัญหาใหญ่ท่ีสุดคือ ประชาชนไม่สามารถรับชมโทรทศัน์ไดต้ามท่ี กสทช. ก าหนดแผน
ไว ้โดยเฉพาะในช่วงปีแรก ๆ ของการเปล่ียนผ่านจากโทรทศัน์ระบบอนาล็อกเดิมไปสู่โทรทศัน์
ระบบดิจิทลัใหม่ 
 “หาก กสทช. สามารถด าเนินการ หรือปฏิบติัไดทุ้กเร่ืองในกรอบเวลาตามท่ีระบุไวใ้น
ประกาศ และแผนงานของ กสทช. แล้ว เช่ือว่า ไทยทีวี จะสามารถด าเนินกิจการต่อไปได้จนถึง
ปัจจุบนั” ชลวิภา วิริยะกุล ทนายความผูรั้บผิดชอบคดีท่ี บริษทั ไทยทีวี จ  ากดั ฟ้อง กสทช. ในคดี
พิพาทเก่ียวกบัสัญญาทางปกครอง กล่าวเสริม 
 ชลวิภา เล่าต่อว่า ส่วนหน่ึงของค าฟ้องในคดีท่ี ไทยทีวี ฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครอง 
ระบุวา่ กสทช. ละเลยต่อหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งปฏิบติั และปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวล่าชา้
เกินสมควร เน่ืองจากโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ไม่สามารถส่งสัญญาณได้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีในประเทศ และสัญญาณท่ีออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทศัน์ดิจิทลัไม่เสถียร 
และไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท าให้ไทยทีวี ไดรั้บความเสียหาย ทั้งยงัสร้างปัญหาและส่งผล
กระทบในวงกวา้งไปยงัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัรายอ่ืน ๆ อีกดว้ย ซ่ึงหลงัจากต่อสู่
คดีกนัจนถึงท่ีสุดแลว้ ศาลปกครองสูงสุด ไดมี้ค าพิพากษาตดัสินให้ บริษทั ไทยทีว ีจ  ากดั เป็นผูช้นะ
คดี โดยพิพากษาให้ กสทช. คืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีท่ีไทยทีวีช าระไว้



35 

ล่วงหนา้แลว้ทั้งหมด และหนงัสือค ้าประกนัธนาคารรวม 16 ฉบบั ท่ีไทยทีววีางค ้าประกนัการช าระ
เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ภายใน 60 วนั นบัแต่คดีถึงท่ีสุด  
 โดยนยัแห่งค าพิพากษาดงักล่าว จึงอาจสรุปไดว้า่ กสทช. มีความบกพร่องในการปฏิบติั
หน้าท่ีก ากบัดูแลโครงข่ายโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ท าให้การเปล่ียนผ่านจากระบบ
อนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั ไม่มีประสิทธิภาพและในกรอบเวลาท่ีก าหนดไว ้

 
4.2 เขมทตัต์ พลเดช  
 เขมทตัต์ พลเดช อดีตกรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บริษทั บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอด
คาสต้ิง จ ากัด ผู ้ชนะประมูลช่อง PPTV HD ด้วยมูลค่า 3,460 ล้านบาท และ อดีตกรรมการ
ผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผูช้นะประมูลช่องทีวีดิจิตอล จ านวน 2 ช่อง ได้แก่ ช่อง MCOT 
Family ในหมวดเด็ก เยาวชนและครอบครัว ดว้ยมูลค่าใบอนุญาต 660 ลา้นบาท และช่อง MCOT 
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HD  ในหมวดทั่วไปแบบความคมชัดสูง ด้วยมูลค่า 3,340 ล้านบาท รวมเป็นภาระต้นทุนค่า
ใบอนุญาตท่ี บมจ. อสมท ตอ้งช าระในการประมูลคร้ังน้ีทั้งส้ิน 4,000 ลา้นบาท 

 
 เขมทตัต ์พลเดช นบัเป็นผูมี้ประสบการณ์ยาวนานในแวดวงโทรทศัน์ โดยก่อนจะไปรับ
ต าแหน่งผูอ้  านวยการใหญ่ PPTV ในช่วงเร่ิมตน้ของโทรทศัน์ดิจิทลั และต่อมายา้ยไปรับต าแหน่ง
กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. อสมท จนครบวาระการด ารงต าแหน่งนั้น เขมทตัต์ เคยเป็น
ผูบ้ริหารระดบัรองผูอ้  านวยการใหญ่ บมจ. อสมท ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี 2555 
 เขมทตัต์ ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2565 ให้ความเห็นว่า การประมูลคล่ืนทีวี
ดิจิทลั เป็นเพียงช่วงกลางของเร่ืองราวทั้งหมด ซ่ึงตน้ทางจริง ๆ คือผลพวงจากเหตุทางการเมือง
ตั้งแต่ยุคท่ีมีการท ารัฐประหาร แลว้ในเวลาต่อมาก็มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก าหนดให้คล่ืนความถ่ี
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เป็นทรัพยากรส่ือสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยก าหนดให้มีองคก์รของรัฐท่ีเป็นอิสระ 
ท าหนา้ท่ีจดัสรรคล่ืนความถ่ี และก ากบัดูแล จนเป็นท่ีมาของการจดัตั้งหน่วยงาน กสทช. ตาม พรบ. 
องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ี และก ากบัการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
 มาตรา 41 แห่ง พรบ. องค์กรจดัสรรคล่ืนความถ่ีฯ ไดบ้ญัญติัไวว้่า “การอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ี ให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืนความถ่ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี 
กสทช. ประกาศก าหนด” 
 จากบทบญัญติัน้ีเอง ท าให้การจดัสรรคล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรทศัน์ ตอ้งใช้วิธีการ
ประมูลเพื่อขอรับใบอนุญาตในกิจการโทรทศัน์ แต่ก็ใหอ้  านาจ กสทช. เป็นผูก้  าหนดรายละเอียดต่าง 
ๆ เก่ียวกบัการประมูลเอง ซ่ึง กสทช. ไดอ้อกแบบและเลือกใช้วิธีการประมูลดว้ยการแข่งขนัดา้น
ราคาในการตดัสินผูช้นะการประมูล และเป็นท่ีมาของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของผูรั้บใบอนุญาต
ท่ีสูงเกินสมควรในทุกหมวดใบอนุญาต โดยเปรียบเทียบจากราคาเร่ิมตน้ในการประมูล 
 เขมทตัต ์ระบุวา่ ค่าใบอนุญาตน้ีเอง เป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบการโทรทศัน์ใน
ระบบดิจิทลัทุกรายอยา่งมีนยัส าคญั โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่ิมตน้ของการเปล่ียนผา่นสู่ระบบดิจิทลั 
ซ่ึงโทรทัศน์ทุกช่องต่างประสบปัญหาด้านรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าเน่ืองจากความล่าช้าของ
โครงข่ายและการแจกกล่องรับสัญญาณ ท าใหจ้  านวนผูช้มซ่ึงสะทอ้นไปยงัทีวีเรทต้ิงต ่ากวา่ท่ีควรจะ
เป็น กระทบรายไดค้่าโฆษณาอนัเป็นรายไดห้ลกัของโทรทศัน์ระบบฟรีทีวี ในขณะท่ีตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายอยูใ่นระดบัสูง 
 ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ ท่ีมาของการประมูลช่องโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั เขมทตัต ์ให้
นิยามวา่เป็น “ท่อนแรก” ของประวติัศาสตร์โทรทศัน์ระบบดิจิทลัในเมืองไทย ซ่ึงเม่ือด าเนินมาถึง 
“ท่อนกลาง” ของเร่ืองน้ี เขตทตัตห์มายถึง การประมูลช่องโทรทศัน์ระบบดิจิทลั และ การด าเนินการ
เปล่ียนผา่นจากโทรทศัน์ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั ซ่ึงเป็นภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
โดยตรงของ กสทช. ท่ีจะตอ้ง “ก ากบัดูแล” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยค านึงผลท่ีจะไดแ้ละผลท่ีจะเสียประกอบกนัดว้ย 
 เขมทตัต์ ให้ความเห็นว่า “ท่อนกลาง” หรือการประมูลคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความเร่งรีบ 
และเม่ือการประมูลเสร็จส้ิน (ธนัวาคม 2556) และ กสทช. ประกาศรับรองผลในเดือนมกราคม 2557 
กสทช. ก็เร่งให้ผูรั้บใบอนุญาตด าเนินการออกอากาศให้ทนัในเดือนเมษายน ปีเดียวกนั ในขณะท่ี
การติดตั้งโครงข่ายโทรทศัน์ ยงัมีความล่าชา้และมีปัญหาดา้นคุณภาพ ขณะเดียวกนั ผูรั้บใบอนุญาต
ส่วนใหญ่ก็ยงัไม่มีความพร้อมเท่าท่ีควร เน่ืองจากมิใช่ผูด้  าเนินกิจการโทรทศัน์แต่เดิม จึงขาดทั้ง
บุคลากรและประสบการณ์ในการด าเนินกิจการโทรทศัน์ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดน้ี ส่งผลให้จ  านวน          
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ผูรั้บชมโทรทศัน์ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น รายไดข้องผูป้ระกอบการโทรทศัน์จากค่าโฆษณาท่ีเป็นรายได้
หลกั จึงต ่ากวา่เป้าหมายอยา่งมากในช่วง 3 ปีแรกของโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 
 ความล่าชา้และคุณภาพของโครงข่ายโทรทศัน์ดิจิทลั นบัเป็นปัญหาส าคญัในช่วงเปล่ียน
ผา่นจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั ท่ีท าให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ระบบบดิจิทลัตอ้งประสบ
ภาวะขาดทุนอยา่งหนกัจากรายไดท่ี้ไม่เขา้ตามเป้า แต่มีตน้ทุนรายจ่ายดา้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
และค่าบริการโครงข่ายท่ีตอ้งจ่ายเตม็ เหมือนเป็นการซ ้ าเติมสถานการณ์ใหเ้ลวร้ายยิง่ข้ึน 
 เขมทตัต์ ให้ความเห็นว่า ในช่วง 3 ปีแรกท่ีโครงข่ายโทรทศัน์ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ตาม
แผนแม่บทท่ี กสทช. วางไว ้กสทช. ก็ไม่ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเต็มจ านวน หรือไม่
เรียกเก็บเลย ขณะเดียวกนั ก็ตอ้งก ากบัดูแลให้ผูใ้ห้บริการโครงข่ายเรียกเก็บค่าบริการให้สอดคลอ้ง
กบัพื้นท่ีให้บริการโครงข่ายท่ีติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือ ไม่ควรเรียกเก็บค่าบริการโครงข่าย
จนกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ตามขอ้ก าหนดท่ีวางไว ้
 ในประเด็นโครงข่ายโทรทศัน์ระบบดิจิทลัน้ี เขมทตัต์ ให้ความเห็นว่า หากโครงข่าย
โทรทศัน์ระบบดิจิทลั ด าเนินการและให้บริการโดยเอกชน เช่ือว่า ปัญหาความล่าช้าและคุณภาพ
โครงข่าย จะไม่เกิดข้ึนอยา่งแน่นอน 
 เม่ือ 11 เมษายน 2562 มีค  าสั่ง คสช. ท่ี 4/2562 ขอ้ 10 ความว่า “ผูรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลรายใด ประสงคจ์ะคืนใบอนุญาตท่ี
ไดรั้บตามประกาศ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัส านกังาน กสทช. ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัท่ีค  าสั่งน้ี
มีผลใช้บงัคบั และให้ส านกังาน กสทช. พิจารณาก าหนดค่าชดเชยให้แก่ผูรั้บใบอนุญาตดงักล่าว 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูรั้บใบอนุญาตได้รับในระหว่างท่ีได้มีการประกอบกิจการ และ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีท่ีได้มีการช าระแล้ว” นับเป็นการเปิดทางให้ผู ้รับ
ใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลั คืนใบอนุญาตก่อนครบก าหนด 15 ปีได ้บมจ. อสมท จึงไดต้ดัสินใจคืน
ใบอนุญาตช่อง MCOT Family ซ่ึงเป็นใบอนุญาตในหมวดหมู่ช่องรายการส าหรับเด็ก เยาวชน และ 
ครอบครัว 
 เขมทตัต ์เห็นดว้ยกบัการตดัสินใจคืนใบอนุญาตช่อง MCOT Family ซ่ึงเป็นช่องรายการ
ในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ซ่ึงในวงการโทรทศัน์มกัจะเรียกสั้น ๆ ว่า “ช่องเด็ก” ซ่ึง
จากการเปิดทางให้โทรทศัน์ดิจิทลัสามารถคืนใบอนุญาตไดค้ร้ังน้ี ท าให้ “ช่องเด็ก” ท่ีเหลืออยูเ่พียง 
2 ช่อง จากเดิม 3 ช่อง (ช่อง LOCA ยุติออกอากาศตั้งแต่ พฤศจิกายน 2558) ได้แก่ ช่อง MCOT 
Family ของ บมจ. อสมท และ ช่อง 3 Family ของ บริษทั บีอีซี มลัติมีเดีย จ  ากดั ต่างพร้อมใจกนัคืน
ใบอนุญาต “ช่องเด็ก” ทั้งหมด  
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 การคืนใบอนุญาตฯ ในคร้ังนั้น มีโทรทัศน์ดิจิทัลในหมวดหมู่ต่าง ๆ ตัดสินใจคืน
ใบอนุญาตไปทั้งส้ินรวม 7 ช่อง ดว้ยเหตุผลส าคญัคือ ทุกช่องประสบภาวะขาดทุนสะสมอยา่งหนกั
ตลอดระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงเขมทตัต ์บอกวา่ น่ีคือ “ท่อนทา้ย” ของเร่ืองราวโทรทศัน์ดิจิทลัใน
เมืองไทย แต่ก็ยงัไม่ทา้ยสุด เพราะยงัมีเวลาเหลืออีกราว 7 ปี ก่อนท่ีใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัคร้ัง
ประวติัศาสตร์น้ีจะหมดอายลุง 
 เขมทตัต์ กล่าวเสริมว่า เขาไม่เห็นด้วยกบัการก าหนดให้ฟรีทีวีของเอกชน จดัท าช่อง
โทรทศัน์ส าหรับเด็กโดยเฉพาะ เน่ืองจากในทางธุรกิจ รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก หาผูส้นบัสนุน
รายการมาลงโฆษณายากและอยูไ่ม่ไดใ้นท่ีสุด จะเห็นไดจ้ากในอดีต รายการเด็กมกัจะมีวงจรชีวิตท่ี
สั้นกวา่รายการประเภทอ่ืน ๆ และยิ่งไปกวา่นั้น เด็กยุคดิจิทลั แทบไม่ดูโทรทศัน์ภาคพื้นดินกนัแลว้ 
หากภาครัฐปรารถนาจะให้มีช่องโทรทศัน์ หรือ รายการโทรทศัน์ส าหรับ รัฐก็ตอ้งเป็นผูล้งทุน โดย
อาจจดัสรรงบประมาณมาสนบัสนุนให้เอกชนท าช่องหรือรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กโดยเฉพาะ 
โดยไม่ตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากค่าโฆษณา 
 เม่ือกล่าวถึงการแบ่งหมวดหมู่ของใบอนุญาต และ การก าหนดสัดส่วนประเภทรายการ
ของโทรทศัน์ส าหรับแต่ละหมวดหมู่ใบอนุญาตนั้น เขมทตัต์ ไม่เห็นด้วยทั้งการแบ่งหมวดหมู่
ใบอนุญาตและการก าหนดสัดส่วนประเภทรายการท่ี กสทช. ก าหนดไว ้ในทางตรงขา้ม สนบัสนุน
ใหใ้บอนุญาตไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ ซ่ึงกลไกตลาดจะท าหนา้ท่ีแบ่งหมวดหมู่เองตามความตอ้งการ
ของผูช้มโทรทศัน์ 
 การก าหนดสัดส่วนประเภทรายการของโทรทศัน์แต่ละหมวดหมู่ โดยเฉพาะในประเด็น
ท่ีบงัคบัให้โทรทศัน์ทุกหมวดหมู่ ตอ้งมีรายการประเภทข่าวอยา่งน้อยร้อยละ 25 ยกเวน้หมวดหมู่
ข่าวสารและสาระท่ีก าหนดอยา่งนอ้ยร้อยละ 50 ท าให้ช่องโทรทศัน์ทุกช่อง จ  าเป็นตอ้งผลิตเน้ือหา
ข่าวน าเสนอเป็นสัดส่วนถึงหน่ึงในส่ีของเวลาออกอากาศทั้งหมด จึงท าใหเ้น้ือหาข่าวของแต่ละช่อง
ท่ีน าเสนอกลายเป็นเร่ืองเดียวกนัหรือเหมือน ๆ กนัทุกช่อง ผูช้มเปิดไปช่องใดก็จะพบแต่ข่าวท่ีมี
เน้ือหาเดียวกนั เป็นการสูญเสียทรัพยากรโดยไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร 
 ในประเด็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการช าระค่าใบอนุญาตนั้น เขมทตัต ์ให้ความเห็นวา่ จริง
อยูว่า่ ผูป้ระมูลทุกรายทราบล่วงหนา้ถึงก าหนดการท่ีจะตอ้งช าระค่าใบอนุญาตท่ีก าหนดใหช้ าระให้
เสร็จส้ินภายใน 6 ปี ในขณะท่ีใบอนุญาตฯ มีอาย ุ15 ปี เท่ากบัเป็นการช าระค่าใบอนุญาตล่วงหนา้ถึง 
9 ปี ส าหรับ 9 ปีหลงั ท าให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนและค่าใชสู้งมากในปี
แรก ๆ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีผูป้ระกอบการแต่ละราย อยูใ่นภาวะยากล าบากจากปัญหาต่าง ๆ ดงักล่าว
มาขา้งตน้ 
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 ส าหรับความเห็นเก่ียวกบัการประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัคร้ังถดัไป ใน
ปี 2572 หรืออีก 7 ปีขา้งหน้า หลงัจากท่ีใบอนุญาตฯ ปัจจุบนัส้ินสุดลง เขมทตัต์ เช่ือว่า ไม่น่าจะมี
การประมูลแบบเดียวกบัคร้ังแรกเกิดข้ึนอีก เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงมากอยา่งท่ีใคร ๆ ก็
คาดไม่ถึง จะท าให้คล่ืนความถ่ีเพื่อการออกอากาศโทรทศัน์ภาคพื้นดินไม่เป็นท่ีสนใจหรือตอ้งการ
ของนักลงทุนอีกต่อไป ผูป้ระกอบการไม่ว่าจะเป็นเจ้าของช่องโทรทัศน์ หรือ ผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ ต่างมีช่องทางในการออกอากาศรายการโทรทศัน์ของตนเองผา่นส่ือออนไลน์ต่าง ๆ อยา่ง
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูรั้บสารท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และท่ีส าคญั 
ไม่มีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายดา้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าบริการโครงข่ายราคาสูงอีกดว้ย 
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 ก่อนจบการสนทนา เขมทตัต์ ได้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการท างานของ กสทช. ว่า 
กสทช . ควรให้ความส าคัญในภารกิจส่งเสริมไม่น้อยไปกว่าการก ากับดูแล หรือ ควบคุม
ผูป้ระกอบการ เขาอยากจะเห็นการท างานท่ีก่อให้เกิดดุลยภาพแห่งผลประโยชน์ของทั้งฝ่ังผูรั้บชม
โทรทศัน์ และผูป้ระกอบการโทรทศัน์ แบบท่ีเรียกวา่ “Win-Win” ซ่ึงจะท าให้ผูรั้บชมโทรทศัน์ ได้
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รับชมเน้ือหาท่ีพึงพอใจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกนั ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ก็มีรายได้เพียง
พอท่ีจะหล่อเล้ียงใหกิ้จการอยูร่อดตลอดไป 
 
4.3 เดียว วรตั้งตระกูล 
 เดียว วรตั้งตระกูล ประธานเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. เดอะ วนั เอ็นเตอร์ไพรส์ 
ประมูลช่อง One31 HD ดว้ยมูลค่า 3,320 ลา้นบาท 
 ในระยะเร่ิมแรก ช่อง One31 ด าเนินกิจการในนามบริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นกิจการร่วมคา้ท่ีมี บมจ. จีเอม็เอม็ แกรมม่ี และ ถกลเกียรติ วรีวรรณ เป็นผูถื้อหุน้ โดยมีทุนจด
ทะเบียน 1,905 ล้าน ต่อมาในปี 2560 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,810 ล้านบาท โดยกลุ่ม
ปราสาททองโอสถ ท าให้กลุ่มปราสาททองโอสถกลายเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่อนัดบัหน่ึงของ บริษทั 
เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั จนถึงปลายปี 2564 ก็ไดน้ าบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั เดอะ วนั เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) จนถึงปัจจุบนั 

 
 เดียว วรตั้งตระกูล ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ให้ความเห็นเก่ียวกับ
สาเหตุท่ีกิจการของโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของผูป้ระกอบการ
ว่า มาจากการด าเนินงานของ กสทช. ท่ีไม่สามารถก ากบัดูแลและควบคุมให้การเปล่ียนผ่านจาก
โทรทศัน์ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลัได้ตามแผนงานและค าช้ีชวนให้เข้าร่วมประมูลของ 
กสทช. โดยประการส าคญัอนัดบัตน้ ๆ คือ ความล่าชา้ของโครงข่ายโทรทศัน์ดิจิทลั และการแจกจ่าย
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กล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ ไม่สามารถรับชมโทรทศัน์โดยสัญญาณ
ภาคพื้นดินไดต้ามแผนงานและก าหนดเวลาท่ี กสทช. วางไว ้ประชาชนยงัคงตอ้งรับชมโทรทศัน์
โดยอาศยัจานรับสัญญาณดาวเทียม หรือ ทางเคเบิ้ลทีว ีซ่ึงส่งผลต่อเรตต้ิงผูช้มโทรทศัน์โดยตรง 
 เดียว เล่าให้ฟังวา่ ช่วงเวลา 5-7 ปีแรก นบัแต่วนัท่ีโทรทศัน์ระบบดิจิทลัภาคพื้นดินเร่ิม
ออกอากาศในเดือนเมษายน 2557 เป็นช่วงเวลาแห่งความยากล าบากของผูป้ระกอบการโทรทศัน์   
ทุกราย เพราะนอกจากปัญหาความล่าช้าในการเปล่ียนผ่านจากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจทลัโดย
สมบูรณ์แลว้ ภาระตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตปีละร้อยกว่าลา้นส าหรับช่อง
ความคมชัดปกติ หรือ สองร้อยกว่าล้านส าหรับช่องความคมชัดสูง รวมกับค่าบริการโครงข่าย
โทรทศัน์ปีละร้อยกว่าล้านส าหรับช่องความคมชัดปกติ หรือ สามร้อยกว่าลา้นส าหรับช่องความ
คมชดัสูง ท าใหผู้ป้ระกอบการโทรทศัน์เกือบทุกช่องตอ้งประสบภาวะขาดทุนอยา่งหนกั หลายรายมี
ปัญหาทางการเงินจนตอ้งหาผูร่้วมทุนรายใหม่เขา้มาสนบัสนุนให้ด าเนินการต่อไปได ้ขณะท่ีหลาย
รายก็ตดัสินใจคืนใบอนุญาตเม่ือปี 2562 
 นอกจากน้ี การท่ี กสทช. ไม่สามารถก ากบัดูแลหรือควบคุมการออกอากาศของโทรทศัน์
ในระบบอ่ืน ๆ โดยเฉพาะโทรทศัน์ในระบบ OTT (Over the Top) ก่อให้เกิดความแข่งขนัท่ีไม่เป็น
ธรรม เน่ืองจากโทรทัศน์ในระบบ OTT นอกจากจะไม่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรรมเนียม
ใบอนุญาตหลกัพนัลา้นบาทแลว้ ยงัไม่มีตน้ทุนค่าบริการโครงข่ายราคาแพงอีกดว้ย ยิ่งไปกว่านั้น 
OTT ก็ไม่ตอ้งถูกควบคุมเน้ือหาในการออกอากาศอีกดว้ย ส่งผลใหผู้ช้มโทรทศัน์จ านวนมาก หนัไป
รับชมโทรทศัน์ในระบบ OTT จนท าใหค้วามนิยมโทรทศัน์ภาคพื้นดินตกต ่าอยา่งท่ีไม่เคยปรากฏมา
ก่อน 
 จ านวนช่องท่ีมีมากถึง 24 ช่อง ในช่วง 5 ปีแรก นบัวา่เป็นอีกปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการ
แข่งขนัสูง ทุกช่องโทรทศัน์ต่างตอ้งแยง่ชิงเม็ดเงินโฆษณาท่ีผา่นฟรีทีวีในปริมาณท่ีไม่เพิ่มข้ึนจาก
ยุคโทรทศัน์ระบบอนาล็อกท่ีมีช่องโทรทศัน์หลกั ๆ แข่งขนักนัอยู่เพียง 4 ช่อง ท าให้รายได้ของ
โทรทศัน์ดิจิทลัไม่เป็นไปตามเป้าหมายเกือบทุกช่อง 
 จ านวนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก็ เป็นภาระทางการเงินท่ีหนักมากส าหรับ
ผูป้ระกอบการทุกช่อง แมว้่าค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะถูกแบ่งช าระเป็นเวลา 6 ปีก็ตาม แต่ก็เป็น
ตน้ทุนค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ของการประการธุรกิจท่ีมีอายุใบอนุญาต 15 แต่ตอ้งจ่ายค่าใบอนุญาต
ล่วงหนา้ใหจ้บภายในระยะเวลาเพียง 6 ปี แทนท่ีจะจ่ายเป็นรายปี ปีละเท่า ๆ กนั 
 ปัญหาของโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทลั ถูกซ ้ าเติมด้วยการเปล่ียนแปลงอย่าง
ฉับพลนัของเทคโนโลยีส่ือสาร ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออพติค หรือ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายในระบบ 4G และ 5G เป็นตวัเร่งให้ผูบ้ริโภคหรือประชาชนส่วนใหญ่ 
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รับชมรายการโทรทศัน์ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ โดยไม่สนใจจะรับชมรายการโทรทศัน์
ผา่นเคร่ืองรับโทรทศัน์ภาคพื้นดิน โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนอายนุอ้ยท่ีมีพฤติกรรมไม่เปิดรับชม
รายการโทรทศัน์จากเคร่ืองรับโทรทศัน์ปกติอีกต่อไป 
 เดียว ยอมรับว่า คร่ึงแรกของอายุใบอนุญาตเป็นช่วงเวลาท่ียากล าบากของโทรทศัน์
ดิจิทลัทุกช่องรวมทั้งช่อง One31 ดว้ย ซ่ึงส าหรับช่อง One31 แลว้ แมร้ายไดจ้ะเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว ้แต่การท างานก็ยากล าบากเกินกวา่ท่ีวางแผนไวม้ากมาย และก็หวงัวา่ ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่
อีก 7 ปี จะเป็นเวลาท่ีสามารถท ารายไดแ้ละก าไรชดเชย 7-8 ปีแรกท่ีผา่นมาดว้ยความยากล าบากได ้
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 อายุใบอนุญาต 15 ปี เดียว มองวา่เป็นระยะเวลาท่ีสั้ นเกินไป เน่ืองจากกิจการโทรทศัน์
ต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก ระยะเวลาคืนเพียง 15 ปีนับว่าสั้ นเกินไป และให้ความเห็นว่า อายุ
ใบอนุญาตท่ีเหมาะสมต่อการลงทุนในกิจการโทรทศัน์ควรจะเป็น 30 ปี 
 เดียว เช่ือว่าโทรทศัน์ดิจิทลัอีกหลายช่อง น่าจะยงัไม่สามารถคืนทุนและมีก าไรไดเ้ม่ือ
ส้ินสุดระยะเวลา 15 ปี ตามใบอนุญาตฯ จึงมองว่า กสทช. ไม่ควรให้มีการประมูลใบอนุญาตคร้ัง
ใหม่เม่ือใบอนุญาตปัจจุบนัส้ินอายุลงในอีก 7 ปีขา้งหนา้ แต่ควรใชว้ิธี “ยืดอายุ” ใบอนุญาตออกไป
อีกระยะเวลาหน่ึง เพื่อเปิดโอกาสให้ผูรั้บใบอนุญาตเดิมท่ีตอ้งการจะด าเนินกิจการต่อไป สามารถ
สร้างรายไดต่้อเน่ืองและมีก าไรไปลา้งขาดทุนสะสมจ านวนมากในช่วงอายใุบอนุญาตเดิม  
 เดียว เสนอความคิดวา่ กสทช. อาจใชว้ิธีการ “ยืดอายุ” ใบอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบการ
เดิม โดยพิจารณาจากคุณสมบติัของผูป้ระกอบการ และคุณภาพของรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศ
อยู ่โดยให้ผูบ้ริโภคหรือผูช้มรายการโทรทศัน์เป็นผูต้ดัสิน ซ่ึงจะส่งผลให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์
ในปัจจุบนัแข่งขนักนัดา้นคุณภาพ ส่งผลดีต่อภาพรวมของกิจการโทรทศัน์ไทยอีกดว้ย 
 เม่ือครบอายุใบอนุญาตฯ ฉบบัปัจจุบนัแลว้ เดียว เช่ือว่า การประมูลใบอนุญาตฯ คร้ัง
ใหม่ไม่น่าจะเกิดข้ึนได ้เพราะเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอีกมากในอีก 7 ปีขา้งหน้า จนท าให้คล่ืน
ความถ่ี ไม่มีความจ าเป็นส าหรับกิจการโทรทศัน์อีกต่อไป จึงอยากให้ กสทช. เร่ิมตน้ศึกษาเร่ืองน้ี
อย่างจริงจงันับแต่บดัน้ี และหวงัว่า กรรมการ กสทช. ชุดใหม่ จะมีความรู้ความเขา้ใจในกิจการ
โทรทศัน์มากกว่าชุดเก่า และได้ใช้บทเรียนโดยเฉพาะด้านท่ีล้มเหลวและผิดพลาดในอดีตของ 
กสทช. ในการก ากับดูแล และส่งเสริมให้กิจการโทรทัศน์สามารถด าเนินไปได้ควบคุมกับ
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
 
4.4 สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พนัธ์ุ 
 สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พนัธ์ุ กรรมการผูอ้  านวยการสายธุรกิจโทรทศัน์ บมจ. บีอีซี เวิล์ด 
เป็นผูป้ระกอบภายใตนิ้ติบุคคลเดียวท่ีประมูลช่องโทรทศัน์ดิจิทลัไวม้ากท่ีสุดถึง 3 ช่องรายการ โดย
มีช่อง 3 Family ในหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว ดว้ยมูลค่าใบอนุญาต 666 ลา้นบาท ช่อง 
3SD ในหมวดหมู่ทัว่ไปความคมชดัปกติ ดว้ยมูลค่าใบอนุญาต 2,275 ลา้นบาท และ ช่อง 3HD ใน
หมวดหมู่ทัว่ไปความคมชดัสูง ดว้ยมูลค่าใบอนุญาต 3,530 ลา้นบาท รวมมูลค่าใบอนุญาตท่ี บมจ. บี
อีซี เวิล์ด ตอ้งช าระทั้งส้ินเป็นเงิน 6,471 ลา้นบาท คิดเป็นตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อปีเท่ากบั 431.4 
ลา้นบาท  
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 เช่นเดียวกบัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลัอีกหลายราย ท่ีไม่ประสบความส าเร็จด้าน
ธุรกิจ บีอีซี เวิล์ด ไดต้ดัสินใจคืนใบอนุญาตช่อง 3 Family และ ช่อง 3SD รวม 2 ช่อง เม่ือปี 2562 
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายโดยรวมของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งของ บีอีซี เวิล์ด เพราะ
หลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดคื้นใบอนุญาตไป 2 ช่องดงักล่าวแลว้ ในปีถดัมา ผลขาดทุนลดลงจากปี 2562 
ท่ีขาดทุน 397 ลา้นบาท เหลือ 214 ลา้นบาท และพลิกกลบัเป็นก าไร 762 ลา้นบาทในปี 2564 
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 สุรินทร์ ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2565 เห็นวา่ จุดเร่ิมตน้ของความผิดพลาด
ของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ในยุคเปล่ียนผา่นจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั เกิดข้ึนจากการท่ี 
กสทช. ฉายภาพธุรกิจโทรทศัน์ภาคพื้นดินหรือฟรีทีวีไวส้วยงามเกินจริง โดยอาศยัสมมติฐานเดิมท่ี
ธุรกิจฟรีทีวีมี เพียง 4-5 ช่อง ซ่ึงแต่ละช่องมีรายได้และก าไรเป็นกอบเป็นก า เป็นเหตุให้มี
ผูป้ระกอบการจ านวนมาก ซ่ึงนอกเหนือจากผูป้ระกอบการโทรทศัน์รายเดิมแลว้ ยงัมีผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์จ านวนมากท่ีเคยผลิตรายการป้อนให้กบัโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ ผูป้ระกอบการโทรทศัน์
ดาวเทียม และผูป้ระกอบการท่ีไม่อยู่ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโทรทศัน์ เขา้ร่วมประมูลใบอนุญาต
โทรทศัน์ดิจิทลัในคร้ังน้ี ซ่ึงต่างก็มุ่งมัน่ประมูลให้ได้ใบอนุญาตด้วยการแข่งขนัเสนอราคาอย่าง
หนกัจนท าให้ราคาประมูลข้ึนไปสูงหลายเท่าของราคาขั้นต ่า และกลายเป็นภาระตน้ทุนท่ีสูงมากใน
การด าเนินธุรกิจโทรทศัน์ในท่ีสุด 
 สุรินทร์ ระบุวา่ จุดผดิพลาดต่อมาคือ การท่ี กสทช. เร่งรีบให้ผูป้ระกอบการทุกราย ตอ้ง
ออกอากาศพร้อมกนัในระยะเวลาเพียง 3 เดือนเศษ นบัจากวนัท่ีประกาศรับรองผลการประมูลอย่าง
เป็นทางการ ท าใหผู้ป้ระกอบการส่วนใหญ่ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่ผูป้ระกอบการโทรทศัน์เดิม 
ตอ้งเร่งรีบผลิตรายการให้พร้อมออกอากาศภายในก าหนดเวลาท่ี กสทช. วางไว ้ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่
ของอุตสาหกรรมโทรทศัน์เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์มีไม่เพียงพอและการสร้างบุคลากร
ใหม่ก็ไม่สามารถเกิดข้ึนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ขณะเดียวกนั โครงข่ายโทรทศัน์ และการแจกจ่าย
คูปองส าหรับแลกกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ ก็เกิดความล่าชา้ไปจากแผนงานอยา่งมาก อีกทั้งยงัมี
ปัญหาคุณภาพของกล่องรับสัญญาณ และวิธีการติดตั้งและใช้งานกล่องรับสัญญาณ ท าให้ผูช้ม
โทรทศัน์ส่วนใหญ่ไม่สามารถรับชมโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัไดโ้ดยการรับสัญญาณโทรทศัน์จาก
ภาคพื้นดินเหมือนเช่นโทรทศัน์ในระบบอนาล็อกเดิมในระยะ 3 ปีแรกของการเปล่ียนผา่น 
 จ านวนช่องโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัท่ีมีมากกว่า 24 ช่อง อาจมองว่าเป็นเร่ืองดีในดา้น
ความหลากหลายส าหรับผูช้มโทรทศัน์ แต่ในความเป็นจริง สุรินทร์ ให้ความเห็นว่า ไม่ก่อให้เกิด
ผลดีต่อผูช้มโทรทศัน์อยา่งท่ีควรจะเป็น เน่ืองจากโทรทศัน์แต่ละช่อง น าเสนอเน้ือหารายการท่ีไม่
แตกต่างกนัมาก ขณะท่ีคุณภาพรายการก็ไม่ไดพ้ฒันาอยา่งท่ีควรจะเป็นเน่ืองจากทุกช่องโทรทศัน ์
ต่างมีภาระตน้ทุนดา้นอ่ืนท่ีสูงมากอยูแ่ลว้นอกเหนือจากตน้ทุนในการผลิตเน้ือหารายการ 
 สุรินทร์ ยกตวัอยา่งกรณีของรายการข่าวท่ีโทรทศัน์ทุกช่อง เสนอเน้ือหาซ ้ ากนัแทบจะ
ทุกช่อง โดยไม่มีความแตกต่างหรือหลากหลาย เป็นความสูญเสียทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต
และออกอากาศอยา่งน่าเสียดาย 
 การท าธุรกิจโทรทศัน์ ไม่เหมือนธุรกิจขายสินคา้ท่ีจบัตอ้งได ้เน่ืองจากสินคา้ของธุรกิจ
โทรทัศน์คือรายการโทรทัศน์และต้นทุนสินค้าคือ  ต้นทุนการผลิตรายการ ซ่ึงโทรทัศน์ต้อง
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ออกอากาศวนัละ 24 ชัว่โมง ตน้ทุนดา้นน้ีจึงเป็นตน้ทุนท่ีสูงมาก รายการส่วนใหญ่ท่ีออกอากาศไป
แลว้ ก็มกัจะไม่น ากลบัมาออกอากาศซ ้ าอีก หากไม่มีรายไดจ้ากค่าโฆษณาเขา้มาหล่อเล้ียง สุรินทร์ 
เปรียบว่า น่ีคือการ “เผาเงิน” ทิ้งตลอดเวลาท่ีออกอากาศรายการนั้น ๆ นับเป็นความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอยา่งน่าเสียดาย 
 เปรียบเทียบรายการโทรทศัน์ท่ีผลิตในประเทศ กบั รายการท่ีน าเขา้จากประเทศ สุรินทร์ 
ใหค้วามเห็นวา่ รายการโทรทศัน์ท่ีผลิตในประเทศ มีผลดีในเร่ืองการสร้างงานสร้างอาชีพให้กบัคน
ในประเทศ อย่างน้อยก็เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทย แต่ส าหรับรายการโทรทัศน์ท่ีน าเข้าจาก
ต่างประเทศ ไม่วา่จะเป็นรายการกีฬา ซีรีส์เกาหลี ซีรีส์จีน หรือ ซีรีส์ฝร่ัง การน าเขา้รายการเหล่าน้ี 
ไม่ก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแก่คนไทย ไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ แต่กลบัตอ้งสูญเสีย
เงินตราต่างประเทศจ านวนมากเพื่อซ้ือรายการมาออกอากาศทางโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถ
จดัหาหรือผลิตรายการภายในประเทศไดม้ากเพียงพอกบัเวลาท่ีตอ้งออกอากาศวนัละ 24 ชัว่โมง ซ่ึง
เขามองวา่ น่ีคือความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยา่งน่าเสียดาย 
 สุรินทร์ เปรียบเทียบตน้ทุนในการซ้ือรายการจากต่างประเทศในอดีตกบัปัจจุบันว่า 
เน่ืองจากตลาดรายการต่างประเทศในปัจจุบนั เป็นตลาดของผูข้าย เม่ือช่องโทรทศัน์มีจ านวน
มากกว่าในอดีต ท าให้เกิดการแข่งกนัซ้ือรายการจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากค่ายดงั ๆ ท าให้
ราคาซ้ีอขายรายการโทรทศัน์ปรับตวัสูงข้ึนมากเม่ือเปรียบเทียบกบัอดีตท่ีมีโทรทศัน์เพียงไม่ก่ีช่อง
 ในยคุโทรทศัน์ระบบอนาล็อกเดิม บมจ. บีอีซี เวลิด์ มีเพียง ช่อง 3 เพียงช่องเดียว ขณะท่ี
การแข่งขนัไม่สูง เพราะมีช่องเชิงพาณิชยจ์ริงอยูเ่พียง 4 ช่อง ในยคุนั้น ช่อง 3 มีรายไดแ้ละก าไรปีละ
หลายพนัล้านบาท มีผูผ้ลิตรายการท่ีมีคุณภาพจ านวนมาก ผลิตและน าเสนอรายการเพื่อให้ได้
ออกอากาศทางช่อง 3 แต่ช่อง 3 ก็สามารถรองรับรายการดี ๆ เหล่าน้ีไดอ้ย่างจ ากดัเน่ืองจากเวลา
ออกอากาศมีเพียงวนัละ 24 ชัว่โมง ท าให้รายการดี ๆ จ านวนมาก ไม่มีโอกาสออกอากาศให้ผูช้ม
โทรทศัน์ได้รับชม ปรากฏการณ์น้ีท าให้ บีอีซี เวิล์ด ตดัสินใจประมูลช่องโทรทศัน์ในคร้ังนั้น
มากกวา่หน่ึงช่อง โดยวางแผนใหช่้อง 3HD เป็นช่องหลกั และทดแทนช่อง 3 เดิมเม่ือหมดสัมปทาน
กบั อสมท และให้ช่อง 3SD รองรับผูจ้ดัหรือผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ท่ี “ลน้” จากช่องหลกั ขณะท่ี
ช่อง 3 Family จะให้เป็นช่องส าหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ทั้ง ๆ ท่ีตระหนกัอยูแ่ลว้วา่ การท า
รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก ไม่มีรายไดแ้ละก าไรเพียงพอท่ีจะหล่อเล้ียงใหธุ้รกิจอยูไ่ด ้แต่เป็นความ
ตั้งใจของบริษทัฯ ท่ีจะ “คืนก าไร” ให้สังคม เพราะคิดว่ารายได้และก าไรจากช่องหลกั จะมีมาก
พอท่ีจะน ามาท าช่องเด็กให้อยู่ได ้แต่เม่ือผ่านไป 5 ปี รายไดจ้ากช่องหลกัไม่เป็นไปตามเป้าส่งผล
ใหผ้ลประกอบการโดยรวมขาดทุนอยา่งหนกั ท าให ้บีอีซี เวลิด์ ตอ้งตดัสินใจคืนใบอนุญาต ทั้งช่อง 
3SD และ ช่อง 3 Family เพื่อให้บริษทัฯ สามารถกลบัมามีก าไรไดอี้กคร้ัง ซ่ึงหลงัจากบริษทัฯ คืน
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ใบอนุญาตทั้งสองช่องดงักล่าวไปแลว้เพียง 2 ปี ก็สามารถพลิกกลบัมามีก าไรถึง 720 ลา้นบาทในปี 
2564 และในปีต่อ ๆ ไปจากน้ี 
 โทรทศัน์ในระบบออนไลน์ และ OTT ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงของธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลัท่ี
ออกอากาศโดยคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดิน ขณะท่ีโทรทศัน์ดิจิทลัมีขอ้เสียเปรียบด้านตน้ทุนและถูก
ควบคุมดว้ยกฎกติกาท่ีเขม้งวดของ กสทช. แต่โทรทศัน์ในระบบ OTT กลบัไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุน
อย่างมาก และยงัไม่มีกฎกติกาใด ๆ ควบคุมดา้นเน้ือหา ท าให้มีอิสระในการผลิตและออกอากาศ
เน้ือหารายการท่ีถูกใจผูช้มมากกวา่ โดยเฉพาะเน้ือหาประเภทท่ีรุนแรง หรือหม่ินเหม่ต่อวฒันธรรม
และประเพณีอนัดีงาม 
 นอกจากน้ี โทรทศัน์ในระบบ OTT ยงัมีข้อได้เปรียบด้านเวลาในการรับชม เพราะ
สามารถรับชมในเวลาไหนก็ได้ตามท่ีผูช้มสะดวก โทรทศัน์ในระบบ OTT จึงแย่งชิงผูช้มไปจาก
โทรทศัน์ดิจิทลัภาคพื้นดินไปจ านวนมากอยา่งมีนยัส าคญั 
 สุรินทร์ ให้ความเห็นในประเด็นจ านวนช่องโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมว่า แมปั้จจุบนัช่อง
โทรทศัน์ท่ีให้บริการเชิงธุรกิจจริง ๆ จะมีเหลือยู่เพียง 15 ช่อง ก็ยงัถือว่ามากเกินไป จ านวนช่องท่ี
เหมาะสมในปัจจุบนัและอนาคตควรจะอยูท่ี่ 5 หรือ 6 ช่องเท่านั้น เพราะดว้ยจ านวนช่องระดบัน้ี จะ
ท าให้เกิดการคดักรองรายการดี ๆ มีคุณภาพให้มาอยูร่วมกนั ทุกช่องโทรทศัน์ก็จะมีแต่รายการท่ีดี
และมีคุณภาพจริง ๆ น่าจะเป็นประโยชน์กบัผูบ้ริโภคมากกวา่การท่ีมีจ านวนช่องมาก ๆ แต่เต็มไป
ดว้ยรายการท่ีขาดคุณภาพ ประเด็นช่องรายการหรือรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก สุรินทร์ สนบัสนุน
ใหโ้ทรทศัน์มีรายการท่ีผลิตข้ึนเพื่อเด็กโดยเฉพาะ แต่เป็นท่ีทราบกนัดีในวงการโทรทศัน์วา่ รายการ
เด็กมักไม่มีผู ้สนับสนุนรายการเชิงพาณิชย์ท่ีมากเพียงพอให้อยู่รอดได้ เน่ืองจากเด็กไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายหลกัของสินคา้ และแมจ้ะเป็นสินคา้ส าหรับเด็กโดยตรง ก็ถูกขอ้จ ากดัดา้นกฎระเบียบ
ของทางราชการในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อีกดว้ย จึงอยากเสนอใหภ้าครัฐ จดัสรรเงินสนบัสนุน
ในการผลิตรายการส าหรับเด็กโดยเฉพาะ เพื่อใหร้ายการเด็ก สามารถอยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 นอกจากการสนับสนุนรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็กแล้ว  สุรินทร์ ก็อยากให้ภาครัฐ
จดัสรรงบประมาณสนับสนุนการจดัท าบริการล่ามภาษามือ บริการค าบรรยายแทนเสียง และ 
บริการเสียงบรรยายภาพ ในรายการโทรทศัน์ประเภทข่าวสารหรือสาระประโยชน์ ตามสัดส่วนท่ี 
กสทช. ก าหนด เน่ืองจากการด าเนินการจดัท าบริการเสริมเหล่าน้ี มีตน้ทุนค่าใช้จ่ายไม่นอ้ย ซ่ึงจะ
เป็นการซ ้ าเติมผูป้ระกอบการโทรทศัน์ในภาวะยากล าบากเช่นท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 อีก 7 ปีขา้งหนา้ ใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัก็จะหมดอายลุง สุรินทร์ ใหค้วามเห็นวา่ จาก
ปรากฏการณ์ท่ีเทคโนโลยเีปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในระยะเวลาอนัสั้น จึงมัน่ใจวา่ เม่ือใบอนุญาตฯ 
หมดอายุลงในปี 2572 คล่ืนความถ่ีในการออกอากาศโทรทศัน์จะไม่มีความส าคญัและไม่มีความ
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จ าเป็นท่ีผูป้ระกอบการโทรทศัน์ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตจะใชเ้ป็นช่องทางในการออกอากาศหรือ
ท าธุรกิจอีกต่อไป จึงเช่ือวา่ จะไม่มีการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินแบบเดิม
อีก 
 สุรินทร์ กล่าวเสริมวา่ อายุใบอนุญาตฯ 15 ปี เป็นระยะเวลาท่ียาวนานเกินไป เพราะนบั
แต่เทคโนโลยีดิจิทลัและเทคโนโลยไีร้สายพฒันามาถึงจุดหน่ึงแลว้ จะมีความเปล่ียนแปลงแบบกา้ว
กระโดดในระยะเวลาท่ีสั้ นมาก การก าหนดอายุใบอนุญาตฯ ไวย้าวนานถึง 15 จึงไม่ทันหรือ
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ท  าใหผู้รั้บใบอนุญาตตอ้งยึดติดอยูก่บัเทคโนโลยีเดิม
เน่ืองจากตน้ทุนค่าใบอนุญาตท่ีช าระไปล่วงหนา้แลว้นัน่เอง 
 ในประเด็นเก่ียวกับการท างานของ กสทช. สุรินทร์ ให้ความเห็นว่า คณะกรรมการ 
กสทช. ชุดเก่าท่ีหมดวาระไปแลว้นั้น ไม่มีบุคคลท่ีมีประสบการณ์ หรืออยูใ่นธุรกิจโทรทศัน์ จึงไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจโทรทัศน์ดีพอ ท าให้การก ากับดูแลขาดประสิทธิภาพ จึงหวงัว่า 
คณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ ซ่ึงก็ไม่ใช่บุคคลในธุรกิจโทรทศัน์ จะพยายามเรียนรู้และท าความ
เขา้ใจกบัธุรกิจโทรทศัน์ให้มากกว่าคณะกรรมการฯ ชุดท่ีแลว้ ให้มีความสามารถก ากบัดูแล และ
ส่งเสริมใหกิ้จการโทรทศัน์ไทย อยูคู่่กบัสังคมไทยอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนืตลอดไป 
 
4.5 อดิศักดิ์ ลมิปรุ่งพฒันากจิ 
 อดิศกัด์ิ ลิมปรุ่งพฒันากิจ กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. เนชัน่ บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรชัน่ 
ผูป้ระมูลช่อง Nation TV ในหมวดข่าวสารและสาระ ดว้ยมูลค่า 1,338 ลา้นบาท สูงสุดในหมวดหมู่
ข่าวสารและสาระ 
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 ในปีแรกท่ีโทรทศัน์ดิจิทลัเร่ิมออกอากาศ (พ.ศ. 2557) ช่องโทรทศัน์ในหมวดข่าวสาร 
และสาระมีทั้ งหมด 7 ช่อง ได้แก่ ช่อง Nation, Voice, Thai TV, Spring News, TNN, New และ 
Bright TV แต่ภายหลังจากท่ี กสทช. เปิดให้คืนใบอนุญาตฯ ในปี 2562 แล้ว ช่อง Voice, Spring 
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News, New และ Bright รวม 4 ช่อง ได้ตัดสินใจคืนใบอนุญาต บวกกับช่อง Thai TV ท่ีได้ยุติ
ออกอากาศไปตั้งแต่ปี 2558 แลว้นั้น ท าใหปั้จจุบนั มีช่องโทรทศัน์ดิจิทลัในหมวดข่าวสารและสาระ
เหลือออกอากาศอยูเ่พียง 2 ช่อง ไดแ้ก่ ช่อง Nation และ TNN  
 อดิศกัด์ิ ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เล่าสรุปสาเหตุส าคญั ๆ ท่ีท าให้ธุรกิจ
โทรทศัน์ดิจิทลัเกือบทุกช่อง ไม่ประสบความส าเร็จและตอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความยากล าบากว่า 
เ ร่ิมต้นจากการการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยี (Technology Disruption) ทั้ ง
เทคโนโลยีไร้สาย และ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ท าให้แพลทฟอร์มออนไลน์อย่าง Facebook, 
Youtube และ OTT TV ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แย่งชิงผูช้มไปจากโทรทศัน์ภาคพื้นดินไป
อยา่งมากมายในเวลาไม่ก่ีปี อดิศกัด์ิเสริมวา่ เขาใหน้ ้าหนกัในเร่ืองน้ีมากท่ีสุด    
 สาเหตุล าดบัถดัไป เป็นเร่ืองเง่ือนไขการช าระเงินค่าใบอนุญาตซ่ึง อดิศกัด์ิบอกว่า ค่า
ใบอนุญาตในหมวดข่าวสารและสาระ หน่ึงพนัสามร้อยกว่าลา้นบาท ไม่ไดสู้งเกินไป แต่เง่ือนไข
การช าระเงินท่ีบงัคบัให้จ่ายค่าใบอนุญาต 15 ปี ให้จบภายในเวลาเพียง 6 ปีนั้น กลายเป็นภาระทาง
การเงินท่ีหนกัหนาส าหรับผูป้ระกอบการขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ท าใหค้่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ี
ช่องโทรทศัน์ Nation ตอ้งช าระใน 6 ปีแรกเฉล่ีย 200 กวา่ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงหากเง่ือนไขการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียมน้ี ถูกเรียกเก็บเป็นรายปีในระยะเวลาของใบอนุญาต 15 ปี ก็จะท าให้ค่าใชจ่้ายส่วนน้ี
ลดลงเหลือเพียงปีละ 89.2 ลา้นบาทเท่านั้น 

 
 นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ท่ีเป็นตน้ทุนค่าใชจ่้ายกอ้นใหญ่ท่ีสุดแลว้ ยงัมี
ค่าบริการโครงข่ายปีละ 60 ลา้นบาท ส าหรับช่องความคมชดัมาตรฐาน และ 180 ลา้นบาท ส าหรับ
ช่องความคมชดัสูง ซ่ึงอดิศกัด์ิ ใหค้วามเห็นวา่เป็นราคาท่ีแพงเกินไป เน่ืองจากผูใ้ห้บริการโครงข่าย
ทั้ง 4 ราย เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นผูก้  าหนดราคาร่วมกนั คล้ายกิจการผูกขาด จึงไม่เกิดการ
แข่งขนัทั้งดา้นราคาและคุณภาพ 
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 สาเหตุล าดับถัดไป เป็นปัญหาท่ีจ านวนผูช้มโทรทศัน์ดิจิทลั ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ี 
กสทช. วางไว ้เน่ืองจากความล่าชา้ของการขยายโครงข่าย ความล่าชา้ในการแจกคูปองแลกซ้ือกล่อง
รับสัญญาณโทรทศัน์ รวมไปถึงคุณภาพของกล่องรับสัญญาณและโครงข่าย ล้วนมีส่วนท าให้
จ  านวนผูช้มโทรทศัน์นอ้ยกวา่ประมาณการและกระทบต่อรายไดจ้ากค่าโฆษณาอยา่งรุนแรง 

 หากยอ้นเวลากลบัไปได้ อดิศกัด์ิ อยากให้ กสทช. ก ากบัดูแลให้โครงข่ายโทรทศัน์ข้ึน
เสร็จสมบูรณ์เสียก่อนแลว้จึงค่อยเปิดประมูล ซ่ึงเช่ือวา่ จะช่วยให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลั ไม่
ตกอยูใ่นภาวะยากล าบากเช่นน้ี 

 วธีิการประมูลดว้ยราคาสูงสุดเพื่อใหเ้อกชนรับใบอนุญาตในการด าเนินกิจการโทรทศัน์
ภาคพื้นดิน อาจไม่ใช่วิธีท่ีดีท่ีสุดในสายตาของอดิศกัด์ิ เพราะดว้ยวิธีประมูลแบบน้ี เท่ากบัวา่ รัฐให้
ความส าคัญกับรายได้จากค่าใบอนุญาตมากกว่าประโยชน์ท่ีประชาชนคนดูจะได้รับจากการ
ใหบ้ริการของโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั ซ่ึงเป็นเสมือนสาธารณูปโภคอยา่งหน่ึงของประชาชนทุกคน 
เขาเห็นว่า การคดัเลือกผูป้ระกอบการโทรทศัน์ให้ได้รับใบอนุญาตฯ ด้วยวิธีการแบบ “Beauty 
Contest” หรือคดัเลือกดว้ยคุณสมบติัของผูป้ระกอบการ น่าจะท าใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์มากกวา่
การคดัเลือกผูช้นะดว้ยเงินค่าตอบแทนสูงสุดท่ีเสนอให้กบัรัฐ เพราะเม่ือผูป้ระกอบการมีตน้ทุนค่า
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ใบอนุญาตท่ีสูงแล้ว ก็ตอ้งพยายามหาวิธีลดตน้ทุนด้านอ่ืนลงเพื่อให้มีก าไรหรืออยู่รอด หรือหา
ช่องทางหารายไดแ้บบใหม่ ๆ ดว้ยการแฝงโฆษณาสินคา้เขา้ไปในเน้ือหารายการ กระทบต่อคุณภาพ
ของรายการโทรทศัน์ แต่หากรัฐใช้วิธีคดัเลือกโดยคุณสมบติั หรือคุณภาพแล้ว ผูป้ระกอบการ
เหล่านั้น ก็จะพยายามรักษาคุณภาพของรายการโทรทัศน์ให้ดีท่ีสุด ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับ
ประชาชนคนดูในท่ีสุด 
 จ านวนช่องโทรทศัน์ดิจิทลั 24 ช่อง เม่ือตอนเร่ิมแรก หากมองในฝ่ังประชาชนผูรั้บชม
โทรทัศน์  เป็นเ ร่ืองท่ีดี  ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับชมโทรทัศน์มาก  แต่ในฝ่ัง
ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ กลบักลายเป็นเร่ืองไม่ดี ท าใหก้ารแข่งขนัสูงเกินไป ประกอบกบัการเขา้มา
แย่งชิงผูช้มโทรทศัน์ของส่ือออนไลน์และโทรทศัน์ในระบบ OTT ท าให้เม็ดเงินโฆษณาท่ีเป็น
รายไดห้ลกัของโทรทศัน์ดิจิทลัไม่เพียงพอท่ีจะหล่อเล้ียงให้โทรทศัน์ทุกช่องอยู่ได ้เหตุการณ์คืน
ใบอนุญาตของโทรทัศน์  7 ช่องเม่ือปี 2562 เป็นส่ิงยืนยนัได้ชัดว่า โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดิน 24 ช่อง เป็นจ านวนท่ีมากเกินไปส าหรับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมโทรทศัน์ในเชิงพาณิชย ์
 ใบอนุญาตโทรทศัน์ระบบดิจิทลัก าลงัจะหมดอายุลงในปี พ.ศ. 2572 หรืออีกเพียง 7 ปี 
ขา้งหน้า เป็นเวลาท่ีสั้ นมากส าหรับธุรกิจโทรทศัน์ท่ีลงทุนสูงและใช้เวลาคืนทุนยาวนาน อดิศกัด์ิ  
ให้ความเห็นว่า หน่วยงานก ากบัดูแล (กสทช.) ควรเร่ิมศึกษาและวางแผนส าหรับการเปล่ียนผ่าน
คร้ังใหม่ในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ท่ีคล่ืนความถ่ีอาจไม่ใช่หัวใจของกิจการโทรทศัน์ และส่ิงท่ี
อาจจะเกิดข้ึนไดก้็คือ โทรทศัน์พื้นฐานของไทยทั้ง 15 ช่องในปัจจุบนัและช่องท่ีจะเกิดข้ึนใหม่ใน
อนาคต จะไปรวมกนัอยูใ่นแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือ OTT กลาง หากสมมติฐานน้ีเป็นจริง กสทช. 
ควรมีแผนงานให้เกิดการออกอากาศแบบ “คู่ขนาน” ในช่วง 3-4 ปีก่อนหมดอายุใบอนุญาต เพื่อให้
การเปล่ียนผ่านคร้ังใหม่เป็นไปด้วยความราบร่ืนและสมบูรณ์ ให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับ
ประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์ ขณะเดียวกบัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ก็สามารถท าธุรกิจใหมี้รายไดแ้ละ
ก าไรตามสมควรอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 
4.6 สมชาย รังษีธนานนท์ 
 สมชาย รังษีธนานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษทั ไบรท์ทีวี จ  ากัด ผูป้ระมูล
ใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลั ช่อง Bright TV ในหมวดข่าวสารและสาระ ดว้ยมูลค่าใบอนุญาต 1,298 
ลา้นบาท เป็นล าดบัสุดทา้ยหมวดน้ี 
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 สมชาย ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2565 เล่าว่า ก่อนท่ีจะเขา้ประมูลใบอนุญาต
โทรทศัน์ดิจิทลัคร้ังน้ี บริษทัของเขา เป็นผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ในนาม บริษทั 3 เอ. มาร์เก็ตต้ิง 
จ  ากดั อยู่กบัโทรทศัน์กองทพับก ช่อง 5 มานานกว่า 10 ปี มีรายไดแ้ละก าไรสะสมไวม้ากเพียงพอ 
เม่ือ กสทช. เปิดโอกาสให้มีการประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อเป็นเจา้ของโทรทศัน์เองได ้เขา้จึงไม่ลงัเลท่ี
จะเขา้ร่วมประมูล เพราะมีประสบการณ์ดา้นรายการ การตลาด และการขายอยู่ระดบัท่ีดีมากเป็น
ทุนเดิม 
 สมชาย ออกตวัวา่ Bright TV เป็นผูป้ระกอบการโทรทศัน์ช่องเล็ก ๆ เงินทุนไม่มาก แต่
ดว้ยประสบการณ์และความสามารถท่ีมีอยู ่ก็มีความมัน่ใจว่า จะสามารถท าธุรกิจในฐานะเจา้ของ
ช่องโทรทศัน์ภาคพื้นดินภายใตช่ื้อ Bright TV ให้ประสบความส าเร็จได ้ซ่ึงความเป็นเจา้ของช่อง
โทรทศัน์พื้นฐานนั้น นบัวา่มีความส าคญัมากส าหรับเขา เพราะโทรทศัน์ระบบดิจิทลัภาคพื้นดิน ถือ
เป็นโทรทศัน์พื้นฐานของประเทศ ท่ีมีเพียง 24 ช่อง ขณะท่ีโทรทศัน์ออนไลน์ มีจ  านวนนบัไม่ถว้น 
 ยอ้นหลงักลบัไปวนัท่ี สมชาย ตดัสินใจเขา้ประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลั แน่นอน
วา่ เขาไดป้ระเมินศกัยภาพของตลาดและความสามารถของบริษทัฯ แลว้วา่ ธุรกิจโทรทศัน์เป็นธุรกิจ
ท่ีดีท่ีสามารถสร้างรายไดแ้ละมีก าไรตามสมควร แต่แลว้ดว้ยสถานการณ์แข่งขนัท่ีรุนแรง และปัจจยั
ภายนอกท่ีมิอาจควบคุมได้ ท าให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว ้ท าให้บริษทัฯ ประสบภาวะ
ขาดทุนตั้งแต่ปีแรก (2557) ซ่ึงเป็นปีเร่ิมตน้แต่ไม่เต็มปี จึงขาดทุนไม่มากนกั แต่ปีต่อมาคือปี 2558 
เป็นปีท่ี Bright TV ขาดทุนสูงสุดกว่า 200 ลา้นบาท และขาดทุนน้อยลงในปี 2559 และปีต่อ ๆ มา 
เน่ืองจากรายไดท่ี้เติบโตข้ึนทุกปีอยา่งมีนยัส าคญั 
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 อย่างไรก็ดี ในปี 2562 ด้วยค าสั่ง คสช. ท่ีช่วยปลดล็อคให้ กสทช. สามารถให้ผูรั้บ
ใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัคืนใบอนุญาตได้ เขาไดป้ระเมินวา่ แมบ้ริษทัฯ จะสามารถด าเนินกิจการ
ต่อไปไดจ้นถึงจุดท่ีมีก าไร แต่ก็ยงัมีความเส่ียงท่ีอาจจะไม่เป็นไปอยา่งท่ีคิด ขณะท่ียงัมีหน้ีสินของ
กิจการอยู่อีกมาก การคืนใบอนุญาตจะท าให้ไดรั้บเงินค่าใบอนุญาตท่ีช าระไปล่วงหน้าแลว้คืนถึง  
499 ล้านบาท ท าให้เขาตดัสินใจคืนใบอนุญาตฯ ในปี 2562 ซ่ึงเขามัน่ใจว่า เป็นการตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งท่ีสุดแลว้ 
 ส าหรับสาเหตุท่ีท าให้ธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลัส่วนใหญ่ไม่ประสบความส าเร็จนั้น สมชาย 
ให้น ้ าหนกัมากท่ีสุดท่ีความไม่พร้อมของโครงข่ายโทรทศัน์ในช่วง 3 ปีแรก ไม่วา่จะเป็นการขยาย
โครงข่ายท่ีล่าช้า และ คุณภาพของโครงข่าย ซ่ึงก็ส่งผลต่อความล่าช้าของการแจกคูปองแลกซ้ือ
กล่องรับสัญญาณอีกดว้ย 
 ขณะท่ีเครือข่ายยงัไม่พร้อมและไม่สมบูรณ์ แต่ กสทช. ก็บงัคบัให้ผูรั้บใบอนุญาตทุก
ช่อง ตอ้งออกอากาศพร้อมกนัในเดือนเมษายน 2557 จ านวนคนดูผา่นโทรทศัน์ภาคพื้นดินจึงมีนอ้ย
กวา่เป้าหมายอยา่งมาก ส่งผลต่อเรทต้ิงผูช้มโทรทศัน์ ขณะเดียวกนั โทรทศัน์ออนไลน์ และ OTT ก็
เร่ิมไดรั้บความนิยมมากข้ึนเร่ือย ๆ จนแซงโทรทศัน์ภาคพื้นดินไปในท่ีสุด 
 ในประเด็นจ านวนช่องโทรทศัน์เชิงพาณิชย ์24 ช่อง สมชาย ให้ความเห็นว่า ในวนัท่ี
ประมูล เช่ือว่าไม่มีใครคิดว่าจะเป็นปัญหา เพราะจากตวัเลขเม็ดเงินโฆษณาท่ี กสทช. น าแสดงไว ้
แบ่ง ๆ กนัไปทุกช่อง ก็น่าจะสามารถท าให้ทุกช่องอยูไ่ด ้แต่หลงัจากนั้นไม่นาน จึงเร่ิมตระหนกัวา่ 
แทท่ี้จริงแลว้ เม็ดเงินโฆษณาท่ีเป็นรายไดห้ลกัของโทรทศัน์ระบบฟรีทีวี มีไม่มาพอจะแบ่งให้ทุก
ช่องอยูไ่ด ้ถึงจุดน้ี สมชาย ยอมรับวา่ 24 ช่อง เป็นจ านวนท่ีมากเกินไป 
 การก าหนดอตัราค่าโฆษณาซ่ึงเป็นรายได้หลักของโทรทศัน์ ข้ึนอยู่กับจ านวนผูช้ม
โทรทัศน์เป็นส าคัญ ขณะท่ีจ านวนผูช้มโทรทัศน์ทั่วประเทศนอกจากจะไม่เพิ่มข้ึนแล้ว ยงัมี
แนวโนม้ลดลงเร่ือย ๆ จากพฤติกรรมท่ีคนส่วนใหญ่หันไปรับชมเน้ือหาผา่นโทรศพัท์มือถือ หรือ 
ระบบ OTT ท าให้อตัราค่าโฆษณาต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้สมชาย บอกวา่ อตัราค่าโฆษณาโทรทศัน์
ดิจิทลัภาคพื้นดินระดบัชาติของช่องท่ีมีเรตต้ิงอนัดบัทา้ย ๆ ราคาต ่าเทียบเท่าโทรทศัน์ดาวเทียม ซ่ึง
เป็นราคาท่ีผดิความคาดหมายไปมาก 
 ปัญหาเรตต้ิงผูรั้บชมโทรทศัน์ท่ีไม่สะท้อนความเป็นจริง เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
โทรทศัน์ดิจิทลัส่วนใหญ่ ไม่สามารถก าหนดราคาค่าโฆษณาท่ีเหมาะสมกบัตน้ทุนการผลิตและ
ออกอากาศได ้
 การจัดแบ่งหมวดหมู่ช่องรายการ สมชาย เห็นว่าได้ก่อให้เกิดปัญหาท่ีคาดไม่ถึง 
โดยเฉพาะปัญหาท่ีกระทบช่องข่าวอย่าง Bright TV และช่องข่าวอ่ืน ๆ เน่ืองจากแต่เดิมช่องข่าวมี
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เพียง 7 ช่อง การแข่งขนัในหมวดหมู่น้ีจึงควรจ ากดัอยู่เพียง 7 ช่องข่าวท่ีถือใบอนุญาตในหมวด
ข่าวสารและสาระเท่านั้น แต่ก็ปรากฏวา่ ช่องโทรทศัน์ในหมวดหมู่ทัว่ไป ทั้งท่ีเป็นความคมชดัปกติ 
และความคมชัดสูงทั้งหมด ต่างแข่งกันท ารายการข่าวในสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ จนช่องใน
หมวดหมู่ทัว่ไปหลายช่อง กลายเป็นช่องข่าวไปโดยปริยาย ท าให้ช่องข่าวมีการแข่งขนัท่ีสูงเกินกวา่
ท่ีควรจะเป็น 
 จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน สมชาย ให้ความเห็นว่า ไม่ควรแบ่งหมวดหมู่ตามประเภท
ของเน้ือหารายการอย่างท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั คือ หมวดหมู่เด็ก ข่าวสาร และ ทัว่ไป แต่ควรแบ่ง
หมวดหมู่ตามความคมชัดของภาพ เพื่อความสะดวกในการก าหนดค่าใบอนุญาตและค่าบริการ
โครงข่ายโทรทศัน์ อย่างไรก็ดี ในอนาคต หากจ านวนช่องโทรทศัน์มีไม่มาก ก็ไม่ควรจะแบ่ง
ประเภทความคมชดัเป็นแบบความคมชดัปกติ (SD) กบัความคมชดัสูง (HD) เพราะความคมชดัสูง 
(HD) ไดก้ลายเป็นมาตรฐานของโทรทศัน์ในปัจจุบนัและอนาคตไปแลว้ 
 ประเด็นระยะเวลาในการช าระค่าใบอนุญาต สมชาย เห็นว่าไม่ เป็นธรรมกับ
ผูป้ระกอบการ เน่ืองจากใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี แต่ตอ้งช าระล่วงหนา้ให้เสร็จส้ินภายในเวลาเพียง 6 
ปี กลายเป็นภาระทางการเงินท่ีหนกัมากส าหรับผูป้ระกอบในระยะ 6 ปีแรก ซ่ึงท าใหผู้ป้ระกอบการ
รายเล็ก ๆ ถึงกบัขาดทุนจนด าเนินธุรกิจต่อไม่ได ้
 อายุใบอนุญาต 15 ปี สมชาย เห็นว่าเป็นเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับธุรกิจท่ีตอ้งลงทุนสูง 
และเสริมวา่ เม่ือครบอายใุบอนุญาตแลว้ ควรจะใชว้ธีิต่อใบอนุญาตให้กบัผูป้ระกอบรายเดิม แทนท่ี
จะตอ้งประมูลใหม่ แต่ก็เช่ือวา่ ไม่น่าจะมีการประมูลคร้ังใหม่เกิดข้ึนเม่ือใบอนุญาตปัจจุบนัหมดอายุ
ลง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 จากปี 2562 เป็นต้นมา มีผูป้ระกอบการคืนใบอนุญาตพร้อม ๆ กัน 7 ช่อง สมชาย 
ประเมินวา่ น่าจะมีเม็ดเงินโฆษณาจาก 7 ช่องน้ีปีละไม่ต ่ากวา่ 1,500 ลา้นบาท ไหลไปท่ีช่องอ่ืน จึง
เช่ือวา่ 15 ช่องท่ีเหลืออยู ่จะสามารถด าเนินกิจการต่อไปไดจ้นส้ินสุดใบอนุญาต 
 ปัจจุบนั ธุรกิจของ สมชาย รังษีธนานนท์ ก็ยงัคงด าเนินต่อไป โดยเขาบอกว่า แมจ้ะ
ไม่ได้เป็นเจ้าของช่องโทรทัศน์ดิจิทัลในหมวดข่าวสารและสาระ ภายใต้ช่ือ Bright TV แต่ได้
ปรับเปล่ียนธุรกิจไปอยูบ่นแพลตฟอร์มออนไลน์อยา่งเต็มรูปแบบภายใตช่ื้อใหม่ Bright Today ใน
ฐานะ “ส านกัข่าวออนไลน์” อนัดบัตน้ ๆ ของเมืองไทย 
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4.7 สุภาพ คลีข่จาย 
 ในการให้ขอ้มูลคร้ังน้ี สุภาพ คล่ีขจาย ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2565 ในนาม 
นายกสมาคมโทรทศัน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) และ บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ  ากัด 
เจา้ของช่อง Thai Rath TV อีกดว้ย 
 บริษทั ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จ  ากดั ประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลั ในหมวดหมู่
ทัว่ไปความชดัสูง ในช่ือช่อง Thai Rath TV HD ดว้ยมูลค่า 3,360 ลา้นบาท 

 
 สุภาพ คล่ีขจาย บรรยายสรุปสาเหตุท่ีท าให้ธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จ 
ตามล าดบัความส าคญัไวด้งัน้ี 
 ประการแรก ซ่ึงเป็นประการท่ีมีน ้ าหนักมากท่ีสุดคือ ผูป้ระมูลประเมินสถานการณ์
ผิดพลาดก่อนเขา้ร่วมประมูล ดว้ยก่อนหนา้ท่ีจะมีการเปิดประมูล ธุรกิจฟรีทีวี เป็นธุรกิจท่ีมีรายได้
และก าไรมหาศาล เห็นไดจ้ากโทรทศัน์ช่อง 3 และ ช่อง 7 ต่างมีรายไดห้ลกัหม่ืนลา้นบาทต่อปี และ
ก าไรหลายพนัลา้นบาทต่อปี โดยขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ในปี 2556 
ก่อนปีท่ีโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 24 ช่องจะเร่ิมออกอากาศ ช่อง 3 มีรายได้ 10,483 ล้านบาท และมี
ก าไร 3,500 ลา้นบาท ขณะท่ีช่อง 7 มีรายได ้10,312 ลา้นบาท และมีก าไรมากถึง 5,231 ลา้นบาท ท า
ให้ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัโทรทศัน์และท่ีไม่เก่ียวขอ้ง เห็นถึงโอกาสใน
การลงทุนในธุรกิจท่ีมีรายไดแ้ละก าไรสูง แมจ้ะไม่คาดหวงัตวัเลขมากเท่ากบัรายเดิมอย่างช่อง 3 
และ ช่อง 7 แต่ก็ไดป้ระเมินแลว้ว่า ธุรกิจโทรทศัน์ฟรีทีวี น่าจะสร้างรายไดแ้ละก าไรไดอ้ย่างเป็น
กอบเป็นก าในเวลาอนัสั้นได ้จึงตดัสินใจเขา้ร่วมประมูลใบอนุญาตกนัจ านวนมาก และต่างก็มุ่งมัน่



67 

จะประมูลให้ไดใ้บอนุญาตตามท่ีวางแผนไว ้ท าให้การประมูลในคร้ังนั้น เป็นไปดว้ยความดุเดือด
เขม้ขน้เกินกวา่ท่ี กสทช. ประเมินไว ้ทั้งน้ีก่อนหนา้การประมูล TDRI เคยประเมินไวว้า่ การประมูล
ใบอนุญาตโทรทศัน์ระบบดิจิทลัคร้ังน้ี จะมีมูลค่าใบอนุญาตรวมกนัสูงถึง 13,500 ล้านบาท แต่
ปรากฏวา่ การประมูลคร้ังน้ีจบลงท่ีมูลค่ารวมกนั 50,862 ลา้นบาท  
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีสูงมากน้ีเอง เป็นสาเหตุส าคญัอนัดบัตน้ ๆ ท่ีท าให้โทรทศัน์
ในระบบดิจิทลั ประสบปัญหาทางการเงินตั้งแต่ปีแรก ๆ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีเงินลงทุน
จ ากดั และประสบภาวะขาดทุนต่อเน่ืองหลาย ๆ ปี จนตอ้งตดัสินใจคืนใบอนุญาตและยุติการด าเนิน
กิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัในท่ีสุด 

 
 สาเหตุประการถดัมา คือ สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่สงบ เกิดการชุมนุมประทว้ง
อย่างต่อเน่ืองและยาวนานและน าไปสู่ความรุนแรง จนเป็นเหตุให้เกิดรัฐประหารข้ึนในเดือน
พฤษภาคม 2557 ประมาณหน่ึงเดือนหลงัจากโทรทศัน์ระบบดิจิทลัเร่ิมออกอากาศ ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และต่อธุรกิจโฆษณาอนัเป็นรายไดห้ลกัของโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีเพิ่งจะเร่ิมตน้ 
 สาเหตุต่อมา ถือเป็นความบกพร่องของ กสทช. โดยตรง คือ ความล่าช้าในการก ากบั
ดูแลให้โครงข่ายโทรทศัน์ และ การแจกจ่ายกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลัเป็นไปตามแผนท่ีวาง
ไว ้โดยคูปองแลกซ้ือกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์รอบแรก เร่ิมแจกจ่ายในเดือนตุลาคม 2557 จ านวน 
4.64 ลา้นฉบบั รอบท่ี 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2557 จ านวน 3.9 ลา้นฉบบั รอบท่ี 3 ในเดือนธนัวาคม 
2557 จ านวน 6.23 ล้านฉบับ รอบท่ี 4 ในเดือนมกราคม 2558 จ านวน 6.33 ล้านฉบับ และรอบ



68 

สุดทา้ยในเดือนพฤษภาคม 2558 จ านวน 5.4 ลา้นฉบบั อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากการแจกคูปองใน 4 รอบ
ท่ีผา่นมา ยงัมีประชาชนท่ีไม่ไดรั้บคูปองจ านวนมาก กสทช. จึงไดเ้ก็บตกดว้ยการแจกคูปองเพิ่มเติม
อีก 3.98 ล้านฉบบัระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2560 และให้ประชาชนน าไปแลกกล่องรับ
สัญญาณโทรทศัน์ไดจ้นถึงเดือนกนัยายน 2560 จึงน่าจะอนุมานไดว้า่ กวา่ท่ีครัวเรือนทัว่ประเทศจะ
สามารถรับชมโทรทศัน์ดิจิทลัผา่นการรับสัญญาณโทรทศัน์ภาคพื้นดินโดยสมบูรณ์ไดน้ั้น กินเวลา
เกือบ 4 ปี ซ่ึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้จ  านวนผูช้มโทรทศัน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และกระทบ
โดยตรงต่อรายไดจ้ากค่าโฆษณาของโทรทศัน์ดิจิทลัทุกราย 
 สุภาพ ขยายความต่อวา่นอกจากความล่าชา้ในการขยายโครงข่ายและการแจกจ่ายคูปอง
แลกกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์แลว้ ยงัมีปัญหาด้านคุณภาพของโครงข่ายและกล่องรับสัญญาณ 
กล่าวคือ ประชาชนท่ีจะชมโทรทศัน์ดิจิทลัไดน้ั้น ตอ้งติดตั้งเสาอากาศท่ีมีความสูงไม่ต ่ากวา่ 6 เมตร 
ซ่ึงเป็นปัญหาส าหรับครัวเรือนในเขตชนบท และยงัเป็นปัญหาส าหรับครัวเรือนท่ีอาศยัอยูใ่นอาคาร
ชุดท่ีไม่สามารถติดตั้งเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลัภาคพื้นดินไดเ้ลย ซ่ึงทางออกของ
ครัวเรือนเหล่าน้ีคือการรับชมผา่นกล่องรับสัญญาณดาวเทียม หรือ เคเบิ้ลทีว ีซ่ึงเป็นระบบโครงข่าย
กลางของทุกอาคารชุด 
 แมป้ระชาชนจะสามารถรับชมรายการโทรทศัน์ของโทรทศัน์ระบบดิจิทลัผา่นกล่องรับ
สัญญาณดาวเทียม หรือ เคเบิ้ลทีวีไดก้็ตาม แต่วิธีการน้ีก็ไม่ใช่วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของโทรทศัน์
ภาคพื้นดิน และเป็นการใชท้รัพยากรคล่ืนความถ่ีอยา่งไม่คุม้ค่า 
 สุภาพ สรุปวา่ สาเหตุต่าง ๆ ท่ีสรุปมาขา้งตน้ ท าให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลัแทบ
ทุกราย ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนกัในช่วง 3-4 ปีแรก เน่ืองจากจ านวนคนดูโทรทศัน์น้อยกว่า
เป้าหมายอยา่งมาก เปรียบเสมือนการ “เผาเงินทิ้ง” อยา่งน่าเสียดาย 
 ผลกระทบอย่างรุนแรงจากเทคโนโลยี (Technology Disruption) ก็เป็นปัจจยัท่ีซ ้ าเติม
สถานการณ์โทรทศัน์ดิจิทลัอย่างมีนยัส าคญั ไม่ว่าจะเป็นส่ือสังคมออนไลนอย่าง Facebook และ 
Youtube หรือแพลตฟอร์ม OTT ระดบัโลกท่ีเขา้สู่ตลาดเมืองไทย ได้แย่งชิงผูช้มไปจากหน้าจอ
โทรทศัน์ดิจิทลัจ านวนมาก ซ่ึงท าใหโ้ฆษณาไหลตามช่องทางเหล่าน้ีไปดว้ย 
 สุภาพบอกว่า ส่ือออนไลน์รวมทั้ งแพลตฟอร์ม OTT ไม่มีต้นทุนค่าใบอนุญาตและ
โครงข่าย อีกทั้งไม่มีกฎหมายควบคุมหรือก ากบัดูแลดา้นเน้ือหารายการโดยตรง ท าให้ส่ือเหล่าน้ีมี
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัโทรทศัน์ดิจิทลั ซ่ึงในปัจจุบนั กสทช. ก็ยงัไม่สามารถท าอะไรกบั
ส่ือเหล่าน้ีได ้และย  ้าวา่ OTT เป็นปัญหาของธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลั ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
 จ านวนช่องโทรทศัน์ในระบบดิจิทลั 24 ช่อง ในระยะแรก สุภาพ มองวา่ไม่เป็นปัญหา
หรืออุปสรรคในการแข่งขนั เน่ืองจาก กสทช. ไดอ้อกแบบใหมี้การแบ่งแยกหมวดหมู่ชดัเจนตามช่ือ
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หมวดหมู่ โดยแต่ละหมวดหมู่มีจ  านวนไม่เกิน 7 ช่อง การแข่งขนัจึงน่าจะจ ากดัอยูใ่นวงแคบ คือแค่ 
7 ช่อง ไม่ใช่ 24 ช่อง แต่เม่ือเวลาผ่านไปเพียงระยะเวลาไม่นาน การปรับตวัตามกระแสความนิยม
ของผูช้มโทรทศัน์ ท าให้โทรทศัน์ทุกช่อง ปรับเน้ือหารายการและวิธีน าเสนอจนมีความคลา้ยกนั
เกือบทั้ งหมด การแข่งขันจึงไม่ได้จ  ากัดในหมวดหมู่เดียวกัน แต่กลายเป็นการแข่งขันกับทุก
หมวดหมู่และทุกช่องโทรทศัน์ และเป็นการแข่งขนัท่ีไม่เกิดประโยชน์หรือผลดีต่อประชาชนผู ้
รับชมโทรทศัน์ 
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 ระบบวดัเรตต้ิงความนิยมดูโทรทศัน์ในปัจจุบนั ก็เป็นอีกหน่ึงปัญหารอง ๆ ท่ีท าให้
โทรทศัน์บางช่อง บางรายการ ไม่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ เน่ืองจากตวัเลขเรทต้ิงท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนัไม่สะทอ้นความเป็นจริง รายการโทรทศัน์จ  านวนมากท่ีเป็นรายการคุณภาพหรือรายการ
น ้าดีท่ีน่าจะมีจ านวนผูช้มมากระดบัหน่ึง กลบัปรากฏวา่ เป็นรายการท่ีมีเรตต้ิงต ่ามากจนไม่สามารถ
ขายโฆษณาได ้ซ่ึงปัญหาน้ี สุภาพเช่ือวา่จะไดรั้บการแกไ้ขใหดี้ข้ึนหลงัจากท่ีสมาคมโทรทศัน์ระบบ
ดิจิตอล ไดร่้วมมือกบั กสทช. ปรับปรุงวิธีการจดัท าเรตต้ิงแบบใหม่แลว้เสร็จประมาณตน้ปี 2566 
และเช่ือวา่ เรตต้ิงระบบใหม่จะสามารถเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีก่อให้เกิดการพฒันารายการโทรทศัน์
อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
 รูปแบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก็เป็นปัญหาส าหรับผูป้ระกอบการ
โทรทศัน์ดิจิทลัส่วนใหญ่ คือแทนท่ีผูป้ระกอบการจะจ่ายค่าธรรมเนียมนอ้ย ๆ ในช่วงปีเร่ิมตน้ท่ียงัมี
รายไดน้อ้ย แลว้ค่อยจ่ายมากข้ึนในปีทา้ย ๆ ท่ีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน แต่กลบักลายเป็นวา่ ผูป้ระกอบการ
ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมสูงมากในช่วงปีเร่ิมตน้ ในขณะท่ีรายไดข้องผูป้ระกอบการยงัน้อยอยู ่นบัว่า
เป็นรูปแบบการช าระเงินค่าธรรมเนียมท่ีไม่สมเหตุผลและไม่สอดคล้องกบัธรรมชาติของการท า
ธุรกิจ 
 การท่ี กสทช. รับคืนใบอนุญาตและคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้กบัผูรั้บใบอนุญาต 
ถือเป็นเร่ืองดี เพราะเช่ือวา่ จะมีผูป้ระกอบการหลายรายท่ีไม่สามารถอยูร่อดจนครบอายุใบอนุญาต 
ซ่ึงหากเป็นเช่นนั้น ก็จะเป็นความสูญเสียท่ีไม่ควรจะปล่อยใหเ้กิดข้ึน 
 เม่ือส้ินอายุใบอนุญาตในปี 2572 สุภาพ เห็นวา่ ไม่ควรมีการประมูลใหม่ และเช่ือวา่ จะ
ไม่มีผูป้ระกอบการรายใดเขา้ร่วมประมูลอีก แต่ควรใชว้ิธีการท่ีให้ผูป้ระกอบการรายเดิมไดด้ าเนิน
กิจการต่อไป โดย กสทช. เป็นผูก้  าหนดคุณสมบติั หรือ เง่ือนไขในการอนุญาตใหผู้ป้ระกอบการราย
เดิม ด าเนินกิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลัต่อไปอีกระยะเวลาหน่ึง เช่น 10 หรือ 15 ปี ด้วยตลอด
ระยะเวลาใบอนุญาตเดิม 15 ปี ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ประสบความยากล าบากในการด าเนิน
กิจการ บา้งก็ไม่มีก าไร บา้งก็ขาดทุนอยา่งหนกั จึงควรจะเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการเหล่านั้น ไดมี้
โอกาสท าธุรกิจต่อเน่ืองและมีก าไรชดเชยขาดทุนในช่วงใบอนุญาตเดิม 
 
4.8 เมฆนิทร์ เพช็รพลาย 
 เมฆินทร์ เพ็ชรพลาย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท วอยซ์ ทีวี จ  ากัด ผูป้ระมูล
ใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลั ช่อง Voice TV ในหมวดข่าวสารและสาระ ดว้ยมูลค่าใบอนุญาต 1,330 
ลา้นบาท 
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 วอยซ์ ทีวี เป็นหน่ึงในเจ็ดช่องโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีคืนใบอนุญาตฯ เม่ือปี 2562 โดยยุติการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินตั้ งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2562 และได้รับคืนค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตเป็นเงิน 508 ลา้นบาท 
 เมฆินทร์ ใหส้ัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เล่าวา่ ยอ้นหลงัไปหลายปี นบัแต่วนัท่ี
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่ือสาร ทั้งในดา้นโทรคมนาคมและดา้น
ส่ือสารมวลชน เขามองว่า คล่ืนความถ่ีกลายเป็นเคร่ืองมือท่ีล้าสมยัไปแล้ว เขาจึงตดัสินใจคืน
ใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีใชค้ล่ืนความถ่ีเม่ือปี 2562 ในทนัทีท่ี กสทช. ประกาศรับคืนใบอนุญาต
ฯ และรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีช าระล่วงหนา้ไปแลว้คืน เพื่อน ามาเป็นทุนในการท าธุรกิจ
ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ (Content Provider) เพื่อออกอากาศทางแพลทฟอร์มออนไลน์ต่อไป 

 
 ในเวลาท่ีมีการประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัของช่อง Voice TV ในเดือนธนัวาคม 
2556 นั้น เมฆินทร์ ยงัไม่ไดเ้ขา้มาร่วมงานกบั Voice TV เน่ืองจากเขามาเร่ิมงานกบั Voice TV ใน
เดือนธันวาคม 2557 ซ่ึงในเวลานั้น เขาก็เร่ิมมองเห็นแนวโน้มของเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง จึงไดส้ั่งการให้ Voice TV ระงบัการลงทุนเพิ่มในส่วนของโทรทศัน์
ดิจิทลัท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี ซ่ึงการตดัสินใจในแนวทางน้ี ช่วยลดขาดทุนสะสมของบริษทัฯ ไดจ้  านวน
มาก ณ วนัท่ีคืนใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัในปี 2562 
 จนถึงวนัน้ี เมฆินทร์ ระบุวา่ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลัทุกช่อง ต่างก็มีแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ของตัวเองหมดแล้ว รวมทั้ ง Voice TV ซ่ึงได้ท าคู่ขนานมาตั้ งแต่เร่ิมต้นออกอากาศ
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โทรทศัน์ระบบดิจิทลั เป็นส่ิงตอกย  ้าความเช่ือของเขาท่ีว่า คล่ืนความถ่ีเพื่อการออกอากาศทาง
โทรทศัน์ ไม่ใช่ส่ิงจ าเป็นหรือส าคญัท่ีสุดอีกต่อไป 
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 เม่ือถามถึงความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้กิจการโทรทศัน์ดิจิทลัของไทย ไม่ประสบ
ความส าเร็จอยา่งท่ีตั้งเป้าหมายไว ้เมฆินทร์ ให้น าหนกัมากท่ีสุดท่ีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่ใชเ้วลากบัหนา้จออ่ืน ๆ มากกวา่จอโทรทศัน์บา้น อนัเป็นสาระส าคญัของ
ระบบโทรทศัน์ภาคพื้นดิน ซ่ึงเขาเช่ือว่า แนวโน้มน้ี กสทช. ทราบดี แต่ก็ไม่มีการปรับเปล่ียนเชิง
นโยบาย แผนงาน หรือ ด าเนินการใด ๆ ใหส้อดคลอ้งหรือรับกบัการเปล่ียนแปลงน้ี 
 ประการถดัมาคือ ปัญหาการขยายโครงข่ายท่ีล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะท่ีการ
เรียกเก็บค่าบริการโครงข่าย ก็มิไดเ้ก็บตามสัดส่วนความส าเร็จของโครงข่ายในแต่ละช่วงเวลา ท าให้
ผูป้ระกอบการต้องรับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายเต็มเม็ดเต็มหน่วยในขณะท่ีผูช้มโทรทัศน์ ต ่ากว่า
เป้าหมายอย่างมาก ซ่ึงในเร่ืองน้ี เมฆินทร์ ให้ความเห็นว่า หาก กสทช. สามารถก ากบัดูแล และ 
ควบคุมให้การขยายโครงข่ายเป็นไปตามเป้าท่ีวางไวแ้ลว้ ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อธุรกิจโทรทศัน์
ดิจิทลั ก็จะไม่มากอยา่งท่ีปรากฏ 
 การแบ่งหมวดหมู่ช่องรายการ และการก าหนดเง่ือนไขสัดส่วนประเภทรายการใหแ้ต่ละ
หมวดหมู่ ก็เป็นปัญหาในทางปฏิบติั และก่อใหเ้กิดการแข่งท่ีไม่เป็นธรรมแก่ช่องโทรทศัน์ในหมวด
ข่าวสารและสาระ โดยช่องโทรทศัน์ในหมวดหมู่ข่าว ถูกก าหนดใหมี้รายการข่าวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
50 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งเหมาะสมแลว้เพราะเป็นช่องข่าว ขณะท่ีช่องโทรทศัน์ในหมวดหมู่ทัว่ไป 
ก าหนดใหมี้รายการข่าวไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ซ่ึงหากโทรทศัน์ทุกช่องด าเนินการไปตามหลกัเกณฑ์
น้ี การแข่งขนัในช่องข่าว ก็จะจ ากดัอยูภ่ายในหมวดหมู่ข่าวเพียง 7 ช่องโดยปริยาย แต่ในความเป็น
จริง หลงัจากโทรทศัน์ดิจิทลัเร่ิมออกอากาศไปเพียงปีสองปี ช่องในหมวดหมู่ทัว่ไป ก็เพิ่มสัดส่วน
รายการข่าวข้ึนมากกว่าร้อยละ 25 (เพราะตน้ทุนรายการข่าว ถูกกว่าตน้ทุนรายการประเภทอ่ืน ๆ 
มาก) ซ่ึงโดยเง่ือนไขใบอนุญาต ก็สามารถท าได ้เน่ืองจาก กสทช. ก าหนดเพียงสัดส่วนขั้นต ่าเท่านั้น 
สุดทา้ยโทรทศัน์เกือบทุกช่อง ก็มีสัดส่วนรายการข่าวมากกวา่ร้อยละ 50 ท าให้การแข่งขนัของช่อง
ข่าว มิไดจ้  ากดัอยูเ่พียง 7 ช่องโทรทศัน์ท่ีไดรั้บใบอนุญาตในหมวดหมู่ข่าวเท่านั้น แต่ตอ้งแข่งขนักบั
ช่องรายการในหมวดอ่ืน ๆ อีก 14 ช่อง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่ไดว้างแผนไวต้ั้งแต่เร่ิมแรก และเม่ือโทรทศัน์
ทุกช่องมีรายการข่าวจ านวนมาก ข่าวท่ีน าเสนอก็จะมีเน้ือหาซ ้ ากนั ท าให้โทรทศัน์ดิจิทลัจ านวน 24 
ช่อง ท่ีถูกออกแบบไวใ้ห้มีความหลากหลายตามชนิดของใบอนุญาต กลายเป็นการน าเสนอเน้ือหาท่ี
เหมือน ๆ กนั ไม่มีความหลากหลายตามเจตนารมยแ์ละเป้าหมายของ กสทช. 
 เมฆินทร์ เสริมวา่ แทนท่ีใบอนุญาตจะถูกจดัแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของเน้ือหา
รายการ ในทางตรงกนัขา้ม การไม่ก าหนดหมวดหมู่ใบอนุญาตเลย อาจจะให้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่า โดย
ปล่อยให้กลไกตลาด ท าหน้าท่ีก าหนดสัดส่วนประเภทเน้ือหารายการของโทรทศัน์แต่ละช่องเอง
อยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์ 
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 เมฆินทร์ ใหค้วามเห็นวา่ กสทช. ในฐานะหน่วยงานก ากบัดูแลโทรทศัน์ภาคพื้นดิน ควร
มีบทบาทและให้ความส าคญักบัการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการโทรทศัน์ทุกรายท่ีเขา้ประมูลและจ่าย
ค่าใบอนุญาตรวมกนักว่า 5 หม่ืนล้านบาท สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างราบร่ืนและย ัง่ยืน เม่ือ
อุตสาหกรรมโทรทศัน์มีปัญหา กสทช. ก็น่าจะต้องหามาตรการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและ
เร่งด่วน หากการแก้ปัญหามีตน้ทุนหรือค่าใช้จ่าย ก็ควรจะน าเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมมาใช้
แกปั้ญหาอยา่งทนัท่วงที 
 เม่ือกล่าวถึงการท างานของ กสทช. โดยเน้นไปท่ีคณะกรรมการ กสทช. เมฆินทร์ ให้
ความเห็นวา่ คุณสมบติัของกรรมการ กสทช. ทั้งชุดท่ีพน้วาระไปแลว้และชุดใหม่ท่ีเพิ่งแต่งตั้ง ไม่มี
บุคคลท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจโทรทศัน์เพียงพอ และเสนอแนวคิดในการสรรหากรรมการ 
กสทช. ว่า แทนท่ีจะใช้วิธีแต่งตั้ งข้าราชการระดับสูงหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผูค้ดัเลือก
กรรมการ กสทช. เพื่อมาด ารงต าแหน่งเป็นเวลา 7 ปี ควรจะว่าจา้งหน่วยงานหรือบริษทัท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นสรรหาบุคคลากรระดบัโลก ตวัอย่างเช่น บริษทั PWC (Pricewaterhouse 
Coopers) และการด ารงต าแหน่งของกรรมการ กสทช. จ านวน 7 คน ไม่ควรก าหนดวาระของ
กรรมการไวต้ายตวัและยาวนานเท่ากนัทุกคน แต่ควรก าหนดให้มีกรรมการจ านวนหน่ึงตอ้งออก
ตามวาระและมีกรรมการท่ีไดรั้บการคดัสรรหรือแต่งตั้งใหม่เขา้มาท าหนา้ท่ีแทน ดว้ยวิธีการแบบน้ี 
จะท าใหค้ณะกรรมการ กสทช. มีโอกาสปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบท
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในยคุ Digital Disruption 
 ส าหรับความเห็นเก่ียวกบัการประมูลคร้ังใหม่หลงัจากท่ีใบอนุญาตฯ ปัจจุบนัหมดอายุ
ลงในปี 2572 นั้น เมฆินทร์ ใหค้วามเห็นวา่ กสทช. ไม่ควรใหมี้การประมูลคล่ืนความถ่ีเพื่อใชใ้นการ
กิจการโทรทศัน์ภาคพี้นดินอีกต่อไป เพราะคล่ืนความถ่ีแมจ้ะไม่ใช่ทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป แต่ก็
มีจ  านวนจ ากดั ควรน าไปใชใ้นกิจการท่ีก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูงกวา่กิจการโทรทศัน์ นัน่ก็
คือ ดา้นโทรคมนาคม โดย กสทช. อาจใชว้ิธี “อพยพ” ช่องโทรทศัน์ดิจิทลัทั้งหมดท่ียงัออกอากาศ
อยู่ไปอยู่บนแพลตฟอร์มดาวเทียม แลว้ใช้งบประมาณจ านวนหน่ึงในการจดัหากล่องและจานรับ
สัญญาณดาวเทียมแจกจ่ายให้กบัครัวเรือนท่ีมีโทรทศัน์ ลกัษณะเดียวกบัท่ีเคยแจกคูปองแลกกล่อง
รับสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั โดยงบประมาณส่วนน้ี มาจากค่าใบอนุญาตหรือสัมปทานคล่ืนความถ่ีท่ี
จะถูกน าไปใชใ้นกิจการโทรคมนาคมนัน่เอง 
 เมฆินทร์ ย  ้าวา่ Technology Disruption เป็นปัญหาใหญ่ของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ คล่ืน
ความถ่ีไม่ใช่หัวใจของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ และ คล่ืนความถ่ีควรถูกน าไปใช้ในกิจการท่ีสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีสูงสุด ดงันั้น กสทช. ตอ้งก าหนดแผนแม่บทส าหรับการเปล่ียนผ่านคร้ังใหม่
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แต่เน่ิน ๆ และเร่งด าเนินการท่ีจ าเป็นให้พร้อมก่อนท่ีจะถึงเวลาเปล่ียนผา่นคร้ังใหม่ซ่ึงอาจจะเร็วกวา่
อีก 7 ปีขา้งหนา้ก็เป็นได ้
 
4.9 ผู้บริหารโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 1 
 เ น่ืองจากผู ้บริหารท่านน้ี ไม่ประสงค์ให้ เปิดเผยตัวตน แต่ยินดีให้ข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา ผูท้  าการศึกษาจึงไม่สามารถระบุช่ือ และ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบได ้จึงขอระบุในนาม 
“ผูบ้ริหารฯ” ในการกล่าวถึงบุคคลผูใ้หข้อ้มูลในนามหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในเอกสารน้ี 
 ผูบ้ริหารท่านน้ี เป็นผูท่ี้อยู่ในห้องประมูล และท าการเคาะประมูลใบอนุญาตฯ ด้วย
ตนเอง ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 ไดเ้ร่ิมการสนทนาโดยปราศจากค าถามน าวา่ การ
ประมูลใบอนุญาตคล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัคร้ังน้ี จบลงดว้ยราคาท่ีสูงเกิน
สมควรและเกินจากประมาณการท่ีเคยตั้งไวอ้ยา่งมาก แมเ้ขาจะไม่ใช่ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ฟรีทีวี
รายเดิม แต่ดว้ยมีเป้าหมายท่ีแน่วแน่ ท่ีจะท าธุรกิจโทรทศัน์ฟรีทีว ีจึงตอ้งยอมทุ่มเงินหลกัพนัลา้นใน
การประมูลใบอนุญาตคร้ังน้ี ดว้ยเหตุผลท่ี กสทช. เคยประกาศไวว้่า จะไม่มีการเปิดประมูลอีกใน
ระหวา่งท่ีใบอนุญาตยงัไม่หมดอายุ นัน่คือ 15 ปี จ  านวนใบอนุญาตมีจ ากดั และ จะไม่อนุญาตให้มี
การเปล่ียนแปลงผูถื้อใบอนุญาตโดยเด็ดขาด ท าให้เขาตอ้งประมูลสู้ราคาไปเร่ือย ๆ จนกว่าจะได้
ใบอนุญาตมา 1 ใบ ซ่ึงในท่ีสุด บริษทัของเขาก็ชนะประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัมาดว้ยราคา
ใบอนุญาตหลกัพนัลา้นบาท 
 ผูบ้ริหารฯ เล่าวา่ ก่อนตดัสินใจเขา้ร่วมประมูล เขาไดท้  าการประเมินความเป็นไปไดท้าง
ธุรกิจไวแ้บบค่อนขา้งปลอดภยัในระดบัหน่ึง (Conservative) โดยการประเมินรายไดไ้วต้  ่ามากจาก
การก าหนดราคาค่าโฆษณาต่อนาทีไวเ้พียงร้อยละ 10 ถึง 20 ของอตัราค่าโฆษณาตามช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกนัของโทรทศัน์ท่ีออกอากาศอยูก่่อนการประมูล เพราะมีสมมติฐานวา่ เม่ือโทรทศัน์ฟรีทีวี 
มีจ  านวนเพิ่มข้ึนจาก 4 ช่องเป็น 24 ช่อง จ านวนคนดูก็จะถูกเฉล่ียไปตามช่องต่าง ๆ เรตต้ิงคนดูทีวี           
ก็จะถูกเฉล่ียออกไปเช่นกนั ส่งผลใหอ้ตัราค่าโฆษณาต่อนาทีก็ตอ้งลดลงตามส่วน 
 จากประมาณการณ์รายไดท่ี้กล่าวถึงขา้งตน้ เขาประเมินวา่ บริษทัฯ จะขาดทุนในช่วง 5 
หรือ 7 ปีแรกของใบอนุญาต และจะเร่ิมมีก าไรในปีท่ีเหลือ แต่ก็เป็นระดบัท่ีต ่ามาก แต่เขาก็มีเหตุผล
ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีตดัสินใจเข้ามาท าธุรกิจโทรทศัน์ฟรีทีวี นอกเหนือจากก าไรท่ีได้จากธุรกิจน้ี
โดยตรง 
 ผูบ้ริหารฯ กล่าวถึงล าดบัสาเหตุท่ีท าให้กิจการโทรทศัน์ดิจิทลัไม่ประสบความส าเร็จ
หลายประการ โดยเร่ิมจากจ านวนช่องท่ีมากเกินไป ท าให้เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรง แม ้กสทช. ได้
ออกแบบช่องโทรทศัน์ให้มีถึง 4 หมวดหมู่ เพื่อให้การแข่งขนัจ ากดัวงอยู่ในหมวดเดียวกนั แต่ใน
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ท่ีสุด ก็กลายเป็นการแข่งขนัของทุกช่องในทุกหมวดหมู่ เน่ืองจากทุกช่อง โดยเฉพาะช่องใน
หมวดหมู่ทัว่ไป ทั้งความคมชดัปกตและความคมชดัสูง ต่างปรับผงัรายการใหมี้สัดส่วนรายการข่าว
มากกวา่ร้อยละ 50 เน่ืองจากการท ารายการข่าว มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีต ่ากวา่การท ารายการประเภทอ่ืน
มาก ผลก็คือ แทบทุกช่องกลายเป็นช่องข่าวทั้งหมด ช่องข่าวเดิมท่ีควรจะมีการแข่งขนัจ ากดัใน
หมวดข่าวเพียง 7 ช่อง ก็ตอ้งแข่งขนักบัช่องอ่ืน ๆ ทุกหมวดโดยปริยาย 
 สาเหตุล าดบัถดัไป ผูบ้ริหารฯ ให้น ้ าหนกัไปท่ีการประชาสัมพนัธ์ และ การส่ือสารกบั
ประชาชน ในการให้ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจในการเปล่ียนผ่านของโทรทศัน์ระบบอนาล็อกไปสู่
โทรทศัน์ระบบดิจิทลั ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของ กสทช. ขาดประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชน
จ านวนมากไม่ทราบถึงการเปล่ียนผา่น หรือ ไม่มีความรู้และความเขา้ใจอยา่งเพียงพอในการ เตรียม
ความพร้อมเพื่อการรับชมโทรทศัน์ในระบบใหม่ ส่งผลใหจ้ านวนผูช้มโทรทศัน์ต ่ากวา่ท่ีคาดการณ์ 
 สาเหตุถดัไปไดแ้ก่ ความล่าช้าในการขยายโครงข่ายโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบ
ของ กสทช. ในการก ากบัดูแลให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้โดยกวา่ท่ีโครงข่ายจะเสร็จสมบูรณ์
ตามแผนนั้น ไดล่้าชา้กวา่แผนงานถึง 3 ปี จ  านวนผูช้มโทรทศัน์ใน 3 ปีแรก จึงต ่ากวา่แผนงาน และ
ส่งผลต่อรายไดข้องโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีอา้งอิงกบัจ านวนผูช้มโทรทศัน์ (เรตต้ิง) โดยตรง ผูบ้ริหารฯ 
เสริมวา่ 3 ปีแรกของโทรทศัน์ดิจิทลัทุกช่อง เป็น 3 ปีท่ีเตม็ไปดว้ยความยากล าบากจากการท่ีมีตน้ทุน
และค่าใชจ่้ายสูง แต่รายไดต้  ่า 
 ปัญหาประสิทธิภาพของโครงข่ายท่ีไม่สามารถส่งสัญญาณโทรทัศน์ให้ครัวเรือน
สามารถรับสัญญาณโทรทศัน์โดยเสาอากาศก้างปลา หรือ เสาอากาศท่ีมีความสูงต ่ากว่า 6 เมตร               
ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้จ  านวนคนดูโทรทัศน์ดิจิทัล ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากน้ี 
โครงข่ายแต่ละแห่ง ก็มีคุณภาพไม่เท่าเทียมกนั กสทช. เองก็ไม่สามารถควบคุมไดเ้ต็มท่ีเน่ืองจาก             
ผูใ้หบ้ริการโครงข่ายลว้นเป็นหน่วยงานของรัฐดว้ยกนัทั้งหมด  
 ก่อนการประมูลคล่ืนความถ่ีฯ กสทช. ไดร้ะบุวา่ เน่ืองจากโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ถือเป็น
โทรทัศน์ระดับชาติท่ีถือเป็นโทรทัศน์หลักของประชาชนผูรั้บชมในทุกครัวเรือน  กสทช. จะ
ด าเนินการบงัคบัให้แพลตฟอร์มโทรทศัน์อ่ืน ๆ ตอ้งน าสัญญาณออกอากาศของโทรทศัน์ดิจิทลัไป
ออกอากาศดว้ย โดยใชก้ฎ “Must Carry” ซ่ึงแพลตฟอร์มท่ีอยูใ่นข่ายถูกบงัคบัตามน้ีไดแ้ก่ โทรทศัน์
ในระบบดาวเทียม และ เคเบิลทีว ี
 สาเหตุท่ี กสทช. สร้างกฎ “Must Carry” น้ีข้ึนเพราะทราบดีว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทย รับชมโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมและเคเบิลทีวี มากกวา่โทรทศัน์ภาคพื้นดิน การเปล่ียน
ผ่านไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิทลั จึงตอ้งอาศยัแพลตฟอร์มทั้งสองดงักล่าวในการเผยแพร่รายการ
โทรทศัน์ท่ีออกอากาศโดยโทรทศัน์ระบบดิจิทลัภาคพื้นดินท่ีถือเป็นโทรทศัน์ระดบัชาติ แต่แลว้ใน
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ท่ีสุด กสทช. ก็ไม่สามารถบงัคบัให้โทรทศัน์ดาวเทียมและเคเบิลทีวี ท าตามกฎ “Must Carry” ได้
ตามท่ีประกาศไว ้เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหจ้  านวนผูช้มโทรทศัน์ดิจิทลั ต ่ากวา่ท่ีควรจะเป็น 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการมองเห็นอยูแ่ลว้ก่อนการ
ประมูลจะเกิดข้ึน แต่ก็ไม่คาดคิดว่า จะส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างท่ีเกิดข้ึน และก็
เป็นสาเหตุส าคัญท่ีกระทบธุรกิจโทรทัศน์ดิจิทัลอย่างรุนแรง โดยแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้ ง 
Youtube, Facebook และ OTT หลายค่ายจากต่างประเทศ เขา้มาแย่งชิงผูช้มไปจากโทรทศัน์ดิจิทลั 
นอกจากจะส่งผลให้ผูช้มโทรทศัน์ดิจิทลัลดนอ้ยลงเร่ือย ๆ แลว้ แพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านั้น ยงั
แยง่เมด็เงินโฆษณาของโทรทศัน์ดิจิทลัเป็นหลกัพนัลา้นบาทต่อปีอีกดว้ย 
 เง่ือนไขการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท่ีก าหนดให้ช าระค่าธรรมเนียมส าหรับ 15 ปี 
ให้จบภายในเวลา 6 ปี ก็เป็นปัญหาและภาระทางการเงินอยา่งมากโดยเฉพาะส าหรับผูป้ระกอบการ
รายเล็ก 
 ประเด็นการแบ่งหมวดหมู่ช่องรายการ ผูบ้ริหารฯ เห็นว่าเป็นความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากในระยะเวลาเพียงปีเดียวหลงัโทรทศัน์เร่ิมออกอากาศ โทรทศัน์เกือบทุกช่องไดป้รับผงั
รายการให้มีรายการข่าวมากกว่าร้อยละ 50 ท าให้รายการโทรทศัน์ขาดความหลากหลายส าหรับ
ประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์ และ เกิดการแข่งขนัท่ีรุนแรงในกลุ่มผูป้ระกอบการโทรทศัน์ 
 ผูบ้ริหารเห็นว่า ในการประมูลคร้ังต่อไป (ถา้มี) ไม่ควรแบ่งหมวดหมู่ใบอนุญาตด้วย
ลกัษณะของเน้ือหารายการ แต่ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ท่ีรับชมโทรทศัน์ 
 ระบบการวดัความนิยมของผูช้มโทรทศัน์หรือเรทต้ิงทีวีท่ีไม่สะทอ้นความเป็นจริง ก็
เป็นปัญหาของธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลั โดยเฉพาะกบัรายการโทรทศัน์เชิงสาระความรู้ซ่ึงความจริงมี
คนดูจ านวนพอสมควร และคนดูเหล่าน้ีก็เป็นผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพ มีก าลงัซ้ือท่ีสูง แต่กลายเป็น
รายการท่ีไม่มีรายไดจ้ากโฆษณาเพราะเรตต้ิงต ่าจนไม่เป็นท่ีสนใจของผูล้งโฆษณา  
 มูลค่าคูปอง (690 บาท) ท่ี กสทช. แจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อน าไปแลกซ้ือกล่องรับ
สัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั ผูบ้ริหารฯ เห็นว่า ต ่าเกินไป เพราะดว้ยราคาน้ี ประชาชนจะแลกไดเ้พียง
กล่องรับสัญญาณคุณภาพต ่า จึงมีปัญหาในการรับสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั นอกจากน้ี ประชาชน
ส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ในการใช้งานกล่องรับสัญญาณ การเช่ือมต่อ และการตั้งค่าการใช้งานท่ีมี
ความสลบัซบัซอ้นมาก 
 อายุใบอนุญาต 15 ปี ผูบ้ริหารเห็นวา่ ไม่เพียงพอ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมควรจะเป็น 20 ปี 
เน่ืองจากธุรกิจโทรทศัน์มีการลงทุนช่วงแรกสูงมาก ตอ้งใชเ้วลาหลายปีกวา่จะคืนทุนและเร่ิมมีก าไร 



79 

 การก าหนดให้โทรทศัน์ดิจิทลัทุกช่อง ตอ้งให้บริการล่ามภาษามือ ค าบรรยายแทนเสียง 
และ เสียงบรรยายภาพ ก็เป็นภาระค่าใชจ่้ายอยา่งมากส าหรับโทรทศัน์ทุกช่อง ผูบ้ริหารฯ เห็นวา่ รัฐ
ไม่ควรบงัคบัให้เอกชนตอ้งจดัท าส่ิงเหล่าน้ี โดยให้เป็นภาระตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายของเอกชนโดย
ล าพงั สมควรท่ี กสทช. จะยกเลิกขอ้บงัคบัน้ี หรือ หากรัฐประสงคใ์ห้เอกชนท าต่อไป ก็ควรจะเป็น
ผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายในการน้ี 
 เม่ือส้ินสุดใบอนุญาต 15 ปี ผูบ้ริหารเห็นวา่ ไม่ควรมีการประมูลในแบบเดิมอีก และเห็น
วา่ หากขอ้ก าหนดหรือเง่ือนไขการประมูลยงัคงเป็นแบบเดิม ก็จะไม่ช่วยให้อุตสาหกรรมโทรทศัน์
มีการพัฒนา เพราะรูปแบบเดิม การประมูลเพื่อให้ได้ใบอนุญาตมาประกอบธุรกิจนั้ น ให้
ความส าคญักบัมูลค่าเงินท่ีเสนอต่อรัฐ ท าให้กลายเป็นตน้ทุนท่ีสูง และในท่ีสุดผูป้ระกอบการก็ตอ้ง
ท าทุกวิถีทางเพื่อลดต้นทุนด้านอ่ืน หรือ หารายได้ด้วยวิธีการนอกเหนือไปจากการขายสปอต
โฆษณาตามปกติ เช่น การสอดแทรกโฆษณาระหว่างอ่านข่าวหรือระหว่างการสนทนาของผูร่้วม
รายการ หรือการท าให้เน้ือหาโฆษณาประชาสัมพนัธ์สินคา้กลายเป็นเน้ือหารายการโทรทศัน์ ฯลฯ 
ซ่ึงวธีิการโฆษณาสินคา้ในลกัษณะน้ี ไม่เคยปรากฏในยคุโทรทศัน์อนาล็อกเดิม 
 ผูบ้ริหารฯ เห็นว่า การประมูลคร้ังใหม่ กสทช. ไม่ควรก าหนดเง่ือนไขเก่ียวกบัเน้ือหา
รายการโทรทศัน์ท่ีจะออกอากาศเกินจ าเป็น เพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันารายการโทรทศัน์ 
เขาเช่ือว่า ผูป้ระกอบการทุกราย ต่างมีวิจารณญาณท่ีดีพอในการสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ให้มี
คุณภาพและเหมาะสมกบับริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 เ ม่ือส้ินสุดใบอนุญาตในปี 2572 ผู ้บริหารฯ เช่ือว่า โทรทัศน์ดิจิทัลทั้ ง 15 ช่องท่ี
ออกอากาศอยูเ่วลาน้ี จะยงัคงด าเนินกิจการอยูจ่นครบอายใุบอนุญาต เพราะช่องเหล่าน้ี มี “เจา้ภาพ” 
ซ่ึงน่าจะหมายถึงแหล่งทุนในการท าธุรกิจท่ีมัน่คงแขง็แรงนัน่เอง 
 
4.10 ผู้บริหารโทรทศัน์ระบบดิจิทลั 2 
 เช่นเดียวกบั 4.9 ผูบ้ริหารท่านน้ี ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยตวัตน แต่ยินดีให้ขอ้มูลอย่าง
ตรงไปตรงมา ผูท้  าการศึกษาจึงไม่สามารถระบุช่ือ และ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบได ้จึงขอระบุในนาม 
“ผูบ้ริหารฯ” ในการกล่าวถึงบุคคลผูใ้หข้อ้มูลในเอกสารน้ี 
 ผูบ้ริหารท่านน้ี ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2565 ไดข้อสงวนความคิดเห็นของ
เขาไวว้่า เป็นเพียงความเห็นส่วนตวัเก่ียวกับธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลัเป็นการทัว่ไป ไม่เก่ียวข้อง
โดยตรงกบัธุรกิจ หรือบริษทัท่ีเขารับผดิชอบอยู ่
 ผูบ้ริหารฯ ให้ความเห็นวา่ จุดเร่ิมตน้และจุดตดัสินใจในการเขา้ร่วมประมูลใบอนุญาต
คร้ังน้ี แต่ละช่องต่างก็มีโจทยท่ี์ไม่เหมือนกนั เป้าหมายของแต่ละรายจึงไม่เหมือนกนั โดยอาจแบ่ง
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ตามท่ีมาของธุรกิจก่อนการประมูลได ้3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กลุ่มท่ีท าธุรกิจสถานีโทรทศัน์อยู่แลว้ 
กลุ่มท่ีท าธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัโทรทศัน์ ในฐานะผูผ้ลิตรายการป้อนให้กบัสถานีโทรทศัน์ และสุดทา้ย 
คือ กลุ่มท่ีไม่ได้ท าธุรกิจเก่ียวของกบัโทรทศัน์เลย ซ่ึงเขาเช่ือว่า แต่ละกลุ่มจะก าหนดโจทยข์อง
ตนเองไวแ้ตกต่างกนัพอสมควร และเช่ือว่า กลุ่มท่ีไม่มีธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัโทรทศัน์โดยตรง น่าจะ
เป็นกลุ่มท่ีตั้งเป้าหมายรายไดแ้ละก าไรไวค้่อนขา้งต ่ากวา่กลุ่มอ่ืน ๆ 
 ผูบ้ริหารฯ ให้ความเห็นถึงสาเหตุท่ีท าให้โทรทศัน์ดิจทลั ไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายไว ้โดยมิไดเ้รียงล าดบัความส าคญัไวด้งัต่อไปน้ี 
 การติดตั้งและขยายเครือข่ายโทรทศัน์ ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้โดยกว่าท่ี
โครงข่ายโทรทศัน์จะเสร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมาย ก็ล่าชา้ไปถึง 3 ปี และท าให้การแจกคูปองแลก
กล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ต้องล่าช้าตามไปด้วย ท าให้ประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์ ไม่สามารถ
รับชมโทรทศัน์ผา่นโทรทศัน์ภาคพื้นดินไดต้ามเป้าหมาย 
 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ถึงการเปล่ียนผา่นจากโทรทศัน์ระบบเดิม 
ไปสู่โทรทศัน์ระบบใหม่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ไดผ้ลดีพอ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความ
สนใจต่อการเปล่ียนผา่นและมีความรู้ความเขา้ใจถึงวธีิการรับชมท่ีถูกตอ้ง 
 สาเหตุสองประการดังกล่าว ท าให้ผูป้ระกอบโทรทัศน์ดิจิทัล ต้องตกอยู่ในภาวะ
ยากล าบากในการประกอบกิจการ เน่ืองจากช่วงเร่ิมตน้ของการออกอากาศ เป็นช่วงท่ีมีการลงทุน
และค่าใชจ่้ายสูงในขณะท่ีรายไดจ้ากค่าโฆษณาก็เขา้มานอ้ยเพราะจ านวนผูช้มโทรทศัน์ยงัมีนอ้ยอยู ่
นบัเป็นสถานการณ์ท่ีสวนทางกนัโดยส้ินเชิง 
 ประเด็นราคาค่าใบอนุญาตของแต่ละหมวดหมู่ ผูบ้ริหารเห็นว่า เป็นจ านวนเงินท่ีสูง
เกินไปส าหรับระยะเวลาของใบอนุญาต 15 ปี เพราะเขาเช่ือว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่น่าจะท า
ประมาณการณ์ขาดทุนไวค้ร่ึงทาง คือประมาณ 7 ถึง 8 ปี และปีท่ีเหลือของใบอนุญาต จะเร่ิมมีก าไร
เพิ่มข้ึนทีละน้อยจนถึงปีสุดทา้ยของใบอนุญาต แต่ก็ไม่ไดห้มายความว่า ผูป้ระกอบการทุกรายจะ
สามารถคืนทุนไดใ้นปีสุดทา้ยหรือไม่ ผูบ้ริหารฯ ให้ความเห็นเสริมในประเด็นอายุของใบอนุญาต
ว่า เม่ือส้ินอายุใบอนุญาตฯ แลว้ กสทช. ไม่ควรให้มีการประมูลใบอนุญาตใหม่ แต่น่าจะใช้วิธีต่อ
อายุใบอนุญาตให้กบัผูป้ระกอบการเดิมออกไปอีก เพื่อให้โอกาสผูป้ระกอบการเดิมไดส้ร้างรายได้
และมีก าไรท่ีเหมาะสมกบัเงินลงทุนจ านวนมากท่ีหมดไปในช่วง 15 ปีแรก และเขาก็เช่ือวา่ ในอีก 7 
ปีข้างหน้า คล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการโทรทัศน์จะหมดความส าคัญลง แต่จะถูกทดแทนด้วย
เทคโนโลยีอ่ืน ทั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และ อินเตอร์เน็ตไร้สายผ่านคล่ืน 5G หรือ 6G ท าให้
ส่ือสารมวลชนในรูปแบบโทรทศัน์ ไม่จ  าเป็นต้องใช้คล่ืนความถ่ีในการออกอากาศอีกต่อไป 
อยา่งไรก็ดี เขาเห็นวา่ หากคล่ืนความถ่ีท่ีจะใชใ้นการออกอากาศโทรทศัน์ ไม่มีตน้ทุนหรือตน้ทุนต ่า
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อย่างเหมาะสม โทรทัศน์ก็สามารถออกอากาศผ่านคล่ืนความถ่ีในระบบเดิมคู่ขนานไปกับ
แพลตฟอร์มท่ีอาศยัเทคโนโลยใีหม่ได ้
 ในประเด็นจ านวนช่องโทรทศัน์ซ่ึงในปีแรกมีมากถึง 24 ช่อง ผูบ้ริหารฯ ใหค้วามเห็นวา่ 
เป็นจ านวนท่ีมากเกินไปหากมองในฝ่ังของผูป้ระกอบการ แต่ถา้มองในฝ่ังของประชาชนผูรั้บชม
โทรทศัน์ จ  านวนมากยิ่งมากก็น่าจะยิ่งดี แต่ก็ตอ้งพิจารณาเร่ืองคุณภาพรายการประกอบดว้ย เพราะ
หากมีจ านวนมากช่องมาก แต่คุณภาพตกลง หรือ มีแต่รายการท่ีซ ้ า ๆ กนั ก็ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ
ประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์ อยา่งไรก็ดี จากท่ีมีการคืนใบอนุญาตไปแลว้ทั้งหมด 9 ช่อง จนปัจจุบนั
เหลืออยู่ 15 ช่อง ผูบ้ริหารฯ เห็นว่า เป็นจ านวนท่ีเหมาะสมกบัสภาพตลาดและความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคแลว้ 
 ประเด็นการแบ่งหมวดหมู่โทรทศัน์ ผูบ้ริหารฯ ให้ความเห็นว่า เหมือนจะดูดีเพราะมี
การก าหนดราคาประมูลเร่ิมตน้ท่ีแตกต่างกนัตามศกัยภาพในการท าธุรกิจของแต่ละหมวดหมู่ แต่
เน่ืองจากตน้ทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการประเภททัว่ไป (Variety) และรายการประเภท
บนัเทิง (Entertainment) สูงกวา่ตน้ทุนของรายการประเภทข่าวมาก ท าให้ในปัจจุบนั ช่องโทรทศัน์
ในหมวดหมู่ทัว่ไป ไดป้รับเปล่ียนผงัรายการโดยเพิ่มรายการประเภทข่าวมากข้ึนจนสูงกวา่ร้อยละ 
50 ของเวลาออกอากาศทั้งหมด การแข่งขนัในระหว่างรายการข่าว และช่องข่าว จึงกลายเป็นการ
แข่งขนัท่ีรุนแรงอยา่งท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน 
 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็ว ในความเห็นของผูบ้ริหารฯ มองเป็นสอง
ดา้น คือ ดา้นท่ีเป็นโทษ เน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทลั ไดท้  าให้คนดูโทรทศัน์ภาคพื้นดินลดน้อยลง
เร่ือย ๆ จนเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ แต่หากมองดา้นท่ีใหคุ้ณ เทคโนโลยดิีจิทลั ก็ท  าให้
ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ท่ีเป็นผูผ้ลิตเน้ือหารายการเอง (Content) สามารถน ารายการ (Content) ท่ี
เคยออกอากาศไปแลว้ น าไปต่อยอดหารายไดเ้พิ่มข้ึน โดยไม่มีตน้ทุน 
 ประเด็นสุดทา้ย หากส้ินใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัในปี 2572 แลว้ ยงัจะเขา้ร่วมประมูล
คล่ืนความถ่ีเพื่อออกอากาศโทรทศัน์ภาคพื้นดีอีกหรือไม่ ผูบ้ริหารฯ ตอบชัดเจนว่า “ไม่” เพราะ
ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ในปัจจุบนัทุกราย สามารถท าธุรกิจโทรทศัน์ต่อไปได้โดยอาศยัช่องทาง
หรือแพลตฟอร์มอ่ืนท่ีไม่มีตน้ทุนค่าใบอนุญาต อย่างไรก็ดี หากในอนาคต ค่าใบอนุญาตเป็นศูนย ์
หรือ เป็นจ านวนเงินไม่มาก ก็อาจตดัสินใจด าเนินกิจการโทรทศัน์บนคล่ืนความถ่ีต่อไป 
 
4.11 ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ 
 ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ คือ ผูใ้ห้ข้อมูลท่ีผูท้  าการศึกษาจดัไวใ้นกลุ่ม “ผูส้ันทดักรณีด้าน
กิจการโทรทศัน์ท่ีมิไดป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ในปัจจุบนั” 
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 ศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ปัจจุบันเป็นผูบ้ริหารระดับสูงของ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จ ากัด 
ต าแหน่ง กรรมการผูอ้  านวยการใหญ่ เป็นบริษทัผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์อนัดบัตน้ ๆ ของไทย โดยมี
ประสบการณ์และประวติัอนัยาวนานในวงการโทรทศัน์ไทย มีรายการโทรทศัน์จ  านวนมากท่ีผลิต
และออกอากาศอยูท่างโทรทศัน์ช่องต่าง ๆ ตั้งแต่ยคุอนาล็อกจนถึงยคุดิจิทลัในปัจจุบนั 
 บริษทั กันตนา กรุ๊ป จ ากัด (เรียกสั้ น ๆ ว่า “กันตนา”) เคยเป็นพนัธมิตรและผู ้ผลิต
รายการรายใหญ่ป้อนให้กบัสถานีโทรทศัน์ไอทีวีในอดีต และเคยสนใจท่ีจะเขา้ไปเป็นผูถื้อหุ้นราย
หน่ึงของไอทีวี แต่ไม่สามารถบรรลุขอ้ตกลงในรายละเอียดบางประการได ้กนัตนาจึงไม่ไดเ้ขา้ไป
เป็นผูถื้อหุน้ไอทีวใีนท่ีสุด แต่ก็ยงัคงเป็นผูผ้ลิตรายการป้อนใหก้บัไอทีวต่ีอไป 
 ดว้ยประสบการณ์อนัหลากหลายและยาวนานในวงการโทรทศัน์ ท าใหผู้บ้ริหารกนัตนา 
รู้เห็นปัญหาของการเป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์เอง ซ่ึงต่างจากการเป็นผูผ้ลิตรายการท่ีตนเองถนดั 
จึงมิไดต้ดัสินใจเขา้ร่วมประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจทลัในคร้ังนั้น 

 
 ศศิกร ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2565 ให้ความเห็นเก่ียวกบัสาเหตุท่ีท าให้
กิจการโทรทศัน์ดิจิทลั ไม่ประสบความส าเร็จดงัท่ีผูป้ระกอบการตั้งเป้าไวด้งัน้ี 
  ประการแรก จ านวนช่องมีมากเกินไป โดยศศิกร วิเคราะห์วา่ แมใ้นช่วงก่อนหน้าการ
ประมูลจะมีโทรทศัน์ช่องธุรกิจอยูเ่พียง 4 ช่อง แต่ก็ไม่ไดห้มายความวา่ กิจการโทรทศัน์จะมีรายได้
ดีทัว่ถึงทุกช่อง ศศิกร เล่าว่า ในเวลานั้นมีเพียงช่อง 3 และ ช่อง 7 ท่ีมีรายไดดี้และมีก าไรอย่างเป็น
กอบเป็นก า ขณะท่ีโทรทศัน์ช่อง 5 และ 9 ก็ไม่ไดมี้รายไดดี้ในเกณฑน่าพอใจ มีแต่เพียงบางรายการ
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ท่ีออกอากาศทางช่อง 5 และ 9 เท่านั้นท่ีมีรายไดดี้พอสมควร จึงเช่ือวา่ เม่ือโทรทศัน์ภาคพื้นดินเพิ่ม
จาก 4 เป็น 24 ช่อง จะเกิดการแย่งชิงคนดูกนัอย่างรุนแรง และท าให้รายได้จากค่าโฆษณาของ
สถานีโทรทศัน์ไม่สูงเท่ากับในอดีตท่ีมีเพียง 4 ช่อง ซ่ึงมูลค่าโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์ดิจิทลั ก็
ค่อนขา้งกระจุกตวัอยูก่บั 5 ช่องแรกท่ีมีอนัดบัคนดูสูงสุดไดแ้ก่ ช่อง 3 ช่อง Mono ช่อง 7 ช่อง One 
และ ช่อง Workpoint 
 ประการต่อมาคือ ปัญหาโครงข่ายโทรทศัน์ และ กล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ ล่าชา้และ
ไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร ท าใหจ้  านวนผูช้มไม่เป็นไปตามเป้า ส่งผลต่อเรตต้ิงผูช้มโทรทศัน์ และรายได้
จากค่าโฆษณาของช่องโทรทศัน์ 
 ประการถดัไป พฤติกรรมคนดูโทรทศัน์เปล่ียนไปอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองจากการ
เติบโตของโทรทศัน์ออนไลน์และระบบ OTT ซ่ึงจนถึงปัจจุบนั จ านวนคนดูโทรทศัน์ในระบบ
ออนไลน์ และ OTT มีมากกว่าจ านวนคนดูโทรทศัน์ผ่านระบบโทรทศัน์ภาคพื้นดิน ท าให้มีการ
โยกยา้ยงบโฆษณาจากโทรทศัน์ภาคพื้นดินไปสู่ส่ือออนไลน์มากข้ึนเร่ือย ๆ 
 เม่ือถามความเห็นเก่ียวกับจ านวนเงินประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลั ศศิกร ให้
ความเห็นวา่ ณ วนัท่ีมีการประมูล จ านวนเงินระดบันั้นไม่ถือวา่แพง เน่ืองจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
และวงการส่ือโฆษณา ยงัอยู่ในภาวะปกติ แต่หลงัจากวนัท่ีเร่ิมออกอากาศไปไดเ้พียงเดือนเดียว ก็
เกิดการรัฐประหารข้ึน ท าให้เศรษฐกิจหยุดชงกัไประยะเวลาหน่ึง ในเวลาใกล้ ๆ กนันั้นเอง ส่ือ
ออนไลน์ก็ไดรั้บความนิยมมากข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ท าให้จ  านวนคนดูโทรทศัน์ดิจิทลัไม่เพิ่มข้ึน 
และลดลงเร่ือย ๆ ในเวลาต่อมาอนัเน่ืองจากความนิยมของโทรทศัน์ออนไลน์และ OTT ท่ีเพิ่มสูงข้ึน
อยา่งรวดเร็ว 
 ส าหรับช่องโทรทศัน์ในหมวดเด็กนั้น ศศิกร ระบุวา่ เป็นท่ีทราบกนัดีในวงการโทรทศัน์
วา่ รายการเด็กไม่เคยมีใครท ารอดได ้เพราะมีขอ้จ ากดัมากมาย ทั้งในดา้นเง่ือนไขในการผลิตรายการ 
และขอ้จ ากดัในการรับโฆษณาสินคา้ท่ีจะออกในรายการเด็ก เน่ืองจากราชการห้ามโฆษณาสินคา้
ประเภทขนมขบเค้ียว หรือ น ้ าอัดลมในรายการเด็ก ทั้ ง ท่ีสินค้าในกลุ่มเหล่าน้ี มีเด็กเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลกั จึงกลายเป็นอุปสรรคในการหาสปอนเซอร์ท่ีจะให้การสนบัสนุนให้รายการเด็ก
อยูร่อดได ้  
 ประเด็นเง่ือนไขการช าระเงินค่าใบอนุญาตท่ีก าหนดให้ช าระค่าใบอนุญาต 15 ปี ให้จบ
ภายใน 6 ปี ศศิกร มองว่า หากธุรกิจของโทรทศัน์ดิจิทลัสามารถท ารายไดใ้ห้เพียงพอกบัรายจ่าย 
เง่ือนไขลกัษณะน้ีก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อยา่งใด แต่ดว้ยปัญหามากมายท่ีเกิดในช่วง 3-5 ปีแรก ท าให้
รายได้ของโทรทศัน์ดิจิทลัส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้า ท าให้ธุรกิจขาดสภาพคล่อง จึงกลายเป็น
ปัญหาท่ียากล าบากของธุรกิจโทรทศัน์ในหลายปีท่ีผา่นมา 
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 ศศิกร ยอมรับวา่ โทรทศัน์ OTT มีเน้ือหาท่ีดึงดูดใจผูช้มมากกวา่โทรทศัน์ดิจิทลั เพราะ
มีงบประมาณในการผลิตท่ีมากกว่า ย่อมได้เปรียบกว่าในการผลิตเน้ือหารายการท่ีถูกใจผู ้ชม
มากกวา่ อีกทั้งยงัไดเ้ปรียบจากการท่ีไม่ตอ้งใชก้ฎเกณฑ์เดียวกบัการผลิตรายการโทรทศัน์ จึงเช่ือวา่ 
โทรทศัน์ OTT จะยงัคงเป็นปัญหาของโทรทศัน์ดิจิทลัตลอดไป 
 โทรทศัน์ดิจิทลั 15 ช่อง ท่ียงัคงเหลือและออกอากาศอยูข่ณะน้ี ศศิกร เช่ือวา่ จะสามารถ
ด าเนินกิจการต่อไปไดจ้นจบใบอนุญาตฯ เพราะคิดวา่ จนถึงวนัน้ี ทุกช่องผา่นอุปสรรคและปัญหา
มามากมายจนสามารถปรับตัวให้อยู่ในจุดท่ีเหมาะสมกับสภาพตลาดได้อย่างลงตัวหมดแล้ว 
ประกอบกบัตน้ทุนค่าใบอนุญาตและค่าบริการโครงข่าย ก็ไม่มีภาระตอ้งจ่ายอีกต่อไป จึงมัน่ใจวา่ 
โทรทศัน์ดิจิทลัทั้ง 15 ช่อง จะสามารถประกอบกิจการต่อไปไดจ้นถึงส้ินใบอนุญาตฯ 
 และเม่ือใบอนุญาตฯ ส้ินสุดลงแลว้ ศศิกร เห็นวา่ ไม่น่ามีการประมูลใหม่เกิดข้ึนอีก แต่ 
กสทช. ซ่ึงเป็นหน่วยงานก ากบัดูแล ควรศึกษาและทบทวนกิจการโทรทศัน์ใหม่ทั้ งระบบ โดย
ค านึงถึงเทคโนโลยแีละนิเวศส่ือท่ีเปล่ียนไป 
 ศศิกร ได้ให้ขอ้เสนอถึงการแบ่งหมวดหมู่ช่องโทรทศัน์ว่า ไม่มีประโยชน์หรือความ
จ าเป็นท่ีจะแบ่งใบอนุญาตออกตามเน้ือหาหรือหมวดหมู่ ตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึนแลว้คือ ช่องโทรทศัน์ท่ี
อยูใ่นหมวดหมู่ทัว่ไป ในท่ีสุดดว้ยเหตุผลดา้นตน้ทุนค่าใช้จ่าย แทนท่ีจะมีสัดส่วนรายการข่าวร้อย
ละ 25 แลว้ท่ีเหลือเป็นรายการประเภทอ่ืน ๆ ตามขอ้ก าหนดของใบอนุญาต แต่ปัจจุบนั โทรทศัน์ทุก
ช่องไดป้รับเพิ่มเน้ือหารายการข่าวข้ึนมากกวา่ร้อยละ 50 เน่ืองจากตน้ในการผลิตรายการข่าวถูกกวา่
รายการประเภทอ่ืนมาก ขณะเดียวกนั ก็เป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อโฆษณาท่ีเป็น
ธุรกิจขายสินคา้ผา่นโทรทศัน์ ท่ีไดพ้ิสูจน์แลว้วา่ การลงโฆษณาขายสินคา้ผา่นรายการประเภทข่าว 
ใหผ้ลตอบรับต่อยอดขายสินคา้ท่ีดีกวา่รายการประเภทบนัเทิงอยา่งเห็นไดช้ดั 
 เม่ือถามว่า หากมีการประมูลคร้ังใหม่เกิดข้ึนในอีก 7 ปี ขา้งหน้า กนัตนา จะเขา้ร่วม
ประมูลดว้ยหรือไม่ ศศิกร ตอบชดัเจนวา่ ไม่เขา้ร่วมอยา่งแน่นอน เพราะไม่มีความจ าเป็นท่ี       กนั
ตนาจะตอ้งเป็นเจา้ของคล่ืนความถ่ีเพื่อกิจการโทรทศัน์ ทุกวนัน้ี กนัตนา นอกจากจะผลิตรายการ
โทรทศัน์ป้อนโทรทศัน์ดิจิทลัแล้ว ก็ยงัผลิตเน้ือหารายการออกอากาศทางช่องทางออนไลน์ของ
ตนเองได ้คล่ืนความถ่ีจึงไม่จ  าเป็นต่อธุรกิจของกนัตนาแต่อยา่งใด 
 อยา่งไรก็ดี ศศิกร ใหค้วามเห็นวา่ การเป็นเจา้ของช่องโทรทศัน์ภาคพื้นดิน ก็ไม่ใช่วา่จะ
ไม่มีความหมาย เพราะช่องโทรทศัน์ภาคพี้นดิน คือความน่าเช่ือถือ ท านองเดียวกับความเป็น
หนังสือพิมพ์ฉบบักระดาษ ย่อมมีความน่าเช่ือถือมากกว่าหนังสือพิมพ์ท่ีไปอยู่บนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์แต่เพียงช่องทางเดียว 
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 ศศิกร ให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการท างานของ กสทช. วา่ ดว้ยเหตุท่ีเทคโนโลยีในยุคน้ี
และยุคต่อ ๆ ไป สามารถก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วได ้การท างานของ 
กสทช. จึงตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัอยา่งฉบัไวใหท้นัต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
และบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและตลอดเวลา 
 
4.12 สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล 
 สรรคช์ยั เตียวประเสริฐกุล เป็นผูใ้หข้อ้มูลอีกหน่ึงท่าน ท่ีผูท้  าการศึกษาจดัไวใ้นกลุ่ม “ผู ้
สันทดักรณีดา้นกิจการโทรทศัน์ท่ีมิไดป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ในปัจจุบนั” 
 สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล เป็นผูมี้ประสบการณ์ทั้ งกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม อนัดบัตน้ ๆ ของไทย โดยเขาเคยเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงใน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วสิ ก่อนท่ีจะมารับหนา้ท่ี กรรมการผูจัดัการ บมจ. ไอทีว ีเจา้ของสถานีโทรทศัน์ไอทีวี ในอดีต 
 นอกจากน้ี สรรคช์ยั ยงัเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการตลาดท่ีไดรั้บการยอมรับ โดยเฉพาะใน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลย ีและการส่ือสารอีกดว้ย 
 สรรค์ชัย ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2565 ได้เล่าเรียงล าดบัความส าคญัของ
สาเหตุท่ีท าใหกิ้จการโทรทศัน์ดิจิทลั ไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าไวด้งัน้ี 
 ล าดบัแรก คือจ านวนช่องท่ีมากเกินไป สรรคช์ยั ไดช้ี้ให้เห็นมุมมองเชิงการตลาดวา่ แต่
เดิมยุคท่ีโทรทศัน์มีเพียง 4 ช่อง การแข่งขนัและส่วนแบ่งการตลาดจึงจ ากดัอยูก่บัผูเ้ล่นเพียง 4 ราย 
แต่เม่ือหลงัการประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัแลว้ ก็เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างตลาดอย่าง
ฉบัพลนั จากผูเ้ล่น 4 ราย เพิ่มข้ึนเป็น 24 ราย ขณะท่ีมูลค่าตลาดโดยรวมไม่เพิ่มข้ึน หรือถา้เพิ่มข้ึนก็
คงเป็นตวัเลขเพียงเล็กนอ้ย งบโฆษณากอ้นน้ีแทนท่ีจะถูกแบ่งโดยผูเ้ล่นเพียง 4 ราย ก็กลายเป็นแบ่ง
กนัในระหวา่งผูเ้ล่น 24 ราย จึงเป็นท่ีมาของรายไดท่ี้ไม่เป็นไปตามเป้าของโทรทศัน์ดิจิทลัทุกช่อง 
 ถดัมาเป็นเร่ืองราคาประมูลใบอนุญาตท่ีสูงเกินไปทุกหมวดหมู่ โดยเฉพาะในหมวดหมู่
ทัว่ไปความคมชดัสูง ท่ีมีค่าใบอนุญาตสูงถึง 3,500 ลา้น บาท กลายเป็นตน้ทุนท่ีช่องโทรทศัน์ตอ้ง
แบกรับในช่วงแรกของสัญญา ขณะท่ีรายไดย้งัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ประการต่อมาเป็นเร่ืองพฤติกรรมคนดูโทรทศัน์ท่ีเปล่ียนไป จริงอยู่ว่า ณ วนัท่ีประมูล
ใบอนุญาตนั้น  ส่ือออนไลน์อย่าง Youtube และโทรทศัน์ OTT เพิ่งจะเร่ิมเป็นท่ีนิยมในกลุ่มคน
จ านวนไม่มาก แต่ปรากฏว่า ในเวลาอันสั้ นว่า ส่ือใหม่ (New Media) เหล่าน้ี ได้เปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการดูโทรทศัน์ของคนไทยไปอย่างมีนัยส าคญั จนปัจจุบนั ส่ือใหม่ ได้กินส่วนแบ่ง
การตลาดของคนดูโทรทศัน์ในประเทศไทยไปมากกว่าคร่ึงแลว้ ผลลพัธ์คือ จ านวนคนดูโทรทศัน์
ลดลงอยา่งคาดไม่ถึง งบโฆษณาจึงไหลตามส่ือใหม่เหล่าน้ีไปดว้ย 
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 สาเหตุต่อมา คือ ตน้ทุนรายการเพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดด ไม่วา่จะเป็นการผลิตรายการ
เอง หรือการซ้ีอรายการส าเร็จรูปจากต่างประเทศ เพราะเกิดภาวะท่ีอุปสงค์สูงกว่าอุปทานอย่าง
รวดเร็ว 
 สาเหตุทั้ง 4 ประการ สรรคช์ยั สรุปวา่ เป็นสาเหตุหลกัท่ีท าให้กิจการโทรทศัน์ดิจิทลั มี
ปัญหา ท าใหช่้องโทรทศัน์ส่วนใหญ่ขาดทุน หรือมีก าไรเพียงนอ้ยนิด ไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน 
 เม่ือถามถึงความเห็นเก่ียวกับเง่ือนไขการช าระค่าใบอนุญาต 15 ปี ให้จบลงภายใน
ก าหนดเวลา 6 ปี สรรคช์ยั ให้ความเห็นวา่ หากเง่ือนไขน้ีเป็นท่ีรับรู้ตั้งแต่ก่อนประมูลแลว้ ก็คงเป็น
เร่ืองท่ีหลีกเล่ียงมิได้ อยา่งไรก็ดี ในเวลาท่ีธุรกิจโทรทศัน์ตกอยูใ่นภาวะยากล าบากและมีสัญญาณท่ี
จะไปต่อไม่ไหวแลว้ กสทช. ก็ควรจะมีความยืดหยุน่และช่วยเหลือผูป้ระกอบการ ดีกวา่ท่ีจะปล่อย
ใหผู้ป้ระกอบการขาดทุนจนตอ้งเลิกกิจการไป 
 ผ่านไปกว่าคร่ึงทางของใบอนุญาตแลว้ ในปัจจุบนั โทรทศัน์ดิจิทลั คงเหลือเพียง 15 
ช่อง สรรค์ชยั ให้ความเห็นว่า ทั้ง 15 ช่อง น่าจะอยู่ครบจนจบใบอนุญาต เพราะอุปทาน (จ านวน
ช่อง) ลดลง งบโฆษณาท่ีมีอยูจึ่งน่าพอแบ่งให้ผูเ้ล่นทุกรายให้มีรายไดเ้พียงพอต่อการด าเนินกิจการ
และอยูไ่ดจ้นจบใบอนุญาต 
 หากมีการประมูลคร้ังใหม่ สรรคช์ยั เห็นวา่ ราคาประมูลไม่ควรสูงเท่ากบัคร้ังท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากความส าคญัของคล่ืนถ่ีลดนอ้ยลงมากแลว้ จากการเขา้มาทดแทนโดยเทคโนโลยีออนไลน์ 
และเสริมว่า ในกิจการโทรทัศน์ รัฐไม่ควรหารายได้จากคล่ืนความถ่ีโดยตรง แต่ควรท าให้
ประชาชนไดป้ระโยชน์จากคล่ืนความถ่ีมากท่ีสุดเป็นส าคญั 
 ระยะเวลาของใบอนุญาต 15 ปี สรรค์ชยั เห็นว่า มีความเหมาะสมแลว้ หากระยะเวลา
ของใบอนุญาตยาวนานกวา่น้ี ก็คงไม่เป็นผลดีเท่าใดนกั เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ี
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วจนธุรกิจไม่สามารถปรับตวัไดท้นัการเปล่ียนแปลงนั้น 
 
4.13 วรรณ ีรัตนพล 
 วรรณี รัตนพล ให้ขอ้มูลในการศึกษาน้ี ในฐานะ อดีตนายกสมาคมมีเดียเอเยนซ่ี และ
ธุรกิจส่ือ แห่งประเทศไทย 2 สมยั และยงัเป็นประธานกรรมบริหาร Media Agency ระดบัโลก IPG 
Media Brands ประจ าประเทศไทย 
 Media Agency คือธุรกิจท่ีท าหนา้ท่ีวางแผนและเป็นตวัแทนซ้ือโฆษณาทางส่ือโฆษณา
ต่าง ๆ ใหก้บัธุรกิจท่ีเป็นเจา้ของสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการลงโฆษณาผา่นส่ือเหล่านั้น จึงเป็นธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งและใกลชิ้ดกบัโทรทศัน์ดิจิทลัอย่างส าคญัยิ่ง เพราะรายไดจ้ากค่าโฆษณาซ่ึงเป็นรายได้
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หลกัของโทรทศัน์ดิจิทลัส่วนใหญ่ เกิดข้ึนจากการซ้ีอขายผ่าน Media Agency โดยอาศยัระบบเรท
ต้ิงทีวใีนการก าหนดราคาซ้ือขาย และการเลือกรายการโทรทศัน์แทนเจา้ของสินคา้หรือบริการ 
 วรรณี รัตนพล อยู่ในวิชาชีพวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณามายาวนานกว่า 30 ปี มีความ
รอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจส่ือสารมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะธุรกิจโทรทศัน์ เน่ืองจากงบโฆษณาท่ี
ใชผ้า่นส่ือโทรทศัน์ เป็นงบกอ้นใหญ่ท่ีสุดของงบส่ือโฆษณาทั้งหมด โดยมีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 
60 มาตั้งแต่ยคุก่อนโทรทศัน์ดิจิทลั วรรณี จึงสามารถวเิคราะห์และคาดการณ์ธุรกิจโทรทศัน์ไดอ้ยา่ง
แม่นย  า เน่ืองจากมีฐานขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัส่ือโทรทศัน์มากมายท่ีหยบิมาใชไ้ดต้ลอดเวลานัน่เอง 
 วรรณี ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 ให้ความเห็นเก่ียวกับอุตสาหกรรม
โทรทศัน์ดิจิทลัวา่ เป็นการตดัสินใจท่ีผิดในการเปล่ียนโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกไปสู่
ระบบดิจิทลั โดยวิเคราะห์วา่ ณ เวลาท่ี กสทช. วางแผนเปล่ียนโทรทศัน์ภาคพื้นดิน (ฟรีทีวี) ระบบ
อนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลันั้น เป็นเวลาท่ีประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ กวา่ร้อยละ 70 ดูโทรทศัน์
ฟรีทีวีผา่นระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ขณะท่ีประชาชนท่ีดูฟรีทีวีผ่านจอโทรทศัน์ภาคพื้นดินลด
นอ้ยลงเร่ือย การเปล่ียนโทรทศัน์ฟรีทีวีไปสู่โทรทศัน์ระบบดิจิทลัโดยอาศยัคล่ืนความถ่ีภาคพื้นดิน 
จึงไม่ใช่วิธีการท่ีคุ้มค่าในมุมเศรษฐศาสตร์อย่างยิ่ง และเห็นว่า วิธีการท่ีน่าจะคุ้มค่าและมี
ประสิทธิผลดีกวา่ คือการอพยพโทรทศัน์ฟรีทีวีทุกช่องข้ึนสู่ดาวเทียมทั้งหมด นอกจากจะมีขอ้ดีจาก
การประหยดัการลงทุนสร้างโครงข่ายใหม่ทั้ งหมดแล้ว การเปล่ียนผ่านจะเป็นไปได้ด้วยความ
รวดเร็ว เน่ืองจากไม่ตอ้งเร่ิมจากศูนย ์เพราะประชาชนกว่าร้อยละ 70 รับชมโทรทศัน์ฟรีทีวีผ่าน
ระบบน้ีอยูแ่ลว้  
 ประการต่อมาเป็นเร่ืองการใช้สมมติฐานท่ีผิดในการประเมินมูลค่าโฆษณาใน
อุตสาหกรรมโทรทศัน์ กล่าวคือ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัท าโครงการโทรทศัน์ระบบดิจิทลัภาคพื้นดิน 
ไม่มีขอ้มูลและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแทจ้ริงของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ เน่ืองจากใช้เพียงตวัเลขใช้
จ่ายค่าโฆษณาในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ (Media Spending) จากนีสเส็น ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีสูงเกินจริง 
โดยเฉพาะตวัเลขของช่อง 5 และ ช่อง 9 ในอดีต ไม่ใช่ตวัเลขท่ีมีการใชจ่้ายจริง แต่เป็นตวัเลขท่ีสูง
กว่าความเป็นจริงเป็นเท่าตวั จึงเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้มีการประเมินขนาดของอุตสาหกรรม
โฆษณาทางส่ือโทรทศัน์สูงเกินจริงไปอยา่งมากมาย 
 นอกจากน้ี ยงัมีการมองวา่ ในยคุโทรทศัน์อนาล็อก จ านวนช่องโทรทศัน์มีจ ากดั ในขณะ
ท่ีมีโฆษณาลน้ (Demand over Supplies) หากจ านวนช่องโทรทศัน์มีมากข้ึน อุตสาหกรรมโทรทศัน์
ตอ้งเติบโตข้ึนอยา่งแน่นอน ซ่ึงวรรณี ระบุวา่ น่ีเป็นความคิดท่ีผิด เน่ืองจากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
จ านวนช่องโทรทศัน์มิได้เป็นตวัแปรส าคญัต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรทศัน์ แต่สภาพ
เศรษฐกิจต่างหากท่ีเป็นตวัแปรเดียวท่ีก าหนดขนาดของอุตสาหกรรมโฆษณาในแต่ละช่วงเวลา การ
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มองวา่ เม่ือจ านวนช่องโทรทศัน์เพิ่มข้ึน อุตสาหกรรมโทรทศัน์หรืองบโฆษณาก็จะเพิ่มข้ึนดว้ยนนั้น 
ท าให้ประเมินขนาดของอุตสาหกรรมผิดพลาด จนท าให้ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ฟรีทีวีประเมิน
ความเป็นไปไดท้างธุรกิจผิดพลาดไปดว้ย และส่งผลต่อมาถึงการทุ่มเงินประมูลใบอนุญาต และการ
ลงทุนดา้นบุคลากรและเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือสูงเกินสมควร โดยเฉพาะผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ ท่ีไม่
มีประสบการณ์เป็นเจา้ของสถานีโทรทศัน์มาก่อน 
 วรรณี เช่ือวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ ประเมินรายไดจ้ากค่าโฆษณาไวสู้งเกินจริงจาก
การใชต้วัอยา่งราคาค่าโฆษณาของช่อง 3 และ ช่อง 7 ในอดีตท่ีระดบัราคา 450,000 ถึง 500,000 บาท 
ต่อนาทีเป็นบรรทดัฐาน แต่อาจลืมไปวา่ ณ ระดบัราคาขนาดนั้น เกิดจากตวัเลขเรทต้ิงผูช้มโทรทศัน์
ระดบั 10 ข้ึนไป และเม่ือมีการเพิ่มจ านวนช่องโทรทศัน์จาก 4 ช่อง กลายเป็น 24 ช่อง เรทต้ิงผูช้ม
โทรทศัน์ จะตอ้งถูกเฉล่ียออกไปจนเหลือเพียงเลขหลกัเดียว หรือ ต ่ากว่า 1 ซ่ึงในการซ้ือโฆษณา
โทรทศัน์ทั้งในอดีตและปัจจุบนั ผูโ้ฆษณาจะยอมจ่ายเงินค่าโฆษณาตามตวัเลขเรทต้ิงผูช้มโทรทศัน์
ท่ีตรวจวดัไดจ้ริงเท่านั้น ส่งผลให้ราคาค่าโฆษณาของโทรทศัน์ดิจิทลัไม่ไดสู้งอยา่งเช่นในอดีตท่ีมี
โทรทศัน์เพียง 4 ช่อง ตวัอยา่งเช่น รายการข่าวทางช่องดิจิทลัทีว ีบางรายการมีอตัราค่าโฆษณาเพียง 
5,000 บาท ต่อนาที และบางช่องบางรายการในช่วงเวลาท่ีมีคนดูมากท่ีสุด (Prime Time) มีอตัราค่า
โฆษณาเพียงหลกัหม่ืนตน้ ๆ เท่านั้น 
 วรรณี บอกว่า เสียดายความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี กสทช . แจกจ่ายคูปองให้
ประชาชนไปแลกกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ระบบดิจิทลัทั้งหมดถึง 22.9 ลา้นใบ มูลค่าใบละ 690 
บาท คิดเป็นงบประมาณรวมทั้งส้ิน 15,801 ลา้นบาท ซ่ึงสุดทา้ยก็ไม่ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่รับชม
โทรทศัน์จากเสาอากาศภาคพื้นดิน แต่ยงัคงรับชมจากระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี รวมทั้งจาก
แพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั 
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 ในประเด็นข้อก าหนดเก่ียวกับเน้ือหารายการโทรทัศน์ของแต่ละช่อง วรรณี ให้
ความเห็นว่า น่ีเป็นอุปสรรค์ส าคญัท่ีท าให้วงการโทรทศัน์ไม่เกิดการพฒันา เพราะทุกช่องต้อง
ปฏิบติัตามกรอบกติกาท่ี กสทช. ก าหนดไว ้จึงท าให้รายการการโทรทศัน์มีรูปแบบและเน้ือหาท่ี
คลา้ย ๆ กนักนัหมด ไม่มีความแตกต่าง ขาดเอกลกัษณ์ของช่อง หรือ Positioning ท่ีชดัเจน 
 เก่ียวกบัช่องรายการส าหรับเด็ก วรรณี เห็นว่า รัฐควรเขา้มาส่งเสริมรายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กโดยตรง เพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไดพ้ิสูจน์แลว้ว่า รายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก 
หากเป็นการด าเนินการเชิงธุรกิจ ไม่เคยอยู่รอดปลอดภยั และในท่ีสุด เราก็ได้เห็นช่องโทรทศัน์
ดิจิทลัในหมวดเด็กทั้ง 3 ช่อง ตอ้งเลิกกิจการและหายไปจากหนา้จอโทรทศัน์ดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ 
 จ านวนช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดิน 24 ช่อง เป็นจ านวนท่ีมากเกินไปในความเห็น
ของวรรณี และให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ ในการวางแผนและซ้ือโฆษณาทางส่ือโทรทศัน์นั้น จะพิจารณา
ซ้ือจากเรตต้ิงของรายการหรือช่องโทรทศัน์ ซ่ึงในทางปฏิบติัท่ีผ่านมา การซ้ือโฆษณาทางส่ือ
โทรทศัน์จะจ ากดัอยูเ่พียง 10 ช่องแรกท่ีมีเรตต้ิงสูงสุด จึงมีความเห็นวา่ จ  านวนช่องท่ีเหมาะสมท่ีจะ
ท าให้ทุกช่องมีรายไดจ้ากโฆษณาเพียงพอให้อยู่ได ้ควรจะเป็น 10 ช่องเท่านั้น และเสริมว่า ช่องท่ี
มีเรตต้ิงอยู่ในล าดบั 5 หรือ 6 ช่องแรก จะสามารถอยู่ไดอ้ย่างไม่ยากล าบาก และเช่ือว่า หากมีการ
ประมูลใบอนุญาตคร้ังใหม่ ช่องท่ีอยูใ่นล าดบัเรตต้ิงทา้ย ก็ไม่น่าจะท าต่อ 
 เก่ียวกบัการท างานของ กสทช. วรรณี ให้ความเห็นว่า กสทช. ควรมีบทบาทในการ
ส่งเสริมกิจการโทรทศัน์ดว้ย นอกเหนือจากบทบาทในการก ากบัดูแลท่ีท าอยู ่และเช่ือวา่ หากในช่วง
เวลาท่ีผา่นมา กสทช. ท าเร่ืองส่งเสริมดว้ย อาจจะไม่มีโทรทศัน์ช่องใดตอ้งประสบความยากล าบาก
จนเลิกกิจการหรือคืนใบอนุญาตไปถึง 9 ช่อง จากทั้งหมด 24 ช่อง วรรณี ไดย้กตวัอยา่งหน่วยงาน
ก ากบัดูแลและส่งเสริมกิจการโทรทศัน์หรือส่ือสารมวลชนในหลายประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี 
หรือ ประเทศสิงคโปร์ ต่างมีบทบาทส าคญัในด้านส่งเสริมกิจการโทรทศัน์มากกว่าบทบาทดา้น
ก ากบัดูแลหรือควบคุมการประกอบธุรกิจของส่ือ 
 วรรณี ยกตวัอยา่งการส่งเสริมท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การจดัให้มีสตูดิโอ และ เคร่ืองมือใน
การผลิตรายการโทรทศัน์ให้ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์รายย่อยใช้บริการในราคาถูก หรือ การเป็น 
“เจา้ภาพ” ในการจดัท าเรทต้ิงผูช้มโทรทศัน์ เพื่อประโยชน์ในการพฒันารายการโทรทศัน์ส าหรับ
ผูป้ระกอบการทุกราย 
 เม่ือส้ินสุดอายุใบอนุญาตโทรทัศน์ดิจิทัลแล้ว วรรณี เห็นว่า ไม่ควรมีการประมูล
ใบอนุญาตในรูปแบบเดิมอีก แต่ควรหาวิธีการหรือรูปแบบอ่ืนในการอนุญาตให้ผูป้ระกอบการราย
เดิม หรือ รายใหม่ ๆ ท ากิจการโทรทศัน์ฟรีทีวีบนคล่ืนความถ่ีต่อไป ควบคู่กบัแพลตฟอร์มอ่ืน เช่น 
ดาวเทียม และ ออนไลน์ รูปแบบหน่ึงท่ีอยากน าเสนอก็คือ การไม่เก็บค่าใบอนุญาตแต่ให้เรียกเก็บ
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ค่าตอบแทนจากการใชค้ล่ืนถ่ีตามศกัยภาพในการท ารายไดห้รือก าไรของผูป้ระกอบการ ซ่ึงดว้ยวธีิน้ี
จะช่วยให้ผูป้ระกอบการอยูไ่ด ้และเม่ือถึงจุดท่ีมีก าไรแลว้ กสทช. ก็สามารถเรียกเก็บเงินส่วนหน่ึง
เข้าไปรายได้ของรัฐได้ ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนก็คือ ประชาชนได้บริโภครายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพ 
ผูป้ระกอบการโทรทศัน์อยู่ได้ และ รัฐก็ได้ส่วนแบ่งจากรายได้หรือก าไรเขา้เป็นรายได้แผ่นดิน
ต่อไป 
 ก่อนจบการสนทนา วรรณี ไดฉ้ายภาพท่ีน่าตกใจส าหรับอุตสาหกรรมการโทรทศัน์ไทย
ไวว้า่ ปัจจุบนั จากรายงานของนีสเส็นท่ีสรุปภาพอุตสาหกรรมส่ือโฆษณาของไทย โดยขอ้มูลสรุป
อุตสาหกรรมส่ือโฆษณาส้ินสุดปี 2564 ระบุวา่ โทรทศัน์มีส่วนแบ่งการตลาดสูงท่ีสุดคือ ร้อยละ 68 
ขณะท่ีส่ือใหม่ หมายถึงส่ือออนไลน์ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9 ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัดีว่า นีลเส็น ไม่
สามารถเก็บขอ้มูลการใช้ส่ือโฆษณาออนไลน์ไดม้ากเท่ากบัส่ือโทรทศัน์ แต่จากการค านวณของ 
วรรณี เพื่อศึกษาว่า มูลค่าท่ีแท้จริงของส่ือออนไลน์ควรจะเป็นเท่าใดและมีสัดส่วนเท่าใดใน
อุตสาหกรรมส่ือโฆษณาทั้งหมด โดยใช้วิธีน าตวัเลขภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีรัฐบาลไทยเรียกเก็บจากส่ือ
ออนไลน์ น าไปค านวณกลับเป็นรายได้ จะพบตวัเลขท่ีสูงระดับแสนล้านบาทต่อไป จึงท าให้
สัดส่วนการตลาดของส่ือออนไลน์สูงข้ึนไปถึงร้อยละ 56 ขณะท่ีส่ือโทรทศัน์จะลดลงมาเหลือเพียง
ร้อยละ 33 
 หากภาพของอุตสาหกรรมโฆษณาเป็นไปตามการค านวณของ วรรณี จริง ยอ่มแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่า อุตสาหกรรมโทรทัศน์ อยู่ใน “ขาลง” โดยสมบูรณ์ และส่ือใหม่อย่างส่ือ
ออนไลน์ เป็นอุตสาหกรรมท่ีก าลงัเติบโต และเป็น “ขาข้ึน” อยา่งกา้วกระโดด การใชค้ล่ืนความถ่ี
เพื่อกิจการโทรทศัน์ จึงไม่มีความส าคญัอีกต่อไป 
 
4.14 ไตรลุจน์ นวมะรัตน 
 ไตรลุจน์ นวมะรัตน ให้ขอ้มูลในการศึกษาน้ี ในฐานะ อดีตนายกสมาคม มีเดียเอเยนซ่ี 
และธุรกิจส่ือ แห่งประเทศไทย 2 สมยั และยงัเป็นอดีตผูบ้ริหารสูงสุดของ Media Agency ระดบั
โลก กลุ่มบริษทั Starcom Media ประจ าประเทศไทย 
 ไตรลุจน์ นวมะรัตน เป็นอีกท่านหน่ึงท่ีอยูใ่นวิชาชีพวางแผนและซ้ือส่ือโฆษณามายาว 
นานกวา่ 30 ปี มีความรอบรู้และเขา้ใจในธุรกิจส่ือสารมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะธุรกิจโทรทศัน์ 
เน่ืองจากงบโฆษณาท่ีใช้ผ่านส่ือโทรทศัน์ เป็นงบกอ้นใหญ่ท่ีสุดของงบส่ือโฆษณาทั้งหมด เขามี
ฐานขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัส่ือโทรทศัน์มากมายท่ีสามารถน ามาใชอ้า้งอิงไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 ไตรลุจน์ ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2565 ให้ความเห็นเก่ียวกับการประมูล
ใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลั คร้ังท่ีผ่านมาว่า การประมูลใบอนุญาตโดยมีผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ 
เขา้มาในตลาดเป็นเร่ืองดี ทางดา้นธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขนั และมีเดียเอเยนซ่ี มีตวัเลือกมากข้ึน 
ประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์ ก็มีรายการโทรทศัน์ท่ีหลากหลายใหเ้ลือกชมมากข้ึน แต่การประมูลคร้ัง
น้ีก็มีดา้นเสียคือ ท าใหมี้จ านวนช่องมากเกินไป จากเดิม 4 ช่อง เพิ่มเป็น 24 ช่อง เทียบกบัในอดีตท่ีมี
การประมูลสัมปทานช่องไอทีวี มีการประมูลเพียงช่องเดียว มีโทรทศัน์ช่องใหม่เกิดข้ึนเพียงช่อง
เดียว ซ่ึงจ านวนช่องท่ีมีมากเกินไป   น้ี ไตรลุจน ์ใหน้ ้าหนกัความส าคญัมากท่ีสุดท่ีเป็นสาเหตุท าให้
กิจการโทรทศัน์ดิจิทลัมีปัญหา 
 ปัญหาท่ีตามมาจากการท่ีอุตสาหกรรมโทรทศัน์เคยมีอยู่ 4 ช่อง และเพียงข้ามวนั ก็
เพิ่มข้ึนถึง 24 ช่อง ท าให้เม็ดเงินโฆษณาท่ีมีอยูเ่ท่าเดิม ไม่ไดเ้พิ่มข้ึนตามจ านวนช่องท่ีเพิ่มข้ึน ก็ตอ้ง
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กระจายไปสู่โทรทศัน์เป็นสิบ ๆ ช่อง อย่างหลีกเล่ียงมิได้ ท าให้รายได้ของโทรทศัน์ดิจิทลั ไม่
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีแต่ละช่องท าการศึกษาและประเมินไว ้จนเป็นเหตุใหช่้องใหม่ ๆ และเงินทุน
ไม่มากนกั ตอ้งปิดตวัลงไปถึง 9 ช่อง เม่ือปี 2562 และเช่ือว่า จ  านวน 15 ช่องโทรทศัน์ในปัจจุบนั 
น่าจะเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมและอยูร่อดได ้หลงัจากผา่นการปรับตวัในทุก ๆ ดา้นอยา่งลงตวัแลว้ 
 อย่างไรก็ดี แม้ปัจจุบนัจ านวนช่องจะลดลงเหลือเพียง 15 ช่อง (ไม่รวมช่องของรัฐ)      
ไตรลุจน์ ก็มองว่า ยงัไม่ใช่จ านวนท่ีจะท าให้ทุกช่องมีรายได้จากเม็ดเงินโฆษณาอย่างคุม้ค่าการ
ลงทุน ในจ านวนน้ี ยงัมีหลายช่องท่ีไม่สามารถท าก าไรได ้แต่ท่ียงัคงด าเนินกิจการไดอ้ยู ่ก็เพราะยงั
มีสายป่านท่ียาวพอ หรือมีธุรกิจอ่ืนท่ีสนบัสนุนทางออ้มอยู่ และเสริมว่า จ  านวนช่องท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดท่ีจะท าให้ทุกรายมีรายได้และก าไรเพียงพอคือ 6-7 ช่องเท่านั้น เพราะงบโฆษณาทางส่ือ
โทรทศัน์นบัแต่ยุคโทรทศัน์อนาล็อก คนถึงปัจจุบนั ไม่เพิ่มข้ึนแต่อย่างใด แต่กลบัมีแนวโน้มจะ
ลดลง เน่ืองจากการเติบโตของส่ือออนไลน์ 
 ไตรลุจน์ พูดถึงการปรับตวัของโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีนบัวา่ก่อให้ผลดีอยา่งชดัเจน เช่น ช่อง 
PPTV ท่ีเคยเป็นช่องโทรทศัน์ท่ีเนน้รายการประเภทกีฬา ซ่ึงนบัวา่เป็นความแตกต่างและโดดเด่นใน
เชิง Positioning ของช่อง แต่ด้วยประเภทสินค้าท่ีจะลงโฆษณาในรายประเภทกีฬา มีน้อยกว่า
รายการประเภทอ่ืน ๆ ท าให้ในปัจจุบนั PPTV ไดป้รับให้มีประเภทรายการท่ีหลากหลายมากข้ึน 
สามารถรับโฆษณาสินคา้ไดห้ลากหลายยิง่ข้ึน 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างฉบัพลนั (Digital Disruption) ก็เป็นสาเหตุส าคญั
อันดับสองรองจากจ านวนช่องท่ีมากเกินไป เพราะท าให้ผู ้ชมโทรทัศน์จ  านวนมาก เปล่ียน
พฤติกรรมการดูโทรทศัน์จากหน้าจอโทรทศัน์ในบา้น ไปเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ  (Other Devices) ท่ี
ระบบตรวจวดัเรตติ้งไม่สามารถเก็บขอ้มูลได ้
 ไตรลุจน์ พูดถึงปัญหาเร่ืองเรตต้ิงทีวีท่ีไม่สะท้อนความจริงเท่าท่ีควรว่า ท่ีผ่านมา 
โทรทศัน์หลายช่องหลายรายการ ทั้ง ๆ ท่ีเป็นรายการท่ีดีมีคุณภาพ แต่เรตต้ิงไม่ดีอยา่งท่ีควรจะเป็น 
น่าจะเป็นผลจากการท่ีการจดัเก็บเรตต้ิงในระบบเดิมหรือปัจจุบนั ยงัไม่สามารถจดัเก็บขอ้มูลการดู
โทรทศัน์ของผูช้มท่ีไม่ไดดู้ผา่นจอโทรทศัน์ปกติได ้เป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดายอยา่งยิง่ เน่ืองจากปัจจุบนั 
มีประชาชนดูโทรทศัน์ดิจิทลัผ่านอุปกรณ์รับชมอ่ืน (Other Devices) ท่ีไม่ใช่เคร่ืองรับโทรทศัน์
จ านวนมาก แต่เรตต้ิงทีวี ไม่สะทอ้นจ านวนผูช้มเหล่าน้ี และเขาหวงัวา่ เรตต้ิงระบบใหม่ท่ีสมาคม
โทรทศันดิจิทลัฯ กบั กสทช. ร่วมกนัจดัท า จะสามารถสะทอ้นเรตติ้งผูช้มโทรทศัน์ได้ใกล้เคียง
ความจริงมากข้ึนกวา่ในอดีต 
 เม่ือใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัส้ินอายุในปี 2572 ไตรลุจน์ ให้ความเห็นวา่ ควรให้มีการ
ประมูลใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการรายใหม่ ๆ ท่ีประสงคจ์ะเขา้สู่ธุรกิจโทรทศัน์ สามารถ
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เขา้ร่วมได้ อย่างไรก็ดี เง่ือนไขและกติกาต่าง ๆ ท่ีจะใช้ในการประมูลคร้ังถดัไป กสทช. ควรน า
บทเรียนจากคร้ังแรกมาพิจารณา เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ประวติัซ ้ ารอย และควรให้ความส าคญักบั
ความอยูร่อดของผูป้ระกอบการโทรทศัน์อยา่งย ัง่ยนืดว้ย 
 
4.15 ผศ. ดร. ธวชัชัย จิตรภาษ์นันท์ 
 ผศ. ดร. ธวชัชยั จิตรภาษน์นัท์ เป็นอดีตกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในสายเศรษฐศาสตร์ ต่อไปขอเรียกสั้น ๆ วา่ อ. ธวชัชยั 
ซ่ึงไดก้รุณาใหข้อ้มูลกบัผูศึ้กษาอยา่งตรงไปตรงมา 
 อ. ธวชัชัย ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2565 ให้ความเห็นถึงสาเหตุท่ีกิจการ
โทรทศัน์ระบบดิจิทลั ภาคพื้นดิน ไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีทุกฝ่ายคาดหวงั ดงัน้ี 
 ผูป้ระกอบการประเมินมูลค่าตลาดไวสู้งเกินไป ท าให้รายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้า โดยมี
ตน้เหตุส าคญัจากสภาพตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอย่างท่ีไม่มีผูป้ระกอบการใดคาดไว ้สภาพตลาดท่ี
เปล่ียนแปลงน้ี อ. ธวชัชยั ขยายความวา่ คือการขยายตวัของส่ือใหม่ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่
ว่าจะเป็นส่ือ Youtube, Facebook และ แพลตฟอร์ม OTT ท่ีดึงดูดคนดูโทรทศัน์ภาคพื้นดินไปเป็น
จ านวนมากในระยะอนัสั้น 
 ถดัไปเป็นเร่ืองปัญหาความขลุกขลกัหรือไม่ราบร่ืนในการเปล่ียนผ่านจากโทรทศัน์
ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั ซ่ึงในประเด็นน้ี อ. ธวชัชยั ให้น ้ าหนกัไปท่ีความไม่พร้อมของผู ้
ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ ซ่ึงด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและก่ึงรัฐ ขณะท่ีเอกชน
ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ มีความพร้อมตั้งแต่วนัแรกท่ีออกอากาศ แต่โครงข่ายกลบัไม่มีความพร้อม
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เปรียบเสมือนเกม “วิ่งสามขา” ท่ีคนหน่ึงวิ่งเร็วขณะท่ีอีกคนหน่ึงวิ่งชา้ ท าให้
การวิง่นัน่สะดุดไม่ราบร่ืนตลอดเส้นทาง  
 อ. ธวชัชยั บอกวา่ ความล่าชา้ของโครงข่าย เป็นปัญหาท่ี กสทช. ไม่อาจก ากบัดูแลหรือ
ควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายไดอ้ยา่งท่ีตอ้งการ เน่ืองจากผูใ้ห้บริการโครงข่ายมีถึง 4 ราย โดย 2 
รายเป็นหน่วยงานราชการร้อยเปอร์เซ็นต ์ขณะท่ีอีก 2 รายก็เป็นหน่วยงานก่ึงราชการ การก ากบัดูแล
ใหห้น่วยงานเหล่าน้ี ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในสัญญาจึงท าไม่ไดเ้ตม็ท่ี 
 การท่ีโทรทศัน์ดิจิทลัในประเทศไทย ใช้บริการโครงข่ายจากผูใ้ห้บริการโครงข่ายท่ี
แตกต่างกันถึง 4 รายน้ี ได้ก่อให้เกิดปัญหาข้ึนมากมาย ปัญหาแรกคือ ความไม่พร้อมกันของ
โครงข่าย ในช่วงเร่ิมตน้ เน่ืองจากต่างคนต่างท า แต่ละโครงข่ายจึงเสร็จไม่พร้อมกนั ปัญหาท่ีสองคือ 
คุณภาพของโครงข่ายท่ีไม่เท่ากนั ส่วนหน่ึงเกิดจากการใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่เหมือนกนั และ ปัญหาท่ีสาม
คือ ตน้ทุนของแต่ละโครงข่ายค่อนขา้งสูง เน่ืองจากขาด Economy of Scale ซ่ึงส่งผลถึงปัญหาท่ีส่ี 
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คือ ค่าบริการโครงการข่ายท่ีสูง และ แต่ละโครงข่ายก็คิดค่าบริการโครงข่ายไม่เท่ากนั กลายเป็น
ปัญหาด้านต้นทุนและความเหล่ือมล ้ าของต้นทุนของผูป้ระกอบการแต่ละราย เน่ืองจาก แต่ละ
โครงข่ายมีขีดจ ากดัในการใหบ้ริการแก่ช่องโทรทศัน์ท่ีประสงคจ์ะใชบ้ริการ 
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 อ. ธวชัชัย ให้ความเห็นว่า หากโทรทศัน์ดิจิทลัในประเทศไทย มีเพียงโครงข่ายเดียว 
และด าเนินการโดยผูใ้หบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ ปัญหาขา้งตน้จะไม่เกิดข้ึนเลย 
 ปัญหาการแจกจ่ายคูปองแลกกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ ก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ีท าให้
การเปล่ียนผา่นเป็นไปอยา่งไม่ราบร่ืนและตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีทั้งปัญหาความล่าชา้ในการ
แจกจ่ายคูปองฯ การแจกจ่ายคูปองในพื้นท่ีท่ีโครงข่ายยงัไม่พร้อม และ การประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนรับรู้เก่ียวกบัการแจกจ่ายคูปอง วิธีการแลกกล่องรับสัญญาณ และวิธีการติดตั้งปรับแต่ง
กล่องรับสัญญาณ 

 
 ประเด็นหมวดหมู่ใบอนุญาตฯ อ. ธวชัชยั เห็นวา่ จะเป็นการดีกวา่ ถา้ไม่มีการแบ่งหรือ
ก าหนดหมวดหมู่ช่องรายการ และเช่ือวา่ การไม่มีหมวดหมู่และก าหนดรายละเอียดสัดส่วนประเภท
รายการให้กบัแต่ละช่องโทรทศัน์ ปล่อยให้ผูป้ระกอบการออกแบบหมวดหมู่และผงัรายการกนัเอง
ตามความตอ้งการและกลไกลตลาด จะท าให้ผูป้ระกอบการและประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์  ได้
ประโยชน์มากกว่าการท่ี กสทช. เป็นผูก้  าหนดหมวดหมู่และกฎเกณฑ์เน้ือหารายการของแต่ละ
หมวดหมู่ 
 เหตุการณ์ท่ีมีผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลั ขอคืนใบอนุญาตไปแลว้รวม 9 ช่อง เป็นส่ิง
ท่ีน่าเสียใจ และ อ. ธวชัชยั เห็นวา่ กสทช. ก็มีส่วนตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงท่ีผา่นมา กสทช. ก็ไดท้  าเร่ือง
ให้มีการคืนใบอนุญาตส าหรับผูป้ระกอบการท่ีไม่สามารถไปต่อได้ และ คืนเงินค่าใบอนุญาตท่ี
ช าระไวล่้วงหน้าจ านวนแก่ผูป้ระกอบการท่ีขอคืนใบอนุญาต (ปี 2562) ขณะเดียวกนั ก็ได้มีการ
ยกเวน้ค่าใบอนุญาตสองงวดสุดทา้ยใหก้บัผูป้ระกอบการท่ียงัคงด าเนินกิจการต่อ พร้อมกบัรับภาระ
จ่ายค่าบริการโครงข่ายฯ ให้กบัผูใ้ห้บริการโครงข่ายฯ ตลอดอายุสัญญาท่ีเหลือ เพื่อบรรเทาภาระ
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายให้กบัผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลัท่ีเหลืออยูใ่ห้สามารถด าเนินกิจการต่อไป
ไดจ้นส้ินสุดใบอนุญาตในปี 2572  
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 อ. ธวชัชยั เช่ือว่า จากมาตรการต่าง ๆ ท่ี กสทช. ไดด้ าเนินการเพื่อช่วยเหลือโทรทศัน์
ดิจิทลัท่ีผา่นมา จะช่วยให้ช่องท่ียงัออกอากาศอยูใ่นปัจจุบนั สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้จนส้ิน
อายใุบอนุญาต ไม่วา่จะเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หรือ ค่าบริการโครงข่ายโทรทศัน์ 
 ส าหรับการประมูลคร้ังต่อไป อ. ธวชัชยั เห็นว่าหากยงัมีการประมูลใบอนุญาตเกิดข้ึน
อีก ราคาค่าใบอนุญาตคงจะไม่สูงแบบคร้ังท่ีผา่นมา และเช่ือวา่จะไม่เป็นภาระท่ีหนกัเกินไปส าหรับ
ผูป้ระกอบธุรกิจโทรทศัน์ แต่ส่ิงท่ีน่ากังวลมากกว่า คือ ค่าบริการโครงข่าย เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี 
กสทช. ไม่อาจควบคุมไดโ้ดยตรง และก็คงจะไม่มีการสนบัสนุนค่าโครงข่ายโดย กสทช. อีก แต่ก็
หวงัวา่ คณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ จะสามารถน าบทเรียนและปัญหาจากการประมูลคร้ังท่ีผ่าน
มา ไปออกแบบการประมูลคร้ังใหม่ให้ประสบความส าเร็จและสมประโยชน์กบัผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
ไม่วา่จะเป็น ประชาชนผูรั้บโทรทศัน์ ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ และ ภาครัฐ 
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4.16 สุภิญญา กลางณรงค์ 
 สุภิญญา กลางณรงค์ เป็นอดีตกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และ 
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายคุม้ครองผูบ้ริโภค ได้ให้ความเห็นถึงสาเหตุท่ีกิจการ
โทรทศัน์ระบบดิจิทลั ภาคพื้นดิน ไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีทุกฝ่ายคาดหวงั ดงัน้ี 
 ปัญหาราคาประมูลใบอนุญาตสูงเกินไป กลายเป็นภาระตน้ทุนท่ีไม่สอดคลอ้งกบัรายได้
ของผูป้ระกอบการโทรทศัน์ อย่างไรก็ดี สุภิญญา ให้ความเห็นว่า หากปัญหาน้ีมีตน้เหตุจากกติกา
การประมูลใบอนุญาตแลว้ ทั้ง กสทช. และ ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ น่าจะตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั 
เน่ืองจากในการออกแบบการประมูลคร้ังนั้น กสทช. ไดเ้ปิดรับฟังความคิดเห็นจากผูป้ระกอบการ
โทรทศัน์ และสาระส าคญัส่วนใหญ่ก็ไดรั้บความเห็นชอบร่วมกนัแลว้ 
 สุภิญญา ให้สัมภาษณ์เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 เล่าว่า หน่ึงเดือนหลงัจากโทรทศัน์
ดิจิทลัเร่ิมออกอากาศ เกิดรัฐประหารข้ึน ส่ือมวลชนกระแสหลกั โดยเฉพาะโทรทศัน์ดิจิทลั ถูก
ควบคุมการน าเสนอเน้ือหาอยา่งเขม้งวด ท าใหป้ระชาชนจ านวนมากท่ีตอ้งการแสวงหาข่าวสารหรือ
ข้อเท็จจริงนอกเหนือจากส่ือมวลชนกระแสหลกั จึงหันไปใช้บริการจากส่ือออนไลน์ เป็นการ
ส่งเสริมให้ส่ือออนไลน์ได้รับความนิยมและเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว จนกระทบส่ือสารมวลชน
กระแสหลกัทั้งหมด 
 กระบวนการเปล่ียนผ่านจากโทรทศัน์ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจทลั เป็นไปอย่าง
ล่าช้าและขาดประสิทธิภาพ ซ่ึงสุภิญญา ยอมรับว่า เป็นความรับผิดชอบของ กสทช. อย่างปฏิเสธ
ไม่ได ้และหน่ึงในปัญหาของการเปล่ียนผ่านน้ี สุภิญญา ให้ความส าคญักบัคุณภาพของกล่องรับ
สัญญาณโทรทศัน์ท่ีไม่มีคุณภาพดีพอ เน่ืองจากมูลค่าคูปองเพียง 690 บาท เป็นเหตุให้ประชาชน
แลกไดเ้พียงกล่องรับสัญญาณคุณภาพต ่า ไม่ไดม้าตรฐาน ซ่ึงสุภิญญา เล่าใหฟั้งวา่ ก่อนท่ี กสทช. จะ
สรุปมูลค่าคูปองแลกกล่องรับสัญญาณฯ ในราคา 690 บาทน้ี ในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. 
หลายคร้ัง ไดเ้สนอให้ กสทช. แจกคูปองมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 พนับาท แต่จากกระแสคดัคา้นของ
หลายฝ่ายทั้งจากองคก์รของรัฐและองคก์รท่ีไม่ใช่ของรัฐ ท าให้ไดข้อ้สรุปมูลค่าคูปองท่ี กสทช. จะ
แจกจ่ายท่ีราคา 690 บาท 
 จ านวนผู ้ให้บริการโครงข่ายฯ ท่ีมีมากกว่า 1 เป็นต้นเหตุส าคัญท่ีท าให้การขยาย
โครงข่ายฯ ล่าชา้กวา่แผนงาน และคุณภาพโครงข่ายฯ ก็ไม่เป็นมาตรฐานหรือคุณภาพเดียวกนั ท าให้
ประชาชนไม่สามารถรับชมโทรทศัน์ดิจิทลัได้อย่างทัว่ถึงตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การก ากบัดูแล    
โครงข่ายฯ กสทช. ก็ไม่สามารถท าไดอ้ยา่งเต็มท่ีเน่ืองจากหน่วยงานท่ีให้บริการโครงข่ายทั้งหมด 
และหน่วยงานของรัฐ และ หน่วยงานก่ึงรัฐ  
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 สุภิญญา ยอมรับว่า ก่อนการประมูลใบอนุญาตฯ ผูส้นใจท่ีจะเขา้ประมูลใบอนุญาต 
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการประมูลล่วงหน้า ท่ีไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีเป็นทางการเก่ียวกบัขอ้ก าหนด และ 
เง่ือนไขของการประมูล ซ่ึงท าให้ผูป้ระกอบการหลายราย ไดชุ้ดขอ้มูลท่ีผิดไปใช้ในการวางแผน
ธุรกิจและการประมูล จนเป็นท่ีมาของการด าเนินงานท่ีผดิพลาดและไม่ประสบความส าเร็จดงัท่ีวาง
เป้าไวแ้ต่แรก 
 สุภิญญา ไม่เห็นดว้ยท่ีเง่ือนไขการประมูลใบอนุญาตคร้ังนั้น ยอมให้ผูป้ระกอบการราย
เดียวสามารถประมูลใบอนุญาตไดม้ากกวา่ 1 ใบ และเช่ือวา่ เป็นสาเหตุท่ีท าให้ราคาประมูลสุดทา้ย
ของหลาย ๆ หมวดหมู่ สูงกวา่ท่ีควรจะเป็น เน่ืองจากเม่ือ “รายใหญ่” เขา้ประมูลในหมวดใด หมวด
นั้นก็จะเกิดการแข่งขนัสูง ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้แต่เม่ือ “รายใหญ่” รายเดียวกนันั้นเขา้ร่วม
ประมูลในหมวดอ่ืน ๆ ดว้ย ก็จะดนัใหร้าคาประมูลสุดทา้ยในหมวดอ่ืน ๆ สูงข้ึนไปดว้ย สรุปสุดทา้ย
คือ ทุกหมวดใบอนุญาตจบลงด้วยราคาประมูลท่ีสูงเกินสมควรเน่ืองจากมี “รายใหญ่” เข้าร่วม
ประมูลในทุกหมวดใบอนุญาต 
 โดยเฉพาะหมวดหมู่รายการเด็ก สุภิญญา เห็นว่า ไม่ควรให้รายใหญ่เขา้ร่วมประมูล 
เพราะจะท าให้ราคาใบอนุญาตข้ึนไปสูงมาก และสุดทา้ยแมแ้ต่ “รายใหญ่” ท่ีเขา้ประมูลเอง ก็ไม่
สามารถท าช่องเด็กใหอ้ยูร่อดได ้ดว้ยสาเหตุจากตน้ทุนใบอนุญาตท่ีสูงเกินไปนัน่เอง 
 ดา้นการส ารวจความนิยมของผูช้มโทรทศัน์ หรือ เรทต้ิงทีว ีสุภิญญา เห็นวา่ กสทช. ควร
ให้การสนบัสนุนการจดัท าเรตต้ิงทีวีให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ซ่ึง 
กสทช. ไดเ้คยเห็นชอบให้สนบัสนุนงบประมาณจ านวนหน่ึงให้ผูป้ระกอบการจดัหาผูด้  าเนินการ
จดัท าเรตต้ิงทีวรีายใหม่ตามท่ีผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ขอรับการสนบัสนุน แต่ก็ประสบกบัอุปสรรค์
ท่ีมีผูป้ระกอบการบางรายคดัคา้น จนท าใหข้อ้เสนอครังนั้นตอ้งลม้เลิกไป 
 บริการโทรทศัน์เพื่อการเขา้ถึงของคนพิการ ได้แก่ บริการล่ามภาษามือ บริการเสียง
บรรยายภาพ และ บริการค าบรรยายแทนเสีย ท่ีเป็นขอ้บงัคบัให้โทรทศัน์ดิจิทลัทุกช่อง ตอ้งจดัให้มี
ตามเง่ือนไขใบอนุญาตฯ นั้น สุภิญญา ตระหนกัดีว่า เป็นภาระตน้ทุนค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบการ
โทรทศัน์ทุกช่อง หากเป็นช่วงภาวะท่ีเศรษฐกิจดี ผูป้ระกอบการมีรายไดแ้ละก าไรท่ีมากพอ ก็คงไม่
เป็นปัญหากบัผูป้ระกอบการ แต่ในภาวะท่ียากล าบากตั้งแต่โทรทศัน์ดิจิทลัเร่ิมออกอากาศ จนถึง
ปัจจุบนั ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการจดัท าบริการเหล่าน้ี มีส่วนท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งประสบความ
ยากล าบากในการด าเนินธุรกิจ และเห็นว่า กสทช. หรือ ภาครัฐ ควรให้การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
ส่วนน้ีใหก้บัผูป้ระกอบการ 
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 เม่ือส้ินอายใุบอนุญาตฯ ในปี 2572 สุภิญญา เห็นวา่ รายเดิมทั้ง 15 ช่อง ควรไดรั้บการต่อ
อายุใบอนุญาต ภายใตก้ติกาหรือเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนผูรั้บชม
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โทรทศัน์ และ ความอยูไ่ดข้องผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดว้ย และเช่ือวา่ หากมีการประมูลใบอนุญาต
ใหม่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่คงไม่เขา้ร่วมประมูลดว้ย 
 หากเป็นไปได้ เม่ือส้ินอายุใบอนุญาตฯ ในปี 2572 สุภิญญา เสนอให้มีการต่ออายุ
ใบอนุญาตผูป้ระกอบการโทรทศัน์รายเดิม ขณะเดียวกนั เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา
รับใบอนุญาตด้วย โดยใช้คล่ืนความถ่ีท่ียงัเหลืออยู่จากช่องท่ี กสทช. ส ารองไวส้ าหรับโทรทศัน์
ประเภทบริการสาธารณะ และ บริการชุมชน ท่ียงัไม่มีการด าเนินการ 
 ใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัปัจจุบนั ก าลงัจะหมดอายลุงในอีก 7 ปีขา้งหนา้ สุภิญญา เห็น
วา่ กสทช. ควรจะเร่ิมศึกษาและเตรียมการตั้งแต่เวลาน้ี เพื่อใหมี้เวลามากพอ เพราะการเปล่ียนแปลง
บางเร่ือง จ าเป็นตอ้งแก้กฎหมาย ซ่ึงจะตอ้งใช้เวลานานนับปีกว่าจะส าเร็จ และหวงัว่าในอนาคต 
ผูป้ระกอบการจะไม่มีปัญหาข้อมูลเก่ียวกับการประมูลท่ีไม่เป็นทางการ และไม่ตรงกับข้อมูล
ทางการจาก กสทช. จนท าใหเ้กิดความสับสนและเป็นปัญหาในการวางแผนธุรกิจอีกต่อไป 
 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง ขอ้ควรพิจารณาในการประมูลคล่ืนความถ่ี เพื่อให้บริการโทรทศัน์ใน
ระบบดิจิทลั ประเภทบริการทางธุรกิจระดบัชาติ คร้ังท่ี 2 ปี พ.ศ. 2572 มีวตัถุประสงค์เพื่อคน้หา
จุดอ่อน หรือ จุดท่ีเป็นปัญหา จากทุกแง่มุมของการประมูลคล่ืนความถ่ีฯ คร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ. 2556 
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดจากการด าเนินงานของ กสทช. และ ของเอกชนผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์เอง 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาออกแบบการประมูลคล่ืนความถ่ีฯ ในคร้ังต่อไป เม่ือใบอนุญาต
ฯ ปัจจุบนัส้ินอายุลงในปี พ.ศ. 2572 การสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้ง 4 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ
โทรทศัน์ ผูป้ระกอบการ Media Agency ผูส้ันทดักรณี และ อดีตผูบ้ริหาร กสทช. จึงมุ่งหาค าตอบวา่ 
ส่ิงใดคือปัญหาหรืออุปสรรคท่ี์ท าให้กิจการโทรทศัน์ในระยะเวลาท่ีผา่นมา ไม่ประสบความส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีทุกฝ่ายคาดการณ์ไว ้ในบทน้ีจะสรุปปัญหาท่ีรวบรวมไดท้ั้งหมดเป็นหมวดหมู่ ใน
ขอ้ 5.1 เพื่ออภิปรายผลในขอ้ 5.2 และจบดว้ยขอ้เสนอแนะส าหรับการจดัประมูลคร้ังต่อไปในขอ้ 
5.3 โดยล าดบัดงัน้ี 
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5.1 สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1 จ านวนช่องมากเกินไป 
 ผูใ้ห้ข้อมูลเกือบทั้งหมดให้ความเห็นว่า จ  านวนช่องมีมากเกินไป แม้จะมีการแบ่ง
หมวดหมู่ประเภทช่องรายการไว ้4 หมวดหมู่ หมวดหมู่ละ 3 ถึง 7 ช่อง แต่ในทางปฏิบติั โทรทศัน์
ดิจิทลัทั้ง 24 ช่อง ได้วางผงัรายการและเน้ือหาใกล้เคียงกัน โดยมีสัดส่วนรายการประเภทข่าว      
มากท่ีสุด แทนท่ีการแข่งขนัของธุรกิจโทรทศัน์ดิจิทลัจะจ ากดัอยูใ่นแต่ละหมวดหมู่ กลายเป็นการ
แข่งขนัขา้มหมวดหมู่ และการแข่งขนัของทุกช่องโทรทศัน์ในท่ีสุด 
 เม่ือจ านวนช่องมีมากเกินไป อุตสาหกรรมโฆษณาซ่ึงเป็นรายได้หลกัของโทรทศัน์
ดิจิทลั ก็เกิดภาวะอุปทานสูงเกินอุปสงค ์การซ้ือโฆษณาของ Media Agency ซ่ึงอาศยัตวัเลขเรทต้ิง
ผูช้มโทรทัศน์ จึงจ ากัดอยู่ในล าดับต้น ๆ ของช่องท่ีมีผูช้มสูงสุด ท าให้ช่องท่ีมีเรทต้ิงท้าย ๆ 
โดยเฉพาะตั้งแต่ล าดบัท่ี 10 เป็นตน้ไป ไม่มีรายได้จากค่าโฆษณามากพอท่ีจะท าให้ธุรกิจมีก าไร 
และอยูไ่ดด้ว้ยรายไดจ้ากค่าโฆษณาเป็นหลกั 
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 5.1.2 Technology Disruption/การเติบโตของ Social Media และ OTT TV 
 ประเด็น Technology Disruption และการเติบโตของ Social Media และ โทรทศัน์ใน
ระบบ OTT แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีผูป้ระกอบการโทรทศัน์ทุกรายทราบดีตั้งแต่ก่อนการประมูลใบอนุญาต
แลว้ก็ตาม แต่ก็มิไดค้าดคิดวา่ ความเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะรวดเร็วและรุนแรงจนท าให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ หายไปจากหนา้จอโทรทศัน์ภาคพื้นดิน ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีผูป้ระกอบการโทรทศัน์มิได้
ประเมินไวก่้อนการประมูลใบอนุญาต การประเมินความเป็นไปได้ และแผนธุรกิจจึงเกิดความ
ผิดพลาดและไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้นบัเป็นสาเหตุอนัดบัตน้ ๆ ท่ีผูป้ระกอบการเกือบทุก
รายระบุวา่ เป็นตน้เหตุท่ีท าให้กิจการโทรทศัน์ระบบดิจิทลั ประสบความยากล าบากและไม่ส าเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
 ในปัจจุบนั โทรทศัน์ระบบดิจิทลัภาคพื้นดินทุกช่อง ได้เพิ่มช่องทางออกอากาศผ่าน
ระบบออนไลน์ท่ีเป็นแพลตฟอร์มของตวัเองเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีรับชม
โทรทศัน์ผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ สามารถรับชมรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศสด และ รายการ
รับชมยอ้นหลงัไดอี้กดว้ย 
 5.1.3 ราคาค่าใบอนุญาตสูงเกินไป 
 ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ส่วนใหญ่ ยอมรับว่า ก่อนการประมูลใบอนุญาต ไม่คาดคิดวา่
จะสูงถึงระดบั และขณะประมูลก็ได้ประเมินแล้วว่า ราคาท่ีตดัสินใจเคาะประมูลไว้ เป็นราคาท่ี
น่าจะพอไปได ้แต่เม่ือด าเนินกิจการไปชัว่ระยะเวลาหน่ึงก็พบว่า ค่าใบอนุญาตดงักล่าว กลายเป็น
ตน้ทุนท่ีสูงมากของกิจการ 
 ผู ้ประกอบการยอมรับว่า หากรายได้ของกิจการเป็นไปตามเป้าหมาย ต้นทุนค่า
ใบอนุญาต ก็อาจไม่เป็นปัญหาของกิจการ แต่ด้วยสาเหตุมากมายท่ีเกิดข้ึน ท าให้อุตสาหกรรม
โทรทศัน์มีปัญหาดา้นรายไดไ้ม่เป็นไปตามเป้า ส่งผลให้กิจการขาดสภาพคล่องและประสบภาวะ
ขาดทุน 
 โดยค าสั่ง คสช. ท่ี 4/2562 ไดย้กเวน้และคืนค่าใบอนุญาตท่ีช าระไวล่้วงหนา้ ปัจจุบนัจึง
ไม่มีผูป้ระกอบการรายใดมีภาระในการช าระค่าใบอนุญาตจนส้ินสุดสัญญาในปี 2572 
 5.1.4 ราคาค่าบริการโครงข่ายสูงเกินไป 
 ผูป้ระกอบการบางราย ให้ความเห็นวา่ ราคาค่าบริการโครงข่ายเป็นตน้ทุนท่ีสูงเกินไป 
และไม่มีทางเลือกในการใชบ้ริการโครงข่ายท่ีมีราคาค่าบริการถูกกวา่ เน่ืองจากผูใ้หบ้ริการโครงข่าย
ทั้ง 4 ราย เป็นหน่วยงานของรัฐ และก่ึงรัฐ ท าให้ผูป้ระกอบการไม่อาจต่อรองได้เหมือนกรณีใช้
บริการจากองคก์รท่ีด าเนินการโดยเอกชน 
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 เช่นเดียวกบัค่าใบอนุญาต โดยค าสั่ง คสช. ท่ี 4/2562 ไดส้ั่งให้ กสทช. ช าระค่าบริการ
โครงข่ายแทนผูป้ระกอบการโทรทศัน์ ตลอดระยะเวลาสัญญาท่ีเหลืออยู่ ท  าให้ผูป้ระกอบการ
โทรทศัน์ ไม่มีภาระในการช าระค่าบริการโครงข่ายไปจนส้ินสุดใบอนุญาต 
 5.1.5 เง่ือนไขช าระเงินค่าใบอนุญาตใน 6 ปี ขณะท่ีใบอนุญาตมีอาย ุ15 ปี 
 ผูป้ระกอบหลายรายให้ความเห็นวา่ เง่ือนไขบงัคบัให้ช าระเงินค่าใบอนุญาตท่ีมีอายุ 15 
ปี ให้จบภายใน 6 ปี เป็นเง่ือนไขท่ีสร้างความยากล าบากทางการเงินให้แก่ผูป้ระกอบการ เพราะ
กลายเป็นค่าใชจ่้ายกอ้นใหญ่ท่ีผูป้ระกอบการตอ้งแบกรับในช่วงระยะเวลา 6 ปีแรก ซ่ึงเป็นช่วงเวลา
ท่ีการประกอบการยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ จึงมีรายไดไ้ม่มากพอ หาก กสทช. ก าหนดเง่ือนไขให้แบ่ง
จ่ายตามระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี ภาระค่าใบอนุญาตต่อปีก็จะลดลงเหลือเพียง 1 ใน 15 ของค่า
ใบอนุญาตทั้งหมด 
 อยา่งไรก็ดี ดว้ยค าสั่ง คสช. ท่ี 4/2562 ไดย้กเวน้และคืนค่าใบอนุญาตท่ีช าระไวล่้วงหนา้ 
ปัจจุบนัจึงไม่มีผูป้ระกอบการรายใดมีภาระในการช าระค่าใบอนุญาตจนส้ินสุดสัญญาในปี 2572 
 5.1.6 ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี สั้นเกินไป 
 ผูป้ระกอบการบางราย ให้ความเห็นวา่ ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี สั้นเกินไป เน่ืองจาก
กิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดิน เป็นกิจการท่ีมีการลงทุนสูงกวา่กิจการประเภทอ่ืน ท าให้ระยะเวลาคืน
ทุนตอ้งใชเ้วลานานมาก โดยระบุวา่ 7-8 ปีแรกเป็นช่วงท่ีกิจการขาดทุนสะสมจ านวนมาก คร่ึงหลงั
ของใบอนุญาต จึงเป็นช่วงท่ีน่าจะท าก าไรจนชดเชยขาดทุนสะสมได ้หากอายุใบอนุญาตอยูท่ี่ 15 ปี 
เท่ากบักิจการ 15 ปี ของใบอนุญาต เป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่า หากอายุใบอนุญาตมากกวา่ 15 ปี ก็จะ
ช่วยใหกิ้จการมีก าไรในช่วงปีท่ีเหลือของใบอนุญาต 
 อย่างไรก็ดี ผูป้ระกอบการบางราย ให้ความเห็นในทางตรงกันข้าม คือ เห็นว่าอายุ
ใบอนุญาต 15 ปี ยาวนานเกินไป เน่ืองจากกิจโทรทศัน์ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยสูีงมากดงัท่ีปรากฏอยู ่การก าหนดอายใุบอนุญาตไว ้15 ปี จึงไม่สอดคลอ้งกบับริบทดา้น
เทคโนโลยท่ีีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 5.1.7 ความล่าชา้ของการติดตั้ง/ขยายโครงข่ายโทรทศัน์ (MUX) 
 ผูป้ระกอบการทุกราย เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า ความล่าช้าของการติดตั้งและขยาย
โครงข่ายโทรทศัน์ เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้กิจการโทรทศัน์ดิจิทลัประสบปัญหาจ านวนผูช้ม
โทรทศัน์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และล่าชา้ไปกวา่ 3 ปี ท าใหร้ายไดข้องโทรทศัน์ดิจิทลัซ่ึงข้ึนอยูก่บั
จ านวนผูช้มโทรทศัน์ต ่ากวา่ประมาณการอยา่งมาก 
 ความล่าช้าของการการติดตั้งและขยายโครงข่ายโทรทศัน์ ผูป้ระกอบการระบุว่า เป็น
ความรับผดิชอบโดยตรง กสทช. ในฐานะผูก้  ากบัดูแลผูใ้หบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน์ทั้งหมด 
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 5.1.8 คุณภาพโครงข่ายโทรทศัน์ไม่เป็นไปตามก าหนด ไม่ไดม้าตรฐาน 
 ผูป้ระกอบการเกือบทุกรายเห็นวา่ คุณภาพโครงข่ายโทรทศัน์ทั้งหมด ไม่เป็นไปตามท่ี 
กสทช. ก าหนดไว ้โดยปัญหาหลกัมาจากการท่ีประชาชนไม่สามารถรับชมไดโ้ดยเสาอากาศภายใน
บา้น หรือ เสาอากาศภายนอกบา้นท่ีมีความสูงไม่มากพอ 
 ผูป้ระกอบการระบุวา่ ประชาชนในเขตภูมิภาค ตอ้งติดตั้งเสาอากาศสูงตั้งแต่ 6 เมตรข้ึน
ไปจึงจะรับสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลัได้ ซ่ึงไม่เป็นไปตามค าเชิญชวนหรือขอ้ความประชาสัมพนัธ์
ของ กสทช. 
 นอกจากปัญหาขอ้จ ากดัเก่ียวกบัความสูงของเสาอากาศรับสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลัแลว้ 
ยงัมีปัญหาคุณภาพของโครงข่ายแต่ละโครงข่ายท่ีไม่ดีเท่ากนัอีกดว้ย โดยเฉพาะช่วง 3 ปีแรกของ
การออกอากาศโทรทศัน์ดิจิทลั ท าให้การรับชมโทรทศัน์ของประชาชนมีความขลุกขลกัในช่วง            
3 ปีแรก 
 5.1.9 ความล่าชา้ในการแจกจ่ายคูปองแลกกล่องรับสัญญาณโทรทศัน ์
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ระบุถึงปัญหาความล่าช้าในการแจกจ่ายคูปองแลกกล่องรับ
สัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลั ส่งผลให้ประชาชนจ านวนมาก ไม่สามารถรับชมโทรทศัน์ดิจิทลัไดต้าม
เป้าหมาย 
 อยา่งไรก็ดี ตามประกาศและแผนการแจกจ่ายคูปองแลกกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ของ 
กสทช. ระบวา่ การแจกจ่ายคูปองฯ จะด าเนินการตามเขตพื้นท่ีท่ีโครงข่ายขยายไปถึงเท่านั้น จึงสรุป
ได้ว่า ความล่าช้าในการแจกจ่ายคูปองฯ เป็นผลสืบเน่ืองจากความล่าช้าในการขยายโครงข่ายฯ 
นัน่เอง 
 5.1.10 คูปองฯ มูลค่าต ่าเกินไป/แลกซ้ือกล่องรับสัญญาคุณภาพต ่า 
 ผูป้ระกอบการส่วนหน่ึงให้ความเห็นว่า คูปองแลกกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ มูลค่า 
690 บาท เป็นมูลค่าท่ีต ่าเกินไป จึงกลายเป็นขอ้จ ากดัท่ีท าใหป้ระชาชนตอ้งแลกซ้ือกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์คุณภาพต ่า ท าให้มีปัญหาในการรับชมโทรทัศน์  และยงัมีปัญหาเร่ืองอุปกรณ์รีโมท
คอนโทรล เม่ือผูใ้ช้ท  าอุปกรณ์หาย หรือ เสีย ก็จะไม่สามารถรับชมโทรทศัน์ได้ต่อไป เน่ืองจาก
กล่องรับสัญญาณโทรทศัน์คุณภาพต ่าเหล่าน้ี ควบคุมการท างานดว้ยรีโมทคอนโทรลเท่านั้น 
 ปัจจุบนั เคร่ืองรับโทรทศัน์ทุกรุ่นทุกแบบท่ีมีจ าหน่ายในทอ้งตลาด สามารถรับสัญญาณ
โทรทศัน์ดิจิทลัไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยักล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ดิจิทลัอีกต่อไป 
 5.1.11 การประชาสัมพนัธ์ไม่ดีพอ ประชาชนไม่รับรู้ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจมากพอ 
 ผูป้ระกอบการบางราย เห็นวา่ การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเปล่ียนผา่นของโทรทศัน์
ระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทลั การแจกจ่ายคูปองแลกกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ และ การติดตั้ง
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และใชง้านกล่องรับสัญญาณโทรทศัน์ ท่ีด าเนินการโดย กสทช. ขาดประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชน
จ านวนมาก ไม่สามารถรับชมโทรทศัน์ดิจิทลัไดต้ามเป้าหมาย ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ ยงัตอ้ง
รับชมโทรทศัน์ผ่านระบบดาวเทียม เคเบิ้ลทีวี หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์ ซ่ึงไม่ใช่เป้าหมายของ
กิจการโทรทศัน์ดิจิทลั และ ไม่สะทอ้นจ านวนผูช้มโทรทศัน์ท่ีแทจ้ริงในระบบเรทต้ิงทีว ี
 ระบบเรทต้ิงทีวีในอนาคตอนัใกล ้ก าลงัอยูร่ะหวา่งปรับปรุงให้สามารถตรวจวดัจ านวน
ผูช้มโทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์รับชมอ่ืน ๆ นอกเหนือไปจากเคร่ืองรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
ภาคพื้นดิน 
 5.1.12 การใหข้อ้มูลไม่เป็นทางการท่ีผดิไปจากขอ้มูลทางการของ กสทช. 
 ผูป้ระกอบรายหน่ึง ให้น าหนกัส าคญัท่ีสุดกบัการให้ขอ้มูลไม่เป็นทางการของ กสทช. 
อนัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้กิจการโทรทศัน์มีปัญหาจนไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได้ และ
กล่าวว่า ขอ้มูลไม่เป็นทางการท่ีได้รับฟังมาจากกรรมการ กสทช. น้ีเอง เป็นสาระส าคญัท่ีท าให้
ตดัสินใจเขา้ประมูลใบอนุญาต ซ่ึงในเวลาต่อมา ส่ิงท่ีรับรู้มาจากขอ้มูลไม่เป็นทางการน้ี ผิดไปจาก
เง่ือนไขในใบอนุญาตในสาระส าคญั  จนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินกิจการไปตามท่ีวางแผนไวแ้ต่แรก
ได ้
 อดีตกรรมการ กสทช. ท่านหน่ึง ก็ยอมรับวา่มีการใหข้อ้มูลอยา่งไม่เป็นทางการท่ีไม่ตรง
กับข้อมูลทางการเก่ียวกับการประมูลจริง ซ่ึงในเวลาต่อมาได้กลายเป็นสาระส าคัญท่ีท าให้
ผูป้ระกอบการมีปัญหาในการด าเนินกิจการในท่ีสุด 
 5.1.13 การใหข้อ้มูลท่ีเกินจริงในลกัษณะ “ขายฝัน” ของ กสทช. 
 ผูป้ระกอบกอบการและผู ้เก่ียวข้องหลายราย พูดถึงข้อมูลไม่เป็นทางการเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมโทรทศัน์เชิงบวกไวเ้กินจริงในลกัษณะ “ขายฝัน” จนท าให้ผูป้ระกอบการประเมิน
ธุรกิจและสถานการณ์ผดิพลาดตั้งแต่ก่อนตดัสินใจเขา้ประมูล และขณะท าการประมูลใบอนุญาต 
 อดีตกรรมการ กสทช. ท่านหน่ึง ก็ยอมรับว่ามีการให้ขอ้มูลในลกัษณะน้ี เพื่อเชิญชวน
ใหผู้ป้ระกอบการสนใจเขา้ร่วมประมูลใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัในคร้ังนั้น 
 5.1.14 กสทช. ไม่สามารถจดัหมวดหมู่ใบอนุญาตไดต้ามจริง ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัสูง 
 ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นเหมือนกันว่า กสทช. ไม่สามารถก ากับดูแลให้
โทรทศัน์ในแต่ละหมวดหมู่ ให้มีสัดส่วนรายการอย่างเหมาะสมตามแต่ละประเภทหมวดหมู่ 
ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัคือ โทรทศัน์ในหมวดหมู่ทัว่ไป ทั้งระดบัความคมชดัปกติและความคมชัดสูง
เกือบทุกช่อง มีสัดส่วนรายการข่าวสูงกวา่ร้อยละ 50 จากท่ีมีขอ้ก าหนดให้มีรายการข่าวไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 25 เทียบเท่าโทรทศัน์ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระท่ีตอ้งมีสัดส่วนรายการข่าวไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 50 ท าให้โทรทศัน์ดิจิทลัเกือบทุกช่องมีรายการข่าวเป็นส่วนใหญ่คลา้ย ๆ กนั ท าให้รายการ
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ประเภทอ่ืนมีน้อย ขาดความหลากหลาย ขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดการแข่งขนัสูง เน่ืองจากแทนท่ี
โทรทศัน์ในแต่ละหมวดหมู่จะแข่งขนักนัเอง ก็กลายเป็นการแข่งขนัในทุกหมวดหมู่ 
 ผูป้ระกอบการช่องโทรทศัน์ในหมวดหมู่ข่าว ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ีมากท่ีสุด 
เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบรายเล็ก เงินทุนนอ้ย ไม่สามารถแข่งขนักบัช่องใหญ่ในหมวดหมู่ทัว่ไปท่ีลง
มาแข่งกบัช่องข่าวโดยตรง 
 5.1.15 ระยะเวลาเตรียมการออกอากาศหลงัทราบผลประมูลใบอนุญาตสั้นเกินไป 
 ผูป้ระกอบการหลายรายให้ความเห็นว่า นับจากวนัท่ี กสทช. ประกาศผลการประมูล
อย่างเป็นทางการ จนถึงวนัท่ี กสทช. ก าหนดให้เป็นวนัแรกท่ีเร่ิมออกอากาศโทรทศัน์ดิจิทลั เป็น
ระยะเวลาเพียง 3 เดือนเศษ นบัเป็นเวลาสั้นมากในการเตรียมการออกอากาศของสถานีโทรทศัน์
ช่องใหม่ 
 ระยะเวลาสั้น ๆ น้ี นอกจากจะส่งผลต่อการเตรียมงานท่ีฉุกละหุกและอาจไม่ไดคุ้ณภาพ
รายการท่ีดีแลว้ ยงัท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งแย่งชิงบุคลากรท่ีมีประสบการณ์โทรทศัน์โดยตรงใน
ราคาแพง กลายเป็นต้นทุนด้านบุคลากรท่ีสูงกว่าประมาณการ เกิดการปรับฐานเงินเดือนของ
บุคลากรในวงการโทรทศัน์ในช่วงเร่ิมตน้ 
 5.1.16 ขาดการสนบัสนุนงบประมาณส าหรับช่องเด็กตามท่ีเคยประกาศไว ้
 ปัญหาน้ี ไม่แต่เพียงผูป้ระกอบการโทรทศัน์ในหมวดหมู่เด็กจะเป็นพูดถึงเท่านั้น แต่
ผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการโทรทศัน์อ่ืน ก็ให้ความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า โทรทศัน์ในหมวดหมู่เด็ก หรือ 
รายการเด็ก หาผูส้นับสนุนรายการเชิงพาณิชย์ยาก ในอดีตก็มีให้เห็นแล้วว่า รายการโทรทศัน์
ส าหรับเด็กท่ีไม่ใช่รายการการ์ตูน มีวงจรชีวติค่อนขา้งสั้น เน่ืองจากรายไดไ้ม่พอตน้ทุนค่าใชจ่้ายใน
การผลิตรายการ 
 ผูป้ระกอบการโทรทศัน์หมวดหมู่เด็กรายหน่ึงกล่าววา่ ก่อนการประมูล ก็ตระหนกัดีวา่ 
ช่องรายการเด็ก หารายไดย้าก แต่ก็ทราบว่า กสทช. จะจดัสรรงบสนบัสนุนช่วยช่องหมวดหมู่เด็ก 
โดยใชง้บจากกองทุนวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จึงตดัสินใจเส่ียงเขา้ประมูลใบอนุญาตเพื่อท าช่องรายการเด็ก แต่
เม่ือด าเนินกิจการไปแลว้จนถึงวนัท่ีคืนใบอนุญาตฯ ก็ยงัไม่เคยไดรั้บงบสนบัสนุนดงักล่าวแต่อยา่ง
ใด 
 5.1.17 ปัญหาการเมืองกระทบเศรษฐกิจและความเช่ือมัน่ผูป้ระกอบการ 
 มีผูป้ระกอบการหน่ึงราย และ อดีตกรรมการ กสทช. พูดถึงปัญหาการเมืองท่ีเป็นตน้เหตุ
หน่ึงท่ีท าใหธุ้รกิจโทรทศัน์มีปัญหา โดยเฉพาะในปีแรกของการออกอากาศ เกิดรัฐประหารในเดือน
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ถดัจากเดือนท่ีโทรทศัน์ดิจิทลัเร่ิมออกอากาศ ส่งผลให้ผงัรายการปกติถูกกระทบอย่างหนกั เวลา
ออกอากาศในช่วงเวลาส าคญัก็ตอ้งใชอ้อกอากาศรายการของทางราชการ 
 นอกจากน้ี บรรยากาศการเมืองก็ย ังส่งผลต่อเศรษฐกิจและการค้าขาย ท าให้
ผูป้ระกอบการระมัดระวงัในการใช้จ่ายงบประมาณในการโฆษณา จึงกระทบต่อรายได้ของ
โทรทศัน์ดิจิทลัอยา่งหลีกเล่ียงมิได ้
 5.1.18 วธีิการประมูล เป็นตน้เหตุใหใ้บอนุญาตมีราคาสูงเกินควร 
 ผูป้ระกอบการ 2 ราย ให้ความเห็นเหมือนกนัว่า วิธีการประมูลด้วยการแข่งขนัเสนอ
ราคาค่าใบอนุญาต เป็นตน้เหตุท่ีท าใหร้าคาค่าใบอนุญาตท่ีผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดิจิทลัทุกรายตอ้ง
จ่าย สูงเกินสมควร ท าให้กลายเป็นตน้ทุนและค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ในการประกอบกิจการ ท าให้
ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งลดค่าใชจ่้ายดา้นอ่ืน ๆ ลง โดยเฉพาะตน้ทุนในการผลิตรายการ ส่งผลให้
ประชาชนสูญเสียโอกาสท่ีจะไดรั้บชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพดีกวา่ท่ีเป็นอยู ่
 ในทางตรงข้าม หากการประมูลเลือกใช้วิธีท่ีไม่เน้นราคาประมูลสูงสุดเป็นส าคญั 
ผูป้ระกอบการก็ไม่ตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนค่าใบอนุญาตสูงเกินสมควร ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งหาวิธีลด
ตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ ประชาชนก็จะมีโอกาสไดรั้บชมรายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพ
มากกวา่ 
 5.1.19 การก าหนดสัดส่วนเน้ือหารายการ เป็นปัญหาต่อการพฒันาคุณภาพรายการ 
 ผูป้ระกอบการหลายราย ให้ความเห็นวา่ กสทช. ไม่ควรก าหนดสัดส่วนเน้ือหารายการ
ให้กบัโทรทศัน์ทุกหมวดหมู่รายการ หรือไม่ควรก าหนดหมวดหมู่ช่องรายการตั้งแต่เร่ิมตน้ เพราะ
หากไม่มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัสัดส่วนเน้ือหารายการ หรือประเภทรายการโดยส้ินเชิง ผูป้ระกอบการ
เช่ือวา่ กลไกตลาดจะเป็นเคร่ืองมือก าหนดเน้ือหาหรือประเภทรายการใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของผูช้มโทรทศัน์เอง 
 กลไกตลาดท่ีเป็นไปตามธรรมชาติซ่ึงถูกก าหนดโดยความตอ้งการของตลาดน้ีเอง จะ
เป็นปัจจยัท่ีท าให้ผูผ้ลิตรายการเกิดการพฒันารูปแบบและคุณภาพรายการให้เป็นท่ีถูกใจของผูช้ม
โทรทศัน์ พร้อมทั้งมองหาช่องวา่งทางการตลาดเพื่อสร้างสรรคร์ายการใหม่ ๆ ท่ียงัไม่มีผูใ้ดน าเสนอ 
ท าใหอุ้ตสาหกรรมโทรทศัน์เกิดการพฒันามากกวา่สภาพท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 
 5.1.20 บริการพิเศษส าหรับผูพ้ิการ เป็นภาระตน้ทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้
 ผูป้ระกอบหน่ึงราย และ อดีตกรรมการ กสทช. ให้ความเห็นตรงกนัว่า บริการพิเศษ
ส าหรับผูพ้ิการท่ีเป็นขอ้บงัคบัของใบอนุญาตฯ เป็นภาระตน้ทุนท่ีรัฐไม่ควรให้เอกชนรับผิดชอบ
โดยล าพงั เน่ืองจากเป็นความตอ้งการของภาครัฐ แต่กลายเป็นตน้ทุนของเอกชนผูป้ระกอบการ 
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 หากเป็นนโยบายของภาครัฐท่ีตอ้งการให้ส่ือโทรทศัน์ตอ้งจดัให้มีบริการดงักล่าวแลว้ 
รัฐก็ควรส่งเสริมและสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินการน้ีดว้ย 
 5.1.21 เม่ือส้ินใบอนุญาต ไม่ควรมีการประมูลใบอนุญาตในลกัษณะเดิมอีก 
 ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ทั้ง 10 ราย มีความเห็นเป็นเอกฉนัท ์พร้อม ๆ กบัผูใ้ห้ขอ้มูลอ่ืน 
ๆ และ อดีตกรรมการ กสทช. วา่ เม่ือส้ินอายุใบอนุญาตโทรทศัน์ดิจิทลัฉบบัปัจจุบนัแลว้ ไม่ควรมี
การประมูลใบอนุญาตในลกัษณะเดิมอีก เน่ืองจากคล่ืนความถ่ีไดล้ดความส าคญัและความนิยมลง 
และเห็นว่า หากมีการประมูลแบบเดิมอีก ก็จะไม่ใครเขา้ร่วมในการประมูล ประชาชนผูรั้บชม
โทรทศัน์จะเป็นผูเ้สียโอกาสในการรับชมฟรีทีว ี15 ช่องท่ีเหลือในระบบโทรทศัน์ภาคพื้นดิน 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ ให้ความเห็นสอดคลอ้งกนัวา่ ไม่ควรใชว้ิธีประมูลใบอนุญาตโดย
เสนอราคาแข่งขนักนัอีก แต่ควรใชว้ิธีต่อใบอนุญาตให้ผูป้ระกอบการรายเดิม โดยก าหนดเง่ือนไข
หรือกติกาท่ีเป็นธรรมส าหรับผูป้ระกอบการทุกราย และค านึกถึงประโยชน์ท่ีประชาชนผูรั้บชม
โทรทศัน์จะไดรั้บเป็นส าคญั 
 5.1.22 กสทช. ไม่มีบทบาทดา้นส่งเสริมกิจการโทรทศัน์ 
 ผูใ้ห้ขอ้มูล 2 ราย ระบุถึงบทบาทดา้นหน่ึงท่ี กสทช. ยงัไม่แสดงให้เห็น หรือไม่ชดัเจน 
คือบทบาทดา้นส่งเสริม โดยจากอดีตถึงปัจจุบนั บทบาท กสทช. ท่ีชดัเจนท่ีปรากฏให้เห็นมีเพียง
ดา้นก ากบัดูแล และควบคุมกิจการโทรทศัน์ และเห็นว่า กสทช. ควรมีบทบทดา้นส่งเสริมกิจการ
โทรทศัน์ดว้ย 
 5.1.23 จ านวนโครงข่าย มีมากเกินไป 
 อดีตกรรมการ กสทช. ทั้งสองท่าน กล่าวถึงปัญหาจ านวนผูใ้หบ้ริการโครงข่ายโทรทศัน ์
(MUX) ท่ีมีมากเกินไปวา่ ไม่เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโทรทศัน์ เน่ืองจากการท่ีปัจจุบนั ผูใ้ห้บริการ
โครงข่ายโทรทศัน์มีมากถึง 4 ราย หรือ 4 ผูป้ระกอบการ จึงมีปัญหาดา้น Economy of Scale ซ่ึงท า
ให้ต้นทุนของแต่ละโครงข่ายสูง แล้วผลักภาระต้นทุนมาท่ีราคาค่าบริการท่ีสูงเกินควรต่อ
ผูป้ระกอบการโทรทศัน์ นอกจากน้ี การมีผูใ้ห้บริการโครงข่ายมากถึง 4 ราย เป็นสาเหตุท่ีท าให้
คุณภาพของแต่ละโครงข่ายไม่ได้มาตรฐานเดียวกนั เน่ืองจากอุปกรณ์และการบริการจดัการท่ี
แตกต่างกนั 
 นอกจากน้ี การท่ีผูใ้ห้บริการโครงข่ายถูกผูกขาดโดยหน่วยงานของรัฐหรือก่ึงรัฐ ก็เป็น
อุปสรรค์ต่อการพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของแต่ละโครงข่ายอีกด้วย เน่ืองจาก 
กสทช. เองก็เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจก ากบัดูแลไดอ้ยา่งเขม้แขง็หรือเตม็ท่ีได ้
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 5.1.24 ปัญหาเรตต้ิงผูช้มโทรทศัน์ ไม่สะทอ้นความเป็นจริง 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลายราย หยิบยกปัญหาเรตต้ิงผูช้มโทรทศัน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ไม่
สะทอ้นความเป็นจริงของผูช้มโทรทศัน์ โดยเฉพาะรายการโทรทศัน์ประเภท “น ้าดี” ซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีให้สาระความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผูบ้ริโภค กลบัมีเรตต้ิงท่ีต ่ามากจนไม่มีผูซ้ื้อโฆษณา 
ซ่ึงในความเป็นจริงกลบัพบว่า รายการประเภทน้ีมีประชาชนท่ีมีคุณภาพและก าลงัซ้ือสูงจ านวน
หน่ึงนิยมชมชอบและดูเป็นประจ า 
 ผูใ้ห้ขอ้มูลเช่ือว่า หากระบบเรตต้ิงสามารถสะทอ้นความเป็นจริงได้ดีกว่าน้ี รายการ
ประเภท “น ้าดี” จะมีเรตต้ิงท่ีดีและชดัเจนข้ึน เพียงพอใหเ้จา้ของสินคา้หรือบริการ สั่งซ้ือโฆษณาใน
รายการเหล่าน้ี และจะมีผูผ้ลิตรายการประเภท “น ้าดี” เพิ่มมากข้ึนบนหนา้จอโทรทศัน์ดิจิทลัในท่ีสุด 
 ปัญหาเรตต้ิงทีวีท่ีไม่สะทอ้นความเป็นจริงน้ี ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในกลุ่มตวัอยา่งผูมี้รายได้
และการศึกษาสูง จากกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดในปัจจุบนั 2,500 ตวัอยา่ง 
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ทีม่า:  บริษทั ส่องส่ือ มีเดีย แลป จ ากดั 
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5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา สรุปโดยสังเขปไดว้า่ การด าเนินการโทรทศัน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทลั
ท่ีผา่นมา ประสบปัญหามากมาย ทั้งปัญหาท่ีเกิดจากการออกแบบการประมูล ปัญหาการด าเนินงาน
ของ กสทช. ปัญหาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี  (Technology Disruption) ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง และ ปัญหาการประเมินสถานการณ์ท่ีผิดพลาดของผูป้ระกอบการเอง 
ส่งผลให้ผูป้ระกอบกิจการโทรทัศน์ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้ งหมด ไม่ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีวางไว ้
 จากผลการศึกษาน้ี ผูศึ้กษามีความเห็นวา่ เม่ือส้ินสุดใบอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ีเพื่อให้
บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัในปี 2572 แลว้ ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดคือ การไม่เปิดประมูลใบอนุญาต
คร้ังใหม่ แต่ให้ใชว้ิธีต่อใบอนุญาตให้กบัผูป้ระกอบการท่ีสมคัรใจจะด าเนินกิจการโทรทศัน์ดิจิทลั
ต่อไปอีกอย่างน้อย 5 ปี โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตรายปีจากรายไดก่้อนหักค่าใชจ่้าย
ของผูป้ระกอบการเพียงชนิดเดียว ไม่มีค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายอีก ดว้ยเหตุผลสนบัสนุนดงัน้ี 

1. โทรทศัน์ภาคพื้นดิน ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชค้ล่ืนความถ่ีในการออกอากาศเหมือน
เช่นในอดีตอีกแลว้ เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่หันไปรับชมเน้ือหาของโทรทศัน์ภาคพื้นดินจาก
ช่องทางอ่ืน ๆ กนัเกือบหมด ช่องทางอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ช่องทางออนไลน์ โทรทศัน์ดาวเทียม และ เคเบิ้ล
ทีว ีซ่ึงเม่ือถึงปี 2572 เช่ือวา่คงเหลือเพียงประชาชนในชนบทส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ียงัคงรับชมโทรทศัน์
ภาคพื้นดินผา่นคล่ืนความถ่ีแบบเดิม 

2. โทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบฟรีทีว ียงัคงเป็นส่ือสารมวลชนหลกัท่ีให้ทั้งความ
บนัเทิงและข่าวสารพื้นฐานของประชาชนทั้งประเทศ มีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง รัฐควรสนับสนุนให้กิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินในระบบฟรีทีวี เป็นส่ือกระแสหลัก
ส าหรับประชาชนคนไทยทุกภาคส่วน เปรียบเสมือนเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน 
การท่ีรัฐจะให้การสนับสนุนส่ิงน้ี รัฐต้องไม่หารายได้จากค่าใบอนุญาตเกินควรจนท าให้
ผูป้ระกอบการอยู่อยา่งยากล าบาก หรือ ตอ้งด้ินรนหารายไดด้ว้ยวิธีการท่ีไม่เป็นไปตามหลกัสากล
นิยม เช่น การโฆษณาแฝง หรือการน ารายการขายสินคา้มาน าเสนอเป็นรายการโทรทศัน์ เป็นตน้ 

3. หากเอกชนผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบ
กิจการโทรทศัน์ท่ีเหมาะสมและมีรายไดห้รือก าไรตามสมควรแลว้ นอกจากค่าธรรมเนียมรายปีท่ีรัฐ
เรียกเก็บทางออ้มจากรายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้ายโดย กสทช. แลว้ รัฐยงัสามารถเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 
และภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากก าไรของผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์จ านวนมากไดอี้กดว้ย 

4. กสทช. ไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบ หรือถูกสังคมต าหนิ หากกิจการของโทรทศัน์
ดิจิทลัท่ีด าเนินการตามเง่ือนไขใบอนุญาตใหม่น้ี ไม่ประสบความส าเร็จแต่อยา่งใด 
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 นอกเหนือจากการต่ออายุใบอนุญาตให้ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์รายเดิมทั้ง 15 ช่อง 
ตามความสมคัรใจแลว้ ในกรณีท่ีคล่ืนความถ่ียงัมีเหลืออยู ่ไม่วา่จะเกิดจากการท่ีผูป้ระกอบกิจการ
โทรทศัน์รายเดิมไม่สมคัรใจท าต่อ หรือ เกิดจากคล่ืนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรในประเภทบริการสาธารณะ 
และบริการชุมชน กสทช. ก็ควรเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์รายใหม่ สามารถยื่นขอ
ใบอนุญาตไดโ้ดยใช้เง่ือนไขเดียวกบัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตช่องเดิม ซ่ึงก็เช่ือว่า ไม่น่าจะมีผูส้นใจมาก
นกั แต่หากมีผูส้นใจขอรับใบอนุญาตใหม่เกินกว่าจ านวนคล่ืนท่ีมีอยู่ ก็ให้ใช้วิธีจบัสลากแทนการ
ประมูล 
 ผูศึ้กษาเห็นวา่ เป้าหมายท่ีแทจ้ริงของกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินส าหรับรัฐ หรือ กสทช. 
คือ ใหโ้ทรทศัน์ภาคพื้นดิน เป็นส่ือหลกัของประชาชนเพื่อประโยชน์ดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และความมั่นคง เพราะเป็นส่ือท่ีรัฐสามารถก ากับดูแลและควบคุมได้ แทนท่ีจะปล่อยให้ส่ือ
ออนไลน์ท่ีรัฐไม่สามารถก ากบัดูแลและควบคุมได ้กลายเป็นส่ือหลกัและเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลช้ีน า
สังคมไปในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร อนัจะส่งผลร้ายต่อประเทศชาติ ทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และ ความมัน่คงของชาติ การท่ีรัฐจะให้ความส าคญัและสนบัสนุนกิจการโทรทศัน์ให้เป็นท่ีนิยม
ของประชาชนและกลายเป็นส่ือหลกัของทุกคน จึงเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่ากว่าการหารายได้จาก
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการโทรทศัน์เช่นในอดีต 
 นอกจากแนวคิดการต่อใบอนุญาตให้ผูป้ระกอบการรายเดิม และ ออกใบอนุญาต
เพิ่มเติมให้ผูป้ระกอบการรายใหม่โดยไม่มีการประมูลแล้ว หากวิธีดังกล่าวจะมีปัญหาด้านขอ้
กฎหมายในประการท่ีว่า “การอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ี ให้ด าเนินการโดยวิธีการประมูลคล่ืน
ความถ่ี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี กสทช. ประกาศก าหนด” เป็นเหตุให้ กสทช. ไม่อาจ
จดัสรรด้วยวิธีการอ่ืนใดได้แล้ว ผูศึ้กษาก็มีแนวคิดทางเลือกการจดัสรรคล่ืนความถ่ีด้วยวิธีการ
ประมูล แต่มิใช่ดว้ยการแข่งขนัราคาแบบเดิม เพราะอาจไม่มีผูป้ระกอบการใดเขา้ร่วมประมูลอีก 
เน่ืองจากมีบทเรียนจากการประมูลคร้ังท่ีผา่นมาท่ีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงเกินศกัยภาพในการหา
รายไดห้รือสร้างผลก าไรท่ีคุม้กบัการลงทุน 
 กรณีท่ีตอ้งมีการประมูลน้ี ผูศึ้กษาเสนอให้ใชว้ิธีการประมูลแบบ “Beauty Contest” คือ 
การคัดเลือกผูช้นะ หรือ ผูรั้บใบอนุญาตด้วยเกณฑ์คุณสมบัติของผูป้ระมูลท่ีมิใช่ตัวเงินหรือ
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
 อย่างไรก็ดี วิธีการประมูลแบบ “Beauty Contest” โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
พิจารณาและให้คะแนนคุณสมบติัของผูป้ระมูล อาจมีปัญหาเร่ืองความโปร่งใส เพราะการให้
คะแนนในลักษณะน้ี ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของกรรมการผูใ้ห้คะแนนแต่ละคน โดยอาจมีปัญหา
มาตรฐานการให้คะแนนของกรรมการท่ีแตกต่างกนั ปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน ปัญหาการเมือง 
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หรือปัญหาท่ีคาดไม่ถึงตามมาได ้ผูศึ้กษาจึงขอเสนอให้การพิจารณาและการให้คะแนน กระท าโดย
ประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์จ านวนมากผา่นกลุ่มตวัแทน หรือกลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ เท่ากบัวา่ การ
คดัเลือกผูรั้บใบอนุญาต กระท าโดยประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์เป็นส าคญันัน่เอง ถือเป็นวิธีการท่ี
โปร่งใสไม่แพว้ธีิการประมูลแบบเดิม 
 ในประเด็นคุณสมบัติของผูป้ระมูลนั้น ผูศึ้กษาขอยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เป็น
รูปธรรมก็คือ ส่ิงท่ีผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์เสนอวา่จะท าเม่ือไดรั้บใบอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
โทรทศัน์แลว้ ตวัอยา่งเช่น 

• จะจ ากดัเวลาโฆษณาไม่เกิน 10 นาที ต่อเวลาออกอากาศ 1 ชัว่โมง 

• จะไม่มีรายการขายสินคา้ในผงัรายการปกติ 

• จะไม่น ารายการท่ีออกอากาศแลว้มาออกซ ้ าอีก 

• จะน าเสนอรายการถ่ายทอดสดฟุตบอลสโมสรยุโรปทุกนดั 

• จะน าเสนอภาพยนตร์ฮอลลีวูด้ท่ีเคยฉายในโรงภาพยนตร์ทุกวนัหยดุ 

• จะน าเสนอซีรีส์เกาหลีทุกวนัในช่วงเวลา prime time 

• จะน าเสนอรายการเกมโชวท่ี์ผูช้มทางบา้นมีส่วนร่วมดว้ย 

• จะน าเสนอรายการข่าวดว้ยความเป็นกลางโดยปราศจากอคติ อิทธิพลทางการเมือง 
และผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 ขอ้เสนอท่ีผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์จะท าเม่ือไดรั้บใบอนุญาตนั้น ก็เปรียบเสมือนจุด
ขายท่ีแต่ละช่องจะน าเสนอต่อผูบ้ริโภคหรือผูช้มโทรทศัน์นัน่เอง หากขอ้เสนอเหล่านั้นเป็นท่ีถูกใจ 
หรือเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคต้องการ ผูบ้ริโภคก็จะให้คะแนนแก่ช่องนั้น ๆ ช่องท่ีได้คะแนนสูงสุด
ตามล าดบัและตามจ านวนใบอนุญาตท่ีเปิดให้ประมูล ก็จะเป็นช่องท่ีไดรั้บใบอนุญาตไปประกอบ
กิจการต่อไป 
 วิธีการประมูลแบบ Beauty Contest นั้ น ส่วนท่ีส าคัญคือ การก าหนดกรอบของ
คุณสมบัติท่ีใช้ในการตัดสิน และโครงสร้าง-การได้มาซ่ึงกรรมการตัดสินหรือผู ้ให้คะแนน                
ซ่ึงผูศึ้กษาเช่ือว่า หากไดรั้บการออกแบบอย่างดีพอแลว้ ก็จะท าให้สังคมและสาธารณะชนยอมรับ
ในผลการประมูลได ้และเช่ือวา่จะเป็นทางเลือกท่ีน่าสนใจส าหรับการประมูลคร้ังต่อไปในปี 2572 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยั 
 ผู ้ศึกษาเช่ือมั่นว่า ผลการศึกษาน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหลายภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดินซ่ึงเป็นส่ือสารมวลชนพื้นฐานท่ีประชาชนทุกเพศทุกวยั 
ทุกชนชั้นและทุกพื้นท่ี สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยง่าย โดยน าขอ้มูลและความเห็นทั้งจากผูถู้กสัมภาษณ์ 
และ จากผูศึ้กษาเอง ไปพิจารณาประกอบการวางแผนและด าเนินการเก่ียวกบัโทรทศัน์ระบบดิจิทลั
ท่ีใบอนุญาตเดิมจะหมดอายุลงในปี 2572 ไม่วา่จะเป็นส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผูป้ระกอบกิจการโทรทศัน์ภาคพื้นดิน
ในปัจจุบนั และ ผูป้ระกอบการอ่ืนท่ีอาจมีความสนใจจะเขา้สู่อุตสาหกรรมโทรทศัน์ภาคพื้นดินใน
ระยะเวลาอนัใกลน้ี้ 
 5.3.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูลเกือบทั้งหมดมีความเห็นวา่ เม่ือส้ินสุด
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทศัน์ในระบบดิจิทลัในปี 2572 แลว้ ไม่ควรมีการ
ประมูลใบอนุญาตในลกัษณะเดิมอีก ทางเลือกหน่ึงท่ีเป็นไปได้และน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์ตามท่ีผูศึ้กษาได้น าเสนอไวก้็คือ การประมูลแบบ “Beauty Contest” 
หรือการพิจารณาจากคุณสมบติัของผูเ้ขา้ประมูล แต่ก็อาจถูกโตแ้ยง้หรือโจมตีในดา้นความโปร่งใส 
โดยนักวิชาการ NGO ส่ือมวลชน หรือ นักการเมือง จนท าให้ กสทช . ไม่กล้าแม้แต่จะคิด
เปล่ียนแปลงวธีิประมูลท่ีแตกต่างไปจากวธีิเดิม ๆ 
 ผูศึ้กษาจึงอยากเสนอให้มีการศึกษาเพิ่มเติมเชิงลึกวา่ หาก กสทช. เปล่ียนวิธีการประมูล
แบบเดิม ไปเป็นการตดัสินผูช้นะด้วยคุณสมบติัของผูป้ระมูล จะต้องออกแบบการประมูลใน
รูปแบบน้ีอย่างไร จึงจะเป็นท่ียอมรับของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าเป็น หน่วยราชการ 
ผูป้ระกอบการ ส่ือมวลชน นกัวชิาการ NGO นกัการเมือง และ ประชาชนผูรั้บชมโทรทศัน์ 
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